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‘อัยการ’สะทอน

ขาว‘แมแตงโม’

สังคมปวยหนัก!

อิสรภาพแหงความคิด

รัสเซียหยุดยิง

ใหเวลาอพยพ

‘อนุทิน-ภูมิใจไทย’ 

อานสญัญาณ-วเิคราะหสถานการณ

รัฐบาลอยูครบเทอมหรือไม อยูที่...? 

‘ทางมาลายกระตายนอย’

ระลึกความสูญเสียระงับอุบัติเหตุ 

กระบี่ชวน ‘กินเปลี่ยนโลก’

มหกรรมอาหาร Krabi Food Fest

วาดวย...‘ความพลัดพราก’
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หนา...

หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9244 วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น 4 ค่ํา  เดือน 4  ปฉลู
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หนา...

หนา...

วัคซีนไทย20ชนิดจอไดใช

คนละคร่ึงถึง30เม.ย.

เม็ดเงินรวม5หม� นล. 

เพ� อไทยเช� อรัฐบาลหนีซักฟอก/ฟนธง‘3ป.’ปนเกลียว

หนา...2หนา...2
ปจจัยภายนอกภายในรุมเรา
ทาทายฝมือประยุทธ
อยูหรือไป?

ปจจัยภายนอกภายในรุมเรา
ทาทายฝมือประยุทธ
อยูหรือไป?

เม� อวันเสารที่ผานมา ชาวยูเครนประมาณ 100 คน จัดกิจกรรมตอตานสงคราม ที่ลานหนาอาคารลุมพินีสถาน กทม.

ไทยโพสต • เพ� อไทยปูด “บิ๊กตู” เตรียมยุบ

สภากอน 22 พ.ค. เพ� อหนีซักฟอก เช� อ 3 ป. 

ปนเกลียวรัฐบาลอยูไมครบเทอมแน� ขณะที่ 

พปชร.เล็งจัดประชุมใหญ 3 เม.ย.นี้ จับตา 

“บิ๊กตู” สงสายตรงรวมงานพรรค ฮือฮา

เสารหา “ธรรมนัส” ยกพรหมพินาศ 4 หลง

อํานาจ โกง หลอกลูกนอง ยกยองคนเลว 

หนทางไปสูความวิบัติ

เม� อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ร.อ.ธรรมนัส

พรหมเผา ส.ส.พะเยา แกนนําพรรคเศรษฐกิจ

ไทย โพสตเฟซบุกสวนตัว โดยระบุวา วันนี้

เปนวันเสาร 5 ครับ เปนวันมงคล เลยถือ

โอกาสมาเสวนาธรรมกับพระอาจารยที่ผม

ใหความเคารพนับถือ ทานไดหยิบยกหนทาง

สวางคือพรหมวิหาร 4 เราชาวพุทธคงเขาใจ

ดีวาพรหมวิหาร 4 มีอะไรบาง 

และระหวางสนทนาธรรม ผมเหลือบ

ไปเห็นเสาวิหารดานขางที่ผมนั่งอยู ไดบันทึก

ถึงพรหมพินาศ 4 เปนหนทางไปสูความวิบัติ...

นั้นคือ 1.หลงอํานาจ 2.ฉอราษฎรบังหลวง 

3.หลอกลวงลูกนอง 4.ยกยองคนเลว เสาร 5

ผูส� อขาวรายงานความเคล� อนไหวใน

การจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2565 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยพรรค

แจงกําหนดประชุมในวันที่ 20 มี.ค.นี้ เพ� อ

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบ

ปของพรรค รวมถึงวาระอ� นๆ โดยแจงให

สมาชิกพรรครับทราบกําหนดประชุมในวันที่ 

20 มี.ค.นี้ ที่โรงแรมแคนทารี จ.นครราชสีมา 

มี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร. จะ

เดินทางเขารวมประชุม

ลาสุด พรรค พปชร.ไดแจงเล� อนวัน

ประชุมพรรคออกไปเปนวันที่ 3 เม.ย. เน� อง 

จากมีสมาชิกบางสวนมีภารกิจ 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบติดเชื้ออีก 2.2 หม� น

ตาย 52 ราย รัฐบาลเผยวิจัยวัคซีนโควิด

สัญชาติไทยกวา 20 ชนิด ทดสอบในคน

แลว 4 สวนแบบพนจมูกพรอมทดสอบใน

คนไตรมาส 2 ของปนี้ ขณะที่โฆษก สธ. เปด

ผลประเมินตามตามหลัก WHO ไทยรับมือ

สถานการณ โควิดอยูในระดับดีมาก เตรียม

ปรับเปนโรคประจําถิ่น

เม� อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา  พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 22,818 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 22,566 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 22,403 ราย, 

มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 163 ราย, 

มาจากเรือนจํา 115 ราย เปนผูเดินทางมา

จากตางประเทศ 137 ราย หายปวยเพ่ิม

ขึ้น 18,462 ราย อยูระหวางรักษา 232,147 

ราย อาการหนัก 1,124 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 355 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 52 ราย เปนชาย 33 

ราย หญิง 19 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 40 ราย 

ไทยโพสต • รองอธิบดีอัยการสํานักงาน

คดีศาลแขวงสะทอนปญหาจากขาว “แม 

แตงโม” ชี้สังคมปวยหนัก แนะกินยา

คุณธรรม เอาชนะความคิดชั่ว เห็นแกตัว 

ขณะที่แมแตงโมพลิก! เร� อง 30 ลานเปน

ขอสมมติ ไมไดสนใจ สนใจแตเม� อไหรคดี

จะจบสักที 

เม� อวันที่ 5 มีนาคม 2565 นายโกศล

วัฒน อินทุจันทรยง รองอธิบดีอัยการสํานัก 

งานคดีศาลแขวง โพสตเฟซบุกระบุขอความ

วา เชิญรับยาชอง 2…! คุณแม นองแตงโม

ขาวที่สะเทือนใจ สะเทือนความรูสึก

สะทอนถึงสถาบันครอบครัวไทย 

ทําเนียบรัฐบาล • โฆษกรัฐบาลเผยยอด

ใชจายโครงการลดคาครองชีพพุง 5.3 หม� น

ลาน คนละครึ่งใชไดถึง 30 เม.ย. “คลัง” เรง

หารือขอสรุป 2.6 ลานสิทธิที่ถูกตัด หลังไมได

ใชภายในกําหนด

เม� อวันที่ 5 มีนาคม 2565 นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี กลาวถึงความคืบหนามาตรการลด

ภาระคาครองชีพของรัฐป 2565 จํานวน 

3 โครงการ ที่เปดใหใชจายไปเม� อวันที่ 1 

ก.พ.65 ประกอบดวย โครงการคนละครึ่ง 

ระยะท่ี 4, โครงการเพิ่มกําลังซ้ือใหแก

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ 4 และ

โครงการเพิ่มกําลังซื้อใหแกผูที่ตองการความ

ชวยเหลือเปนพิเศษ ระยะที่ 2 ที่รัฐบาลเพิ่ม

วงเงินสนับสนุนในการชวยลดภาระการจับ

จายใชสอยในชีวิตประจําวันของประชาชน 

กระตุนการบริโภคภายในประเทศ 

โดยความคืบหนาลาสุด ขอมูล ณ วันที่ 

3 มี.ค.65 ผูใชสิทธิสะสมรวม 40.72 ลานคน 

ยอดใชจายสะสมรวม 53,889.99 ลานบาท 

แบงเปนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผูใช

สิทธิสะสม 26.23 ลานคน ยอดใชจายสะสม 

49,420.9 ลานบาท แบงเปนสวนที่ประชาชน

จายสะสม 25,104.7 ลานบาท และรัฐรวม

จายสะสม 24,316.2 ลานบาท, โครงการ

เพิ่มกําลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

เคียฟ • รัสเซียหยุดยิงช่ัวคราวที่ “มาริอู

โปล” ใหเวลา 5 ชั่วโมงอพยพชาวเมืองออก

จากพื้นท่ีถูกปดลอม กอนเดินหนายึดเมือง

ทาสําคัญแหงนี้ใหได ผูนํายูเครนฉุนนาโตไม

ประกาศเขตหามบิน ชี้เปนการเปดไฟเขียว

ใหรัสเซียถลมทางอากาศ ส� อตะวันตกกลัว

นอนคุกฐานแพร “เฟกนิวส” ยุติการดําเนิน

งานในรัสเซียหลังสภาผานกฎหมายคุมเขม

ขาวสาร

สํานักขาวตางประเทศรายงานวา วัน

เสารท่ี 5 มีนาคม 2565 ซึ่งเปนวันที่ 10 

แลวที่กองทัพรัสเซียเปด “ปฏิบัติการทาง

ทหาร” ในยูเครนตามคําส่ังประธานาธิบดี

วลาดิมีร ปูติน กระทรวงกลาโหมรัสเซียได

ประกาศหยุดยิงชั่วคราวเปนครั้งแรกที่เมือง

มาริอูโปล เพ� อเปด “ระเบียงมนุษยธรรม” 

ระหวางเมืองทาในภาคตะวันตกเฉียงใตที่มี

ประชากร 450,000 คนแหงนี้ กับเมืองโวล

โนวาคาที่อยูติดกัน ใหทําการอพยพพลเรือน

ภายในชวงเวลา 5 ช่ัวโมง กองทัพรัสเซีย

ปดลอมเมืองสําคัญทางยุทธศาสตรแหงนี้

มานานหลายวัน ชาวเมืองปราศจากไฟฟา, 

ขาดแคลนน้ําด� มและอาหาร ไมมีเคร� อง

ทําความรอนเพ� อรับมือกับสภาพอากาศ

หนาวเย็น 

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14 อานตอหนา 14
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2 ในประเทศ

4

(1)

วามแก-ความชรา...อยางนอยก็น�าจะมีสวนชวย

ใหความตาย หรือ ความกลัวตาย คอยๆ ลดนอย

ถอยลงไปตามลําดับ ดวยเหตุเพราะพอชวยใหรับ

รู รับทราบ อยางถนัดชัดเจนยิ่งเขาไปทุกที วาคง

อีกไมใกล-ไมไกลนับจากนี้ น�าจะไดฤกษ ไดเวลา เดดสะมอ

เรย อิน เดอะ เทงทึง อยางมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได

เลย...

(2)

ยิ่งถาไดประพฤติ ปฏิบัติ ตามคําชี้แนะ ชี้นํา ของ

พระสังฆราชองคกอน คือ สมเด็จฯ ญาณสังวร ที่มักทรงย้ํา

แลว ย้ําอีก ใหหันมาใครครวญ ทบทวน เร� อง มรณานุสติ 

ใหมากๆ เขาไว ก็น�าจะลดอาการปริวิตก หงุดหงิด งุนงาน 

เสียววูบ เสียวาบ ลงไปไดมั่ง จนเร� องของ ความตาย อาจ

ไมไดน�าเกลียด น�ากลัว เอาเลยแมแตนอย ยิ่งถาหากไดตาย

แบบทานอดีตอธิบดีกรมสรรพากร เม� อยุคหลายสิบปที่แลว 

คือคุณ บัณฑิต บุณยะปานะ ที่จูๆ ก็ฟุบหลับขณะที่นั่งอยู

บนเคร� องบินโดยสารชั้น เฟรสตคลาส และก็ไปแลว-ไปเลย 

อันนี้...ตองเรียกวา ถือเปน การตายในเชิงอุดมคติ เอาเลย

ก็วาได...

(3)

แตก็นั่นแหละ...นอกเหนือไปจากความตาย สิ่งที่ทําให

ใครตอใครอาจยังไมถึงกับ ทําใจ ไดมากมายซักเทาไหร ก็

น�าจะเปนเร� องของ ความพลัดพราก นั่นแหละเปนหลัก คือ

การที่ตองพรากจากบุคคลอันเปนที่รัก ยังอดไมไดที่จะตอง

หวง ตองกังวล ตอสายใย ความผูกพัน ตางๆ นานา วาจะ

นํามาซึ่งความเจ็บปวด เปนตาย-รายดี ตอผูที่ยังไมไดตายไป

ถึงขั้นไหน จะเอาตัวรอด-ไมรอด จะสุข สงบ สันติ อยู-เย็น-

เปนสุข หรือไม? ประการใด? อันนี้นี่แหละ...ที่ทําใหผูที่ใกล

ตาย หรือใกลตองเจอกับความตาย อดหวงหนา พะวงหลัง 

ขึ้นมาไมได สิ่งที่เรียกวาความตายจึงยังคงเปนอะไรที่น�ากลัว 

น�าหวาดหวั่น พรั่นสะพรึง อยูพอสมควรทีเดียว...

(4)

ซึ่งอาจตางไปจากผูคนยุคกอน ยุคโบร่ําโบราณ หรือ

ยุคตั้งแตพระเจาเหายังไมใสกางเกงหูรูดเอาเลยก็วาได ที่

โดยสวนใหญ มักไมคอยไดคิด หรือไมคอยไดรูสึก วาการ

ตายนั้น จะนํามาซึ่ง ความพลัดพราก เพราะไมวาใครจะ

ตายดวยสาเหตุอันใด แบบไหน อยางไร และเม� อไหรก็ตาม

ที แตก็มักเช� อๆ กันวา สิ่งที่หลงเหลือจากความตาย หรือ

สิ่งที่เรียกวา วิญญาณ ก็ยังดํารง คงอยู ยังไมไดหายไป

ไหน ไมไดหนีไปไหน อาจแคแวบไปเยี่ยม บานเกา ไปอยูกับ

บรรพบุรุษที่ไดตายๆ ไปกอนหนานี้ หรือยังคงวนๆ-เวียนๆ 

คอยปกปอง คุมครอง ลูกๆ-หลานๆ หรือผูที่รัก ผูที่หวงใย

อยูใกลๆ ฯลฯ สิ่งที่เรียกวาความตายมันจึงไมถึงกับกอให

เกิด ความพลัดพราก ไมถึงกับสรางความเจ็บปวด รวดราว 

มากมายซักเทาไหร ไมวาสําหรับผูที่ใกลตาย หรือผูที่ยังคงมี

ชีวิตอยูตอไปในภายภาคหนา...

(5)

สวนจะจริง-ไมจริง คงตองไปนั่งนึก นั่งคิด เอาเอง

ก็แลวกัน...แตดวยความเช� อในเร� องการมีอยูของ วิญญาณ 

ไมใชการ ตายแลวสูญ แบบผูคนคนยุคใหม สมัยใหม โดย

สวนใหญ เลยทําใหความเจ็บปวด รวดราว ความหวงหนา 

พะวงหลัง อันเน� องมาจากความตายหรือการพลัดพราก ของ

ผูคนรุนเกาๆ รุนโบร่ําโบราณนั้น จึงไมถึงกับน�ากลัว น�า

ประหวั่น พรั่นพรึง มากมายซักเทาไหร เผลอๆ...ยังเพียร

พยายามไปมา-หาสู แวะไปพูดคุย เยี่ยมเยียน แวะไปเช็งเมง 

กราบกราน ไถถามสารทุกขสุกดิบ ตักบาตร ใสบาตร มอบ

ของกิน-ของใช ของที่ชอบรับประทานทั้งหลาย ผานทางพระ

สงฆ องคเจา ทางหมอผี ทางคนเขาทรง ฯลฯ หรือทาง ลัทธิ

พิธี ใดๆ ก็แลวแต ที่เช� อๆ กันไปตามสภาพ...

(6)

ดวย ความเช� อ ในเร� อง การมีอยูจริงของวิญญาณ 

นี่เอง...ที่ทําใหศาสนาขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกๆ กันวา ศาสนา

ดั้งเดิม จึงอุบัติขึ้นในหมูผูคนโบร่ําโบราณ ในแทบทุกๆ 

ชุมชน ทุกๆ ซีกโลกเอาเลยก็วาได กอนจะยกระดับและ

พัฒนาจนกลายมาเปน ศาสนาสากล ในแตละศาสนา ไม

วาพุทธ-คริสต-อิสลาม-ฮินดู-ยูดาห ฯลฯ ที่ลวนแตเติบโต

มาจากรากฐานความเช� อในเร� องการมีอยูของ วิญญาณ 

หรือที่ฝรั่งเขาเรียกวา Animism ไปดวยกันทั้งสิ้น เพียงแต

ความเช� อดังกลาวมันดันถูกขจัดกวาดลางไปในยุคหลังๆ แค

ไมกี่รอยปที่ผานมานี่เอง ดวยสิ่งที่เรียกวา ความจริงทาง

วิทยาศาสตร โดยยัดเยียดเอาความเช� อในเร� อง ตายแลว

สูญ เขามาแทนที่ ความตายและการพลัดพรากสําหรับผูคน

ยุคนี้สมัยนี้ เลยเปนอะไรที่น�าเกลียด น�ากลัว ยิ่งเขาไปทุกที 

จนตองดิ้นรนทุรนทุรายหนีใหไกลจนสุดขอบฟา หรือใหไกล

ที่สุดเทาที่จะไกลได...

(7)

ไมเพียงความเช� อเร� อง ตายแลวสูญ ตายแลว-ตาย

เลย จะทําใหความตาย-การพลัดพรากเปนอะไรที่น�าเกลียด 

น�ากลัว ยิ่งขึ้นเร� อยๆ แตยังทําให คุณคาแหงความเปน

มนุษย ออกจะตกต่ํา เส� อมโทรม แบบที่กษัตริยในจินตนิยาย 

ยูโทเปย อยางกษัตริย ยูโทปส ถึงกับตองใชคําวา ต่ําซะยิ่ง

กวาเดียรัจฉาน ทํานองนั้น สําหรับผู ไมเช� อ วา วิญญาณ 

มีจริง ไมเช� อวามีการตอบแทน ความดีและความชั่ว หลัง

จากนั้น ดวยเหตุนี้...ระหวางที่ วิทยาศาสตร ยังไมอาจหา

หลักฐาน ขอพิสูจน มายืนยันอยางเปนมั่น-เปนเหมาะ วา

ไมมีอะไรหลงเหลืออยูอีกเลยหลังจากความตาย แถมยังมี 

บรรดา นักวิทยาศาสตร จํานวนไมนอย ที่คิดจะขวนขวาย 

หาหลักฐาน ขอพิสูจน มาสนับสนุนความเช� อในเร� อง ชีวิต

หลังความตาย อยูจนตราบเทาทุกวันนี้ ดังนั้น...สําหรับ

คนแก-คนชรา ไมวายุคนี้-สมัยนี้ หรือสมัยไหนๆ ก็เถอะ...

การหวนกลับไปหาความเช� อของคนโบร่ําโบราณ หรือของ 

ศาสนา ใดๆ ก็ตาม จึงน�าจะ เขาทา กวาเปนไหนๆ...

วาดวย...‘ความพลัดพราก’

ค

พราะเราไมไดอยูคนเดียวบนโลกใบนี้ สถานการณสู

รบระหวาง รัสเซียกับยูเครน เพิ่มความตึงเครียด ส� อ

ตางประเทศหลายสํานักรายงานไปในทิศทางเดียวกัน 

กองกําลังรัสเซียโจมตีโรงไฟฟาซาปอริซเซีย (Zaporizhzhia) 

ซึ่งเปนโรงไฟฟานิวเคลียรขนาดใหญที่สุดของยุโรปที่อยูทาง

ตอนใตของยูเครน สงผลใหเกิดเพลิงไหมรุนแรง สรางความ

กังวลทั้งปมประเด็นกังวลคากัมมันตรังสีรั่วไหล หรือเลว

รายที่สุดเกิดระเบิดขึ้นมาจะรุนแรงกวาเหตุการณเชอร โน

บิล 10 เทา เปนเหตุการณที่ทั่วโลกไมอยากใหเกิดขึ้น แมใน

เวลาตอมาจะมีการออกแถลงการณตามมา โรงไฟฟาแหงนี้ยัง

อยูในระดับปลอดภัย  

เหตุการณที่เกิดขึ้นสรางความหวั่นวิตกอยางยิ่ง และก็

ไมรูในวันขางหนาจะมีเหตุอะไรใหชวนน�าขนลุกอีกหรือไม สิ่ง

หนึ่งที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบโดยตรงมายังประเทศไทยคือ 

พลังงาน เห็นไดจากราคาน้ํามันที่ขยับปรับราคาขึ้นมาหลาย

รอบ และยังไมมีทีทาจะเขาสูภาวะปกติ จนกวาเหตุการณ

ความตึงเครียดทั้ง 2 ประเทศจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี 

เร� องความไมสงบของ 2 ประเทศยังคงตองวากันอีก

ยาว ประเทศไทยภายใตการนําของ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นอกจากทาทีของไทยแสดงออกผานการประชุม

วาระพิเศษเรงดวนครั้งที่ 11 สมาชิกสมัชชาสหประชาชาติ 

(UNGA) มีประเทศสมาชิก ไทย 1 ใน 141 ประเทศ ที่ลง

คะแนนเรียกรองใหรัสเซียยุติการรุกรานยูเครน และถอน

กองทัพทั้งหมดออกไปโดยทันทีไปแลว 

อีกสิ่งหนึ่ง รัฐบาลไทยตองวางแผนรับมือใหดี ราคา

น้ํามันที่ขยับปรับตัวขึ้นสูงจะสงผลกระทบหลายอยางตามมา 

หากรัฐบาลเลิกอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลที่เปนน้ํามันหลักของ

ภาคการขนสง ผูประกอบการเดินรถสาธารณะ รถบรรทุก จะ

ทําอยางไรตอไป เพ� อจํากัดวงที่จะกอใหเกิดผลกระทบนอย

ที่สุด ไมใหราคาตนทุนสินคา ภาคบริการอ� นๆ ตองปรับตัวขึ้น

ไป ที่ปลายทางคนที่รับภาระเต็มๆ คือประชาชนนั่นเอง 

เร� องตางประเทศยังคงตองติดตามอยางใกลชิด สวน

สถานการณการเมืองในประเทศไทยยังอยูในภาวะที่ผูนํา

ประเทศ พล.อ.ประยุทธ ตองตามแกไขอีกมาก การแพร

ระบาดไวรัสโควิด ที่ยอดผูติดเชื้อรายใหมสูงกวา 2 หม� นคนตอ

วัน ติดตอกันมาหลายวัน ความกังวลตอเวชภัณฑตางๆ สถาน

ที่พักรักษาตัว โรงพยาบาล ยารักษา ตลอดจนสิทธิในการ

รักษา ยังเปนเร� องที่ พล.อ.ประยุทธยังสวมหมวกผูอํานวยการ

ศูนยบริหารสถานการณ โควิด-19 (ศบค.) แมภาพรวมทุกวันนี้

ผูคนจะไมคอยต� นตระหนก เรียนรูและเขาใจในการอยูกับโรค

โควิดไดมากขึ้น แตยังประมาทไมได ภาคประชาชนตั้งการด

สูง ปองกันตัวเอง ไมพาตัวเองไปอยูจุดสุมเสี่ยงของการแพร

ระบาด  

มาตรการของภาครัฐตองเตรียมพรอมตลอดเวลา เพราะ

ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน คนทํามาหากิน ตางไมมีใครอยาก

เห็นภาพล็อกดาวนอีกแลว  

สถานการณการเมือง รัฐบาลประยุทธ จันทร โอชา ยัง

คงเปนเคร� องหมายคําถาม รัฐนาวาประยุทธจะลากยาวอยู

ครบเทอมหรือไม ปญหาสภาลม ปญหาความขัดแยงของ

กลุมบานใหญในชลบุรี ที่ตางฝายตางมีสวนรวมสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ ปญหากลุมของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา หอบ

หิ้ว ส.ส.ออกจากพรรค 18 คน ไปสรางเสนทางใหมทางการ

เมืองในนามพรรคเศรษฐกิจไทย ที่พกความคับแคนใจออก

ไปดวย พรอมจะจับมือรวมมือกับพรรครวมฝายคานสั่งสอน

รัฐบาลประยุทธไดทุกเม� อ และคงจะรอโอกาสแผลงฤทธิ์  

วากันวา นับจากเปดสมัยประชุมสภาสมัยหนา ตั้งแตวัน

ที่ 22 พ.ค.เปนตนไป พล.อ.ประยุทธจะเผชิญเร� องสําคัญที่มีผล

ตอเกาอี้นายกรัฐมนตรี 2-3 เหตุการณสําคัญเปนอยางนอย 

1.สมัยประชุมหนา พรรครวมฝายคานใชชองทางตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 151 ย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล

อยางแน�นอน ที่จะทําให พล.อ.ประยุทธ ซึ่งในตอนตัดสินยัง

ตองอาศัยจํานวนมือจาก ส.ส.ในสภาวาจะมีเสียงถึงกึ่งหนึ่ง 

เอาตัวรอดจากการปลนอํานาจกลางสภาไปไดหรือไม 

ถึงแมฝายรัฐบาล โดยเฉพาะ เสี่ยหนู-นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนา

พรรคภูมิใจไทย ใหความมั่นใจเสียงของรัฐบาลที่เปนการ

รวบรวมเสียงของฝายรัฐบาลเอง งูเหาจากฝายคาน โดยไม

นับรวมกลุมธรรมนัสที่แยกตัวออกไป มีถึง 260 เสียง พรอม

สนับสนุนนายกรัฐมนตรี 

ทวาอีกมุมมอง ถูกมองวาเปนการยกตัวเลขมาเพ� อหวัง

ขู พล.อ.ประยุทธหรือไม แตตองแลกมาดวยการตอรองผล

ประโยชน ขอเรียกรองตางๆ ที่บิ๊กตูจะตองฟงภูมิใจไทย ใน

ฐานะผูกุมเสียงสวนใหญใหมากขึ้นกวาเดิม เพราะหากภูมิใจ

ไทยสนับสนุนรัฐนาวาประยุทธก็ยังอยูได หากไมสนับสนุนมี

โอกาสกระเด็นตกเกาอี้ ไดเชนกัน 

2.การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน พ.ร.บ.งบ

ประมาณ ที่มองกันวาหากกฎหมายการเงินไมผาน ความรับ

ผิดชอบสุดทายจะมาตกอยูที่นายกรัฐมนตรีตองแสดงความรับ

ผิดชอบ  

3.วาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ปของ 

พล.อ.ประยุทธ รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 258 วรรค 4 ที่

ระบุนายกรัฐมนตรีมีวาระดํารงตําแหน�งรวมกันแลวไม

เกิน 8 ป โดยมุมมองฝายคานมองวา วาระบิ๊กตูควรนับตั้งแต

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรี 

เม� อ 23 ส.ค.2557 ดังนั้นจะครบวาระ 8 ปในวันที่ 23 ส.ค.

2565 หากถึงชวงเวลาดังกลาวยังไมมีความชัดเจน จะย� นศาล

รัฐธรรมนูญใหชี้ขาดคุณสมบัติความเปนนายกรัฐมนตรี  

คาดกันวา กระบวนการตัดสินของศาลน�าจะอยูในชวง

ไตรมาส 4 ของป 2565 ที่ผลของคําวินิจฉัยชี้ขาดจะเปนอีก

ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอเกาอี้นายกรัฐมนตรีเลยทีเดียว  

ความเคล� อนไหวฝายคานชวงเวลานี้อยูในชวงปดสมัย

ประชุมสภา งานในสภาปดเทอมไปกอนชั่วคราว ไมมีการ

ประชุมสภาเพ� อพิจารณากฎหมายสําคัญ ย� นกระทู ย� นญัตติ 

ถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จี้ใหเขามาแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนในเร� องตางๆ  

แมจะปดสมัยประชุม แตก็เปนชวงที่พรรคการเมืองได

ขยับทํากิจกรรมของพรรคตัวเองมากขึ้น พรรคประชาธิปตย

ปกหมุดเดินทางไปยัง จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 12-14 มี.ค. 

นําทัพโดย จุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรค พรอมคณะ

แกนนํา ส.ส.ประชาธิปตย ยกพลไปเปดเวที สัมมนา วิเคราะห

สถานการณการเมือง พรอมกับรับฟงปญหาชาวบาน เก็บ

ขอมูลมาเพ� อเตรียมนํามาทําเปนนโยบายที่จะใชในการเลือก

ตั้งครั้งหนา   

พรรคฝายคาน พรรคเพ� อไทย นําโดย นพ.ชล

น�าน ศรีแกว จะยกคณะแกนนําพรรคกาวไกล พรรค

ประชาชาติ พรรคเพ� อชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลัง

ปวงชนไทย แท็กทีมเดินสายในโครงการ ผูนําฝายคานพบ

ประชาชน เดินสายไปแตละภูมิภาค เปดเวทีรุกไลรัฐบาล

ประยุทธอยางคึกคัก เริ่มตั้งแตวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม จัด

ขึ้นที่ “กรุงเทพมหานคร” ภายใตธีม ทั่วไทยทวงคืนอํานาจ

ประชาชน : หมดเวลานายกฯ กอนประเทศหมดเวลา” 

จากนั้น วันอาทิตยที่ 27 มีนาคม 2565 จัดขึ้นที่ จ.น�าน 

ภายใตธีม “ทั่วไทยทวงคืนอํานาจประชาชน : บริหารลม

เหลวซ้ําซาก ประชาชนจน ประเทศเจง” วันอาทิตยที่ 24 

เมษายน 2565 จัดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา ในหัวขอ “ทั่วไทยทวง

คืนอํานาจประชาชน : รัฐบาลสั่นคลอน สภาลมลุกคลุกคลาน” 

วันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ จ.ชลบุรี หัวขอ “ทั่วไทย

ทวงคืนอํานาจประชาชน : รัฐธรรมนูญสูทางตัน การเมืองสู

วิกฤต” 

ในสวนของพรรคเพ� อไทย เตรียมจัดกิจกรรม คาราวาน

ครอบครัวพรรคเพ� อไทย เชนกัน ในชวงเดือนมีนาคม เมษายน 

พฤษภาคม โดยเลือกคิกออฟวันที่ 19 มี.ค. เลือกเอาเมือง

หลวงคนเสื้อแดง จ.อุดรธานี เปนที่แรก โดยกิจกรรมการเดิน

สายครั้งนี้เพ� อชักชวนใหประชาชนสมัครบัตรครอบครัวพรรค

เพ� อไทย ที่วากันวาบัตรนี้จะกลายเปนของเลนของเพ� อไทย ที่

เตรียมจะนํามาตอยอดเชิงนโยบายในการหาเสียงของพรรค

เพ� อไทยสําหรับการเลือกตั้งครั้งหนา 

เปนบัตรที่ผูครอบครองบัตรจะไดสิทธิพิเศษทางดานราน

คา การเขารวมกิจกรรมหรือสิทธิพิเศษอ� นอีกมากมาย หาก

พรรคมีการจัดกิจกรรมขึ้น การจัดคาราวานครั้งนี้นอกจาก

คณะแกนนํา ส.ส. ผูบริหารพรรคเพ� อไทย ยกคณะเดินสายไป

พบประชาชน เช็กเรตติ้งความนิยม พรอมกับปราศรัยจัดเวที

ปลุกพลังรุกไลรัฐบาลประยุทธแลว อาจจะไดเห็นหนึ่งในสาม

วาที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพ� อไทย อุงอิ๊ง-น.ส.แพทอง

ธาร ชินวัตร เดินทางรวมทริปไปดวย     

พรรคฝายคานเดินสายเช็กเรตติ้งเปดเวทีถลมรัฐบาล

ประยุทธปูทางรองรับ หากเกิดความไมคาดฝนทางการเมือง 

หรือแมแตพรรคการเมืองหนาใหมเตรียมจะเปดตัวอีกอยาง

นอย 2-3 พรรค เชน ไทยสรางสรรค ของอดีตแกนนําใน

รัฐบาล พรรคของนคร มาฉิม ที่พรอมเปดตัวประกาศแนวทาง

ตอตานเผด็จการอยางเขมขน พรอมประกาศเสนอเปนอีกทาง

เลือก  

พรรคการเมืองที่อยูในสนามเลือกตั้ง พรรคพลังชล 

เตรียมขยับทํากิจกรรม เตรียมความพรอม รองรับสําหรับ

การเลือกตั้งครั้งหนา ยังไมนับรวมพรรคไทยสรางไทย พรรค

สรางอนาคตไทย พรรครวมไทยสรางชาติ ที่เริ่มทํากิจกรรม

การเมืองมากขึ้น รองรับถึงความไมแน�นอนทางการเมืองที่

พรอมจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไดทุกเม� อ

ดวยปจจัยการเมืองภายในประเทศ ภายนอกประเทศ 

เรงเรา ทาทาย พิสูจนฝมือในการแกไขปญหา พล.อ.ประยุทธ 

จะสามารถประคับประคองสถานการณใหผานไปไดจนอยู

ครบเทอมในป 2566 หรือเกิดสะดุดกลางคัน ตองพังพาบลง

ในป 2565 มีอันเปนไปกอนกําหนด ก็เปนไปไดเหมือนกัน.   

ปจจัยภายนอกภายในรุมเรา

ทาทายฝมือประยุทธอยูหรือไป?

เ



าลฎีกาอานคําวินิจฉัยอุทธรณยืนจําคุก “วัฒนา เมืองสุข” 

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย (พม.) คดีทุจริตโครงการบานเอื้ออาทรของ

การเคหะแหงชาติ ระยะเวลา 99 ป แตใหจําคุกจริง 50 ป พรอมให

ชดใชทรัพย 89 ลานบาทใหเสร็จใน 30 วัน ฟงจากนายนรินทพงศ 

จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแหง

ประเทศไทย ในฐานะทนายความของ

นายวัฒนาแลว เหมือน “เสี่ยไก” เตรียม

ใจรับสภาพ โดยระบุวา “ตองยอมรับวา

นายวัฒนาเปนมนุษยประหลาด มีจิตใจที่

เขมเเข็ง ไมกระทบกระเทือนและไมพูดจา

กาวลวงตอศาล แตขอใหนายวัฒนาไดตั้ง

หลักนิดหนึ่ง วันนี้ก็มียาลดความดัน ยา

โรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับตับ หลังจาก

นี้ก็จะประสานความเปนอยูของการรับ

การรักษาพยาบาลตามกระบวนการของ

ราชทัณฑ ในกรณีผูตองขังสูงอายุ สวน

เร� องจะมีการย� นขอพระราชทานอภัยโทษ

หรือไมนั้นคอยพิจารณาตอจากนี้ หลังจากนี้ก็ตองเขาไปที่เรือนจําพิเศษ

กรุงเทพฯ โดยตองกักตัวตามมาตรการโควิด-19 จํานวน 21 วัน” •

ทามกลางขาวคดี “แตงโม” คลุมพื้นที่ขาว 80  เปอรเซ็นต รองลง

มาคือสถานการณในยูเครน วันศุกรที่ผานมาก็มีขาวการเมืองประเด็น

หนึ่งที่ไดรับความสนใจไมนอย คือขาวที่ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา รวมรับประทานอาหารกลางวันกับ “พี่ปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ และ “พี่ปอก” พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ที่

มูลนิธิอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัด โดย

ขอปดหองพูดคุยกันเฉพาะวงพี่นอง 3 ป. 

ใครที่ไมเกี่ยวของตองออกจากหองไป มี

รายงานถึงบรรยากาศระหวางรับประทาน

อาหารวาเปนไปอยางช� นม� น ส� อใหเห็น

ถึงความสัมพันธที่เหนียวแน�นตั้งแตอดีต 

บรรยายกระทั่งตอนที่ พล.อ.ประวิตรตัก

กุงกระเทียมที่ทําดวยตัวเองในครัวมูลนิธิ

ปารอยตอฯ ให พล.อ.ประยุทธ  ขณะที่

การรวมพูดคุยและรับประทานอาหารครั้ง

นี้ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง พรอมยัง

รายงานวา พล.อ.ประยุทธรับประทาน

ไดเยอะมาก และกอนจะเดินทางกลับยัง

ไดกอด  พล.อ.ประวิตรอยางแนบแน�นอีกดวย เปนอ� นไปไมไดนอกจาก

ตองการนําเสนอภาพสายสัมพันธที่แน�นปกกอนจะเขาสูโหมดการเมือง

เขมขน และจะมีการประชุมพรรคพลังประชารัฐในเดือน มี.ค.นี้ที่ 

จ.นครราชสีมา ที่วากันวาจะมีบุคคลปริศนาเขามาเปนตัวละครเอก • 

ฟง นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปดเผย

ถึงสถานการณ โควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานตแลวตอง “ยกการดสูง

สุดๆ” โดยมีความตอเน� องจากสถานการณติดเชื้อรายใหม ที่อยูในระดับ

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอเน� องในปจจุบัน ซึ่งเสนคาดการณสีเขียวน�าจะไม

เปนจริงแลว ถาดูจากอัตราการเพิ่มของ

ผูติดเชื้อในประเทศไทย มีโอกาสเปนเสน

สีเหลืองหรือแดง โดยเสนสีเหลืองผูติด

เชื้อน�าจะเพิ่มสูงสุดประมาณกวา 5 หม� น

รายตอวันในชวงหลังสงกรานต คือวัน

ที่ 19 เม.ย.65 และหากไมคงมาตรการที่

เขมงวด เชน การสวมหนากาก ปองกัน

ตนเองเขมงวด และไมลดพฤติกรรมเสี่ยง 

ก็อาจมีโอกาสมีจํานวนผูติดเชื้อมากกวา 

5 หม� นรายตอวันขึ้นไป 2 เทา ดังนั้นอยา

ไดชะลาใจ วาสายพันธุ โอมิครอนมีความ

รุนแรงนอยกวาสายพันธุเดลตา เพราะ

ผูติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ยอมทําใหมีผูปวย

อาการรุนแรงที่ตองรักษาใน รพ.เพิ่มขึ้นเชนกัน โดย 2 สัปดาหที่ผานมา 

พบผูปวยปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 1.5 เทา และใสทอชวยหายใจเพิ่มขึ้นเกือบ 

2 เทา ขณะที่ผูเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น •

คณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

มีมติเลือก นายสาธิต ปตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปนประธานคณะ

กรรมาธิการดวยคะแนนเฉือน “ไพบูลย นิติตะวัน” แบบเฉียดฉิว ทําให 

“หมอตี๋” สาธิต ตองชี้แจงพัลวัน วาไม

ไดเสนอตัว หรือเปนเกมการเมืองที่พรรค

ประชาธิปตยมาปาดหนาพรรคพลังประชา

รัฐ แตจุดเริ่มตนเกิดจากพรรคกาวไกล

โทรศัพทมาทาบทาม ตนก็ไมเชิงปฏิเสธ

ไป เพราะเปนเร� องของคณะกรรมาธิการที่

จะตองพูดคุยกัน และนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ ก็แนะนําไมใหไปรวมประชุม  

เพราะหากรัฐมนตรีไป คณะกรรมาธิการ

จะใหเกียรติเปนประธาน จึงไมทราบวามี

การเสนอช� อ แตเม� อเสนอและโหวตชนะ 

จึงได โทร.มาแจง เพ� อใหยืนยันวาจะทํา

หนาที่ประธานหรือไม...ฟงดูแลวไมมีอะไรลึกลับ แตน�าจะเปนเกมที่ล้ํา

ลึก ที่ตองลดขอไดเปรียบ-เสียเปรียบในการกําหนดกติกาเลือกตั้งที่กําลัง
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วัฒนา เมืองสุข

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ

เหลาบรรดาสิ่งกอสรางรอบพื้นที่ “วังเดิม” เหมือนที่ 

ทบ.เคยเกิดขึ้นจากกรณีศึกเตรียมทหารรุน14 ระหวาง 

บิ๊กโดง-พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร กับ บิ๊กหมู-พล.อ.ธีร

ชัย นาควานิช ที่มานั่งเกาอี้ ผบ.ทบ.ตอจากนั้น ที่มีการ

ทุบกําแพงกั้นระหวางพระบรมราชานุสาวรีย ร.5 กับ

หอประชุมกิตติขจร และตีพื้นทับน้ําพุหนาเสาธง จน

กลายเปนตํานาน “หมูทุบ” แหง ทบ. จากนั้นการโยก

ยายแบบ “ลางบาง” ก็สรางความตึงเครียดในรั้วแดง

กําแพงเหลือง ไมตางจากที่เกิดขึ้นใน ทร.ยุคนี้ ที่ลูกประ

ดูเลิ่กลั่ก วางตัวไมถูก เน� องจากเกิดอาการ “เกร็ง” •

หันมาที่ โผ ทบ. รอบนี้เกือบจะมีการขยับ

ตําแหน�งสําคัญ แต พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท 

ผบ.ทบ. เลือกสูตรปรับเทาที่จําเปน ไมใหเกิดแรง

กระเพ� อมระหวางรุนตางๆ มากนัก พรอมแตงตั้ง

ทดแทนนายทหารที่ตองเกษียณปลายป และขยับไป

ติดยศที่สูงขึ้นหรือตําแหน�งที่วางลง เชนการขยับรอง

เจากรมกําลังพล ทบ. มาแทน พล.ท.มานัสชัย ศรีประ

จันทร เจากรมกําลังพล ทบ.ผูลวงลับ รวมถึงการขยับ 

พล.ต.เฟ� องวิทย เลาหสุรโยธิน เจากรมสวัสดิการทหาร

บก ไปเปนเจากรมยุทธศึกษาทหารบก (อัตราพลโท) 

สวนรองแมทัพที่เดิมมีขาววาจะวางลง 1 เกาอี้ และ

จะมีการดันผูบัญชาการกองพลฯ หลักคุมกําลังขึ้นมา

ก็คงพักไวกอน เน� องจากตําแหน�งกลางปแน�นจนขยับ

ไมออก และยังไมมีความจําเปนตองรีบรอนใหเกิดเร� อง

ราวเพิ่มอุณหภูมิภายใน เวนระยะเวลารุนตางๆ ให

หายใจหายคอ รอลุนการจัดทัพใหญชวงปลายปที่จะ

ตองมีการหาผูที่เขามาทดแทนตําแหน�ง 5 เสือ ทบ.ที่

มีคนเกษียณในปลายปนี้ถึง 3 เกาอี้ ที่เปนจังหวะของ

มือวางของรุนที่กําลังเติบโตขึ้นมา จะตองขยับขึ้นมาใน

ตําแหน�งตางๆ ในจังหวะนี้ใหทันเกม “ชิงดํา-เขาฮอส” 

ในชวง 2-3 ปนี้ •

สําหรับตําแหน�งผูบัญชาการศูนยรักษาความ

ปลอดภัย (ผบ.ศรภ.) ที่มีช� อแคนดิเดตเกือบครึ่งโหล ทั้ง

จากในกองบัญชาการกองทัพไทย และจากกองทัพบก 

ในที่สุดก็น�าจะจบลงที่ช� อของ บิ๊กวงศ-พล.ต.ทวีศักดิ์ 

มณีวงศ รอง ผบ.ศรภ. ที่เดิมเหมือนจะมีภาษีนอยกวา 

มือขาวกรอง จากหน�วยขาวกรองทางทหาร (ขกท.) 

หรือจากรุนพี่รบพิเศษ แตในที่สุดก็สามารถฝาทุกดาน

มาไดจากแรงหนุนของ บิ๊กนอย-พล.ท.วัฒนะ พล

จันทร ผบ.ศรภ.คนปจจุบัน และ พล.อ.สุนัย ประภูชะ

เนย อดีต ผบ.นสศ. เพ� อน ตท.21 ของ พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเปนทีม รปภ.ให 

บิ๊กเหวียง-พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีต ผบ.ทบ.รุน

ดึก ใหช� อที่เสนอขึ้นไปจาก ศรภ.ผานฉลุย และในฐานะ

ของนักฟุตบอลรบพิเศษเกา ทั้ง บิ๊กเจี๊ยบ-พล.อ.เฉลิม

ชัย สิทธิสาท อดีต ผบ.ทบ. และ พล.อ.ราชรักษ เรียน

พืชน  ตางก็เปนลมใตปกให บิ๊กวงศ นั่งคุมหน�วยขาว

แหงนี้ •

าชกิจจานุเบกษาเผยแพรประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เร� อง พระราชทานยศ

ตํารวจชั้นนายพลเปนกรณีพิเศษ มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน

ยศตํารวจชั้นนายพลเปนกรณีพิเศษ ใหแกขาราชการ

ตํารวจที่ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตาม

โครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุนที่ 22 (ปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) จํานวน 35 ราย อาทิ พล.ต.ท.ศรายุทธ 

พูลธัญญะ เปน พล.ต.อ., พล.ต.ต.บุญเลิศ 

วองวัจนะ เปน พล.ต.ท., พล.ต.ต.สมนึก  มิควาฬ 

เปน พล.ต.ท., พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย 

เปน พล.ต.ท.หญิง, พล.ต.ต.หญิง วนิดา หาญ

บุญเศรษฐ เปน พล.ต.ท.หญิง, พ.ต.อ.การุณย 

อิงประสาร  เปน พล.ต.ต., พ.ต.อ.ขวัญชาติ ไขแสง 

เปน พล.ต.ต., พ.ต.อ.จิณวัตร กอนทองดี เปน 

พล.ต.ต., พ.ต.อ.ฉัตรมงคล แกวประเสริฐ เปน 

พล.ต.ต., พ.ต.อ.ตอพงษ  ตันตระวาณิชย เปน 

พล.ต.ต., พ.ต.อ.ธนวัฒน ภัคคะธนิตศักดิ์ เปน 

พล.ต.ต., พ.ต.อ.ธีระยุทธ บุตรน้ําเพชร เปน พล.ต.ต., 

พ.ต.อ.ธีรัชช โอสถานนท เปน พล.ต.ต., พ.ต.อ.นิพนธ 

สิกขเจริญ เปน พล.ต.ต., พ.ต.อ.นิรันดร บริบาลบุรีภัณฑ 

เปน พล.ต.ต., พ.ต.อ.ประพันธ เวทีกูล เปน พล.ต.ต., 

พ.ต.อ.ปรีชา แดงศิริรัตน เปน พล.ต.ต., พ.ต.อ.ยุคล 

ประสาทนานนท เปน พล.ต.ต., พ.ต.อ.วัฒนา แกว

ดวงเทียน เปน พล.ต.ต. และ พ.ต.อ.วิรัตน ควร

ชม เปน พล.ต.ต. เปนตน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.64 

เปนตนไป •

เม� อขั้นตอนผูสมัครใจโครงการปรับเปลี่ยนกําลัง

พล รุนที่ 22 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย ตอไปก็เปนการ

แตงตั้งวาระเดือนเมษายนอยางเต็มตัว คือการแตง

ตั้ง นายพลแกมลิง เพ� อตบโบนัสใหตํารวจที่จะเกษียณ 

30 ก.ย.65 ขยับยศและตําแหน�งสูงขึ้น รวมทั้งการ

แตงตั้ง “นายพล” แทนตําแหน�งวางจากที่ผูสมัครใจ

เขาโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุนที่ 22 ในคราว

เดียวกันเลย ซึ่งขณะนี้การแตงตั้งเดือนเมษายนอยู

ระหวางดําเนินการทางธุรการใหเรียบรอย หลังจาก

เม� อวันวาเลนไทน 14 ก.พ.ที่ผานมา ผบ.ปด-พล.ต.อ.

สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ประกาศลําดับอาวุโส

ตํารวจระดับ รอง ผบก. ถึงผูชวย  ผบ.ตร.ครั้งแรกไป

เปนที่เรียบรอย ตอนนี้อยูระหวางการตรวจสอบราย

ช� อและประกาศลําดับอาวุโสตํารวจระดับ รอง ผบก. 

ถึงผูชวย ผบ.ตร.ครั้งที่สอง ซึ่งถือเปนครั้งสุดทายทาง

ธุรการ จากนั้นก็จะเริ่มทําบัญชีแตงตั้ง นายพล วาระ

เดือนเมษายน ไดทันทีตามกฎ ก.ตร.วาดวยการแตงตั้ง

ขาราชการตํารวจ  พ.ศ.2561 ขอ 7(2) กําหนดใหการ

แตงตั้งวาระเดือนเมษายนตองแลวเสร็จภายในวันที่ 

30 เมษายนของทุกป •

“นายกรัฐมนตรียังไดกําชับเจาหนาที่ตํารวจ 

พนักงานสอบสวน เรงรัดคดีการเสียชีวิตของ นางสาว

นิดา พัชรวีระพงษ หรือแตงโม ดวยหลักฐานดวย

กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตรอยางละเอียด เพ� อ

ตอบขอสงสัยของสังคม เช� อวาเจาหนาที่ตํารวจ

ทํางานอยางเต็มที่ มีความโปรงใส และจะตรวจสอบ

ทุกประเด็นที่เปนไปได เพ� อใหความเปนธรรมทุก

ฝาย” โฆษกรัฐบาล ธนกร วังบุญคงชนะ ถายทอด

ขอสั่งการจาก นายกฯ ตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหสาธารณชน

รับทราบผานส� อมวลชนในคดีการเสียชีวิตของดารา

สาวแตงโม ซึ่งนอกจากเปนการสั่งการแลวยังเหมือน

เปนคําเตือนที่ นายกฯ สงไปถึงตํารวจที่รับผิดชอบ

ทําคดี ทั้ง ผบ.ปด หรือ บิ๊กอุย-พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิ

จิตร ผบช.ภ.1 ตองรอบคอบ ขอสําคัญทุกบทสรุปแหง

คดีตองตอบคําถามสังคมไดทั้งหมด ไมเชนนั้นดีไมดี 

ตํารวจ จะกลายเปน คนราย เสียเอง เพราะเปนคดี

ที่สังคมสนใจ และหลายคนพิพากษาไปแลววาใครผิด 

ใครถูก หากคดีออกมาไมตรงใจ และไมมีคําอธิบายที่

กระจางแจง มีหวัง ตํารวจ เละแน�ๆ •

มาทุกรูปแบบจริงๆ แกงคอลเซ็นเตอร ลาสุด

โผลโทร.แอบอางเปนเจาหนาที่ตํารวจ โทร.ทวงคา

ปรับใบสั่งจราจรที่คางชําระ โดยอางวาเหย� อกระทํา

ผิดกฎหมายจราจร และใหชําระคาปรับดวยการ

โอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีที่กลาวอาง จน บิ๊กจิ-

พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก โฆษกกองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล ตองออกมายืนยันตํารวจมีชองทางให

ชําระคาปรับใบสั่งจราจรได 3 ชองทาง คือ จายทาง

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดทุกธนาคาร และตูบุญ

เติม จุดบริการชําระเงินอ� นๆ ไดแก ไปรษณียทุกสาขา 

และจุดบริการเคานเตอรเซอรวิส ที่มีสัญลักษณคําวา 

PTM และสามารถเดินทางไปชําระไดที่สถานีตํารวจ

ทุกแหง โดยจะตองนําใบสั่งจราจร ซึ่งจะมีแถบบาร

โคดปรากฏอยูบริเวณมุมลางซาย ไปใชยืนยันในการ

ชําระทุกครั้ง และหากไมไดชําระคาปรับภายในเวลา

ที่กําหนด เจาหนาที่จะทําการออกใบเตือนเพ� อใหมา

ชําระคาปรับ จะไมใชวิธีการโทร.ไปแจงและโอนเงิน

มาให โดยตรง “ขอประชาชนอยาหลงเช� อมิจฉาชีพที่มี

พฤติการณเชนนี้ และในรูปแบบอ� นๆ ที่หลอกลวงให

โอนเงินเปนอันขาด หากพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยว

กับการกระทําความผิด โปรดแจงสายดวน 191 หรือ

สถานีตํารวจทองที่ เพ� อดําเนินการ”...อยางไรก็ดี ทั้งนี้

ทั้งนั้นนอกจากคําเตือนแลว สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น

จาก ตํารวจ คือการกวาดลาง แกงคอลเซ็นเตอร 

อยางเขมขนตอเน� องถึงตนตอ ลําพังแคจับ บัญชีมา 

ไมน�าจะพอแลว •

โยกยายกลางป “รอนฉา“ ที่กองทัพเรือเม� อ 

บิ๊กเฒา-พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผูบัญชาการ

ทหารเรือ (ผบ.ทร.) เดินหนาดึง จอรช 5 ช.-

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย รอง เสธ.ทหารกลับมา

นั่งเกาอี้ 5 เสือทัพน้ํา เพ� อปูทางขึ้นเปน ผบ.ทร.

ในปลายปนี้ ทําใหบรรยากาศการทํางานระหวาง 

5 เสือ ทร.ในชวงที่ผานมาเหมือนมี เสนบางๆ ที่ขวาง

กั้นจากภาพจําความขัดแยงในยุค พล.ร.อ.ลือชัย 

รุดดิษฐ ดํารงตําแหน�ง ผบ.ทร.เปนตนมา เพราะ

คนใน ทร. ทราบสัญญาณ “ปกธง” ชัดเจนในช� อนี้มา

ตั้งแตตน นับแต “บิ๊กเฒา” เขามาเก็บกวาด รื้อถอน

พล.ต.ท.จิรพัฒน 

ภูมิจิตร

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

สาธิต ปตุเตชะ 

พล.ต.ทวีศักดิ์ 

มณีวงศ

ร

ศ

พล.ร.อ.สมประสงค 

นิลสมัย

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข
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4 บทความ

‘บารเทนเดอรหุนยนต-ไซเบอรด็อก’โชวที่สเปน

นถนน Hospital Rd. ระหวางทางเดินจากสถานีรถไฟ  

จาฟฟนากลับที่พักในยานใจกลางเมืองมีรานอาหารตั้งอยูทาง

ฝงซายมือหลายราน หลังจากมื้อเชาที่โฮสเทล และมื้อเที่ยง

อยางงาย ขนมปงและกลวยที่พกใสเปมาแลว บายแกๆ เชน

นั้นผมเกิดหิวขึ้นมาอยางหนัก คงเพราะใชพลังงานไปเยอะจากการเดิน

หลายกิโลเมตร

ผมมองหารานที่ลูกคาไมเยอะ แมรูดีวาคงไมใชรานอรอย-ราน

ดัง แตก็ยังดีกวาเสี่ยงโควิด ความจริงในหลายสถานการณผมไมสามารถ

เลี่ยงเขาไปอยูในจุดเสี่ยงได และไดเกิดขึ้นแลวอยางนอย 2 ครั้ง

ครั้งแรกเกิดขึ้นที่กรุงโคลัมโบ ในบารกึ่งรานอาหารของคนทอง

ถิ่นแหงหนึ่ง ผมถูกเจาถิ่นโตะใหญเรียกใหไปรวมแจม แถมตอนทายจบ

ลงที่การเคาะโตะรองเพลงกันอยางสนุกสนาน ละอองฝอยน้ําลายและ

ลมหายใจยอมฟุงกระจาย เวลาผานมาจนถึงตอนนี้ผมมั่นใจไดแลววา 

“รอด” มาจากเหตุการณนั้น

และเหตุการณลาสุดเม� อ 2 คืนกอน หนุมทมิฬขี้เมา 2 คนมาขอ

รวมโตะที่บารของโรงแรม Jetwing Jaffna หนึ่งในนั้นพูดมากและถึงขั้น

น้ําลายกระเด็นใสขาของผม แตเฉลยตอนนี้เลยก็ไดวาผมรอดไปอีกรอบ

หากวาติดโควิดขึ้นมาระหวางทองเที่ยวศรีลังกาหนนี้เห็นทีจะแย 

ผมลืมทําประกันภัยสุขภาพกอนเดินทาง รูตัวเม� อตอนจะขึ้นเคร� องจึงได

ซื้อยาเม็ดฟาทะลายโจรจากรานคาในดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิมา 1 

กระปุก (ความจริงน�าจะทําประกันภัยสุขภาพทางออนไลนไดแมอยูใน

ศรีลังกาแลว แตผมก็ลืมขอนี้ ไปอีกเชนกัน) ชีวิตระหวางนี้จึงขึ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพวัคซีน 3 เข็มที่ฉีดมา และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตางๆ 

ใหไดมากที่สุด

ราน Sunjeya Foodland ขายอาหารทองถิ่นจําพวกขาวบริยานี

และโกตตู ตอนนี้มีลูกคาอยูไมกี่โตะ ผมเดินเขาไปนั่ง สั่งขาวบริยานีกับ

ไกทันดูรี พนักงานหนุมนําจานสเตนเลสใบใหญมาวาง รูปรางออกไป

ทางถาดมากกวาจาน เพิ่งลางแตไมเช็ดใหแหง มีน้ํากลิ้งอยูในจาน ชอน

อีก 2 คันก็ยังเปยกน้ํา ไมมีสอม บนโตะมีกระดาษ แตไมใชทิชชู เปน 

กระดาษซับมัน เหมาะสําหรับเช็ดมันที่มือ คนศรีลังกาจํานวนมากยังกิน

อาหารโดยใชมือเปบ ผมเลยใชกระดาษนี้เช็ดจาน

ขาวบริยานีผัดเสร็จ พนักงานหนุมคนเดิมก็นํามาเสิรฟในชาม    

สเตนเลสใบใหญ รองดวยถาดสเตนเลส ในถาดยังมีเคร� องเคียงผักดอง 

2 ถวยสเตนเลสใบเล็ก น้ําจิ้มเคร� องเทศอีกหนึ่งถวยสเตนเลส ทัพพี        

สเตนเลสสําหรับตักขาว และบนขาวบริยานีมีไกทันดูรีแบบทอดโปะอยู

ดานบน ในขาวมีไขตมหมกอยู 1 ฟอง เวลากินตองตักขาวแบงไปใสจาน

เปลาที่ใหมากอนหนานี้ ขาวที่พอครัวผัดมาเปนขาวเม็ดสั้นคลายขาว

ญี่ปุน ผมเคยกินขาวบริยานีหลายครั้งในอินเดีย ไมเคยเห็นขาวเม็ดสั้น

แบบนี้ใชกับบริยานีมากอน สวนไกที่เสิรฟมาเปนแบบทอดก็ไมเคยเห็น

เชนกัน เพราะไกทันดูรีทั่วไปใชยางหรืออบ และตองเอาหนังไกออกกอน

หมักไกดวยเคร� องเทศหลากหลายชนิดในภาชนะที่ช� อวา “ทันดู”

รสชาติของขาวผมใหคะแนนผาน เพราะผัดใหมๆ แตไกที่ทอดไว

นานแลว และมีรสชาติของความเปนทันดูรีแคสวนหนัง เพราะถาไมเอา

หนังออกเคร� องเทศก็ไมเขาไปยังเนื้อไก ใหสอบตก แตผมก็กินหมดเกลี้ยง

เพราะความหิว ทั้งขาว ไก และไข เหลือเพียงผักดองและน้ําจิ้มที่กินไป

อยางละนิด

พนักงานหนุมรอจังหวะใหผมกินหมดก็เดินมาถามวา “กูด?” ผม

ตอบ “กูด” เขาถามตอ “โคลา? สไปรท?” ผมตอบ “วอเตอร” เขาเดิน

ไปเปดตูเย็นหยิบน้ําเปลามา 1 ขวด มาถึงผมก็เปดฝาดวยมือเปลา ผมจะ

ขอเปดเองก็ไมทัน วางขวดน้ําลงบนโตะแลวเดินไปหยิบไมจิ้มฟนออกมา

จากกลักเล็กๆ คลายกลักไมขีด ถือมาใหผม 3 กาน ผมรับไวแตไมไดใช 

เพราะกลัวโควิด พอเขาหันไปทางอ� นผมก็เสียบใสกระเปาตังค เขานําบิล

มาให เขียนราคา 400 รูป หรือประมาณ 65 บาทเทานั้น

ถาไมนับรสชาติอาหารที่คนเราชอบผิดแผกแตกตางกัน และการ

ปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ในแตละสังคมมองไมเหมือนกัน แตการบริการ

ของพนักงานหนุมคนนี้ผมถือวาอยูในขั้นดีมาก เขาไมยิ้มเพราะเปน

ธรรมชาติของชาวทมิฬที่ไมชอบยิ้ม แตผมรับรูไดถึงความเอาใจใสและ

ความเขาใจคําวาบริการของเขา

กลับถึงที่พักเจอซูเฟยน-หนุมจอรแดนอยูในหองดอรม เขาบอกวา

ยังแฮงโอเวอรไมหาย ผมเลยแนะนําใหเขาด� มเบียรเพ� อแกปญหาเฉพาะ

หนา ผมลงไปซื้อเบียรจากรานไดรับใบอนุญาตมาใหเขา 1 กระปองยาว 

ใหตัวเอง 2 กระปองยาว จากนั้นผมเดินขึ้นหองครัว ตั้งใจนําเบียรของ

ตัวเองไปแชตูเย็น ไดเจอกับฮันนาห เลยย� นเบียรใหเธอ 1 กระปอง แลว

ผมก็เปดด� ม 1 กระปอง

เธอรับสารภาพวาขี่มอเตอรไซคชนชายคนหนึ่ง แตไมไดรับบาด

เจ็บรุนแรง และเร� องราวก็ไมไดยืดยาวกวาการขอโทษขอโพย ทั้งอีกฝาย

ก็ใหอภัย เธอบอกวาความยากของการขี่มอเตอรไซคครั้งแรกในชีวิตอยู

ที่ตอนจะออกจากเมืองและกลับเขาเมือง สวนที่เหลือไมเสี่ยงเทาไหร

เพราะถนนโลง ฝงหนึ่งของถนนเปนทะเล อีกฝงคือตนไมและวัว เธอชน

เขากับชายทมิฬผู โชครายตอนกลับเขาเมืองซึ่งการจราจรกําลังขวักไขว

ผมบอกเธอวาจะนั่งรถไฟออกจากจาฟฟนาไปยังอนุราธปุระในวัน

รุงขึ้น เธอก็สนใจที่จะออกไปพรอมกับผม แมวาเธอยังไมไดซื้อตั๋ว ปลาย

ทางของเธออยูที่กรุงโคลัมโบ เรานัดเวลากันที่ตี 5 ครึ่ง เพ� อออกจาก

ที่พักไปขึ้นรถไฟเที่ยว 06.10 น.

ตอนค่ํามีหนุมเยอรมัน 2 คนเขามาเช็กอินที่โฮสเทล ช� อ “ลาร

สัน” และ “เฟลิกซ” พวกเขาเชามอเตอรไซคราคาวันละ 1 พันรูป ขี่

ขึ้นมาเร� อยๆ เริ่มจากกอลล เมืองตากอากาศริมทะเลทางตอนใตของ

ประเทศ เม� อคืนแวะนอนที่เมืองวาวูนิยะ อันเปนเมืองใตสุดของจังหวัด

นอรเทิรน หรือเมืองเริ่มตนถิ่นที่อยูของชาวทมิฬหากนับไลขึ้นมาจากทาง

ทิศใต รถไฟขบวนดวนพิเศษทุกขบวนตองจอดที่สถานี

วาวูนิยะ เพราะถือเปนเมืองสําคัญ มีประชากรราว 1 

แสนคน มากเปนอันดับ 8 ของประเทศ แตเฟลิกซบอก

ผมวา “เมืองวาวูนิยะไมมีอะไรเลย” ความหมายก็คือ

เปนเมืองที่เงียบ ไรแหลงบันเทิง

พวกเขาพักในหองดอรมหองเดียวกับที่ผมและ

ซูเฟยนนอนอยู ทําใหหองนอนรวม 6 เตียง ถูกครอบ

ครอง 4 เตียง ราว 2 ทุมพวกเขาเดินออกไปนอกโฮส

เทล ผมทักวา “เงียบเหมือนวาวูนิยะนั่นแหละ” ไมกี่

นาทีก็กลับกันเขามา เฟลิกซพูดขึ้นวา “ปารตี้สนุกมาก” 

แลวหัวเราะ

ซูเฟยนอาการไมหายซึม ชัตติ-หนุมผูดูแลโฮส

เทลหายหนาไป คงเพราะยังแฮงโอเวอรอยูเชนเดียวกัน 

ฮันนาหและผมตองต� นเชาไปขึ้นรถไฟ คืนนี้เราเลยไม

เปดวงคุยเหมือนเคย ผมเก็บกระเปาแลวเขานอนราวๆ                                               

เที่ยงคืน กอนจะหลับไมนานรูสึกขึ้นไดวาตอนเก็บ

กระเปาเหมือนจะไมเจอกลองถายรูป แตไมลุกมาคน เพราะไมอยากให

เสียงดังกรอกแกรก รบกวนเพ� อนรวมหอง

ต� นมาผมก็ทําการคนเปใบเล็ก ไมเจอกลอง เปดเปใบใหญที่ใส

เสื้อผาก็คลําไมเจอสิ่งของแข็งๆ รูปทรงเหลี่ยมๆ ขนาดประมาณฝามือ 

ก็เลยสรุปกับตัวเองวากลองหาย เปดประตูออกไป ฮันนาหก็เปดประตู

หองของเธอออกมาพอดี เธอนุงกางเกงเลกกิ้งสีดํา เสื้อยืดรัดรูปสีชมพู

เขม ผูกเสื้อแจ็กเกตเนื้อผาบางไวที่เอว ผมบอกเธอวาผมจะไมขึ้นรถไฟ

ไปพรอมกัน เพราะกลองหาย แตจะไปสงเธอที่สถานี เผ� อวาเธออาจใช

ตั๋วของผมได ชวยเธอถือกระเปาใบเข� องน้ําหนักคงเกือบ 20 กิโลเดินลง

บันไดไป 4 ชั้น เจอชัตติพอดี เขาชวยโทรศัพทหาเพ� อนคนขับตุกๆ ให 

ไมกี่นาทีตุกๆ ก็มาถึง ชัตติบอกราคาคารถ 150 รูป ซึ่งถือวาถูกกวาที่ผม

เคยนั่ง

ตุกๆ ออกมาไดครูเดียว คนขับย� นนามบัตรใหผม ช� อของเขาคือ 

“ดิลูชาน” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา N. Dilushan ช� อบริษัทคือ Elite 

Travels รับจัดทัวรตางๆ ทุกรูปแบบ เขาน�าจะเปนเจาของบริษัท ถางาน

เล็กก็รับเอง งานใหญๆ ก็ใชทีมงาน

ถึงสถานีรถไฟ ดิลูชานขอถายรูปผมและฮันนาหกับตุกๆ ของเขา 

แตผมบอกวาเรากําลังรีบ ผมจะกลับมาถาย ขอใหเขารออยูกอน จะให

เงินเพิ่ม เขาก็เดินมาที่ชองขายตั๋วเปนเพ� อนและพุงเขาไปคุยกับเจาหนาที่ 

ทราบวาตั๋วชั้น 1 ไปโคลัมโบเที่ยว 06.10 น. เต็ม เหลือชั้น 3 เทานั้น 

อาจไมเหมาะสําหรับฮันนาหที่ตองนั่งหลายชั่วโมง

ผมขอใหเจาหนาที่เช็กวาตั๋วชั้น 1 จากอนุราธปุระไปโคลัมโบมีวาง

หรือไม เจาหนาที่กดคอมพิวเตอรแลวตอบวาวาง ผมเลยถามตอวาใหฮัน

นาหใชตั๋วของผมจากจาฟฟนาไปถึงอนุราธปุระ และจากอนุราธปุระไป

โคลัมโบ เธอซื้อแยกอีกใบไดหรือไม เจาหนาที่บอกวาเทากับตั๋วจะมีราคา 

2,400 รูป ผมไมคอยเขาใจ ดิลูชานอธิบายวาตั๋วของผม 1,200 รูป และ

ตั๋วของฮันนาห 1,200 รูป แตปกติตั๋วจากจาฟฟนาไปโคลัมโบแค 1,700 

รูปเทานั้น ดิลูชานและเจาหนาที่คงคิดวาผมขายตั๋วตอใหกับฮันนาห นั่น

เทากับฮันนาหจะจายแพงกวาปกติ 700 รูป ผมจึงบอกทั้งคูวาผมใหตั๋ว

ฮันนาหไมไดขาย ทั้งคูก็รองออ แตก็ยัง

บอกวาเทากับเราขาดทุนรวมกัน 700 รูป 

ทําใหเสียเวลาชวงนี้ ไปหลายนาที

เจาหนาที่นําตั๋วของผมเย็บแม็กซคู

กับตั๋วของฮันนาหเพ� อใชคูกัน ผมย� นใหฮัน

นาห เธอโผเขากอดแน�นแลวกลาวขอบคุณ 

ผมบอกเธอวารีบเขาไปในชานชาลากัน

เถอะ “ตั๋วของเราจะไมมีประโยชนถาคุณ

ตกรถไฟ” ผมยกกระเปาของเธอเดินเร็ว

กึ่งๆ วิ่ง เขาไปในชานชาลา ความจริงลาก

ก็ได แตมาถึงขั้นนี้แลวเราไมควรพลาด

อะไรอีก สวนฮันนาหเดินตัวปลิวสะพายเปใบเล็ก 1 ใบ เธอเหมือนจะ

ยิ้มๆ ใหกับอาการรีบรอนของผม ขึ้นรถไฟแลวเธอโบกมือใหและบอก

วาจะเขียนอีเมลมาหา ผมเดินออกมาโดยไมรอใหรถไฟเคล� อนออกจาก

สถานี

ดิลูชานพาผมไปที่โรงแรม Jetwing เพราะผมสงสัยวาอาจจะลืม

กลองไวบนเกาอี้ของ Rooftop Bar จําไดวาผมใชกลองเปนครั้งสุดทายที่

บารแหงนั้น แตพนักงานตอนรับของโรงแรมบอกวาไมมีใครแจงไววามี

คนเก็บได โทร.ถามพนักงานรานก็ไมมีใครเจอกลอง ขอใหผมโทร.กลับมา

เช็กอีกครั้งตอนสายๆ เราก็เลยกลับโฮสเทล ระหวางทางดิลูชานแนะนํา

ใหผมโทร.หาผูจัดการโรงแรม เพราะเปนไปไดที่พนักงานไมตามหาให

อยางจริงจัง และใหบอกผูจัดการดวยวาผมแจงตํารวจไวแลว ผมบอก

เขาวาจะลองดู

ถึงหนาโฮสเทลเขาก็ไมลืมที่จะขอถายรูปผมกับตุกๆ ของเขา

เพ� อนําไปโพสตลงโซเชียลมีเดีย กอนขับตุกๆ ออกไปเขาบอกวาถามา

จาฟฟนาอีกครั้งให โทร.หา และถาแนะนําเพ� อนใหใชบริการเขาก็จะ

คิดราคาไมแพง ผมมั่นใจมากวาหมอนี่ไวใจได เบอร โทร.ของเขาคือ 

+94779535200 เว็บไซต www.elitetravelslk.com เขาไปดูก็พบวาเขา

เปนเจาของจริงๆ และมีเครือขายสําหรับรับทัวรคราวละหลายคน ความ

จริงธรรมชาติจาฟฟนานั้นสวยงามมาก โดยเฉพาะตามเกาะตางๆ และ

ยังไมคอยมีนักทองเที่ยวไปถึง

ซูเฟยนตกใจที่เห็นผมเปดประตูหองเขาไป สองหนุมเยอรมันยัง

ไมต� น ผมนึกขึ้นไดวาตอนแรกที่เขาพักในโฮสเทลแหงนี้ยังหวั่นๆ เร� อง

ลักขโมย และเม� อรูสึกเชนนั้นผมก็มักจะซอนของมีคาไวในที่แปลกๆ เชน 

ตามเสื้อผาที่ใสแลวและกองสุมๆ กัน ตอนเก็บกระเปาเม� อคืนก็เก็บอยาง

ลวกๆ อาจติดอยูในถุงเสื้อใสแลว พอดูอยางละเอียดก็พบอยูในนั้นจริงๆ

จะวาไปแลว โฮสเทลแหงนี้มีความปลอดภัยในทุกๆ ดาน แถมยัง

เปนกันเองอยางมาก เจอกลองแลวผมก็วางแผนขึ้นรถไฟเที่ยว 09.45 

น. เปนขบวนวิ่งชา จอดบอย แบบรถเร็วบานเรา ซูเฟยนตัดสินใจเก็บ

กระเปาไปกับผมดวย เพราะที่จาฟฟนาชวงนี้ฝนตกทุกวัน ไมเหมาะให

เขาถายคลิปลงชองยูทูบ เขาจะนั่งรถไฟตรงไปกรุงโคลัมโบ พวกเยอรมัน

ต� นขึ้นเพราะเสียงผมคุยกับซูเฟยน ลารสันถามวา “คุณลืมกลองใชมั้ย?” 

ผมตอบวา “ใช และก็ลืมกินอาหารเชาดวย” ผมกับซูเฟยนขึ้นไปกิน

อาหารเชาในครัว ลงมาแลวก็แบกกระเปาขึ้นหลัง บอกสองหนุมเยอรมัน

วา “เที่ยวหนาผมจะมาลากพวกคุณไปบาง”

ผมโทร.หาดิลูชานใหมารับ แตเขาติดลูกคา จะใหเพ� อนมารับแทน 

และเขาก็ไมลืมถามเร� องกลองถายรูป สวนชัตติไมรูวาหายไปไหน จึงไม

ไดกลาวลากัน หมอนี่ก็เปนอีกคนที่ผมเช� อมั่นวาจริงใจและคบหาได

ถึงสถานีรถไฟ ซูเฟยนเจอสองสาวฝรั่งเศสที่เขาเคยนั่งรถไฟจาก

อนุราธปุระมาจาฟฟนาดวยกัน และพวกเธอก็กําลังจะไปโคลัมโบกับ

รถไฟเที่ยว 09.45 น. พอดี ผมจะซื้อตั๋วชั้น 2 แบบระบุเลขที่นั่ง แตซู

เฟยนตะโกนมาจากชองขายตั๋วชั้น 3 ชวนนั่งไปดวยกันเกือบๆ ครึ่งหนึ่ง

ของเสนทางไปโคลัมโบ รถไฟชั้น 2 จาฟฟนา-อนุราธปุระ ราคา 400 รูป 

ชั้น 3 ราคา 260 รูป ตอนแรกผมกลัวผู โดยสารแน�น แตปรากฏวาที่นั่ง

วางถึงประมาณ 80 เปอรเซ็นต ทั้งชั้น 2 และชั้น 3

ขึ้นรถไฟไดผมก็โทร.หาคุณนาวสันตรา คนขับตุกๆ แหงอนุราธ

ปุระ ผู โทร.ถามผมทุกวันวาเม� อไหรจะออกจากจาฟฟนา วานนี้ผมแจง

แกวาจะไปกับรถไฟเที่ยว 06.10 น. พอเปลี่ยนเปนเที่ยว 09.45 น. ก็จะ

ทําใหผมไปถึงอนุราธปุระชาลงจาก 9 โมงเชาเปนบายโมงครึ่ง ผมจะเดิน

ทางดวยตุกๆ ของแกตอจากอนุราธปุระไปยังสิกิริยา จากที่ควรจะถึงสิ

กิริยาตอนบายก็คงไปถึงตอนเย็นหรือค่ํา

บนรถไฟไดสนทนากับสองสาวฝรั่งเศส พวกเธอเปนพี่นองกัน คน

พี่อายุประมาณยี่สิบปลายๆ จะกลับฝรั่งเศสในอีกไมกี่วัน สวนคนนอง

อายุราวยี่สิบกลางๆ จะบินไปภูเก็ต เขาโครงการ “ภูเก็ตแซนดบ็อกซ” 

แลวเดินทางตอไปยังจังหวัดอุดรธานี เพ� อทํางานในไรเกษตรอินทรียแหง

หนึ่ง ทํางานวันละ 4 ชั่วโมงแลกกับที่อยูและอาหาร

ซูเฟยนพกไพมาดวย ชวนพวกเธอเลน Magic Cards ผมวาจะ

เขียนบันทึกก็ตองเลนเปนเพ� อน เพราะเกมนี้ใชผูเลน 4 คน ผมคูกับ

ฝรั่งเศสคนพี่ เอาชนะอีกคูไปไดอยางเจ็บแสบ เพราะผมเพิ่งเลนเปนครั้ง

แรกในชีวิต ฝรั่งเศสคนนองและซูเฟยนอยากแกมือ แตผมเริ่มหมดสนุก 

ขอไมเลน พวกเขาก็เลนเกมอ� นกันตอแบบที่ 3 คนเลนได ฝรั่งเศสคน

นองหันมาคอน พูดวา “อยากเก็บสถิติดีๆ ไวสินะ” ผมหัวเราะ ไมตอบ

วาอะไร

รถไฟวิ่งชากวากําหนดราว 1 ชั่วโมง ถึงอนุราธปุระบาย 2 ครึ่ง 

นาวสันตราถามวาจะกินขาวกอนไหม ผมตองการแคน้ําด� ม เพราะกินมื้อ

เที่ยงที่เตรียมมาบนรถไฟเรียบรอยแลว แกแวะใหที่รานสะดวกซื้อ เห็น 

Egg bun ขนมปงอบ กลมๆ แบนๆ มีไขดาวอยูตรงกลาง ผมจึงซื้อมา

เผ� อหิวระหวางทาง

นาวสันตราถามวาจะตรงไปสิกิริยาหรือออมไปแวะที่ “อวุกนะ” 

กอน ผมขอแวะอวุกนะเพ� อกราบสักการะพระพุทธรูปยืนปางประทาน

อภัยสูง 12 เมตร อายุประมาณ 1,600 ป แกะสลักโดยคนคนเดียวเพียง

ใชสิ่วและคอนเปนเวลา 7 ปกวาจะแลวเสร็จ แกขอขึ้นคารถจาก 5,000 

รูปเปน 6,500 รูป ผมตกลง

ซูเฟยนบอกผมกอนหนานี้วาเขาเดินทางโดยตุกๆ จากสิกิริยามา

อนุราธปุระเม� อสัปดาหที่แลว คารถ 2,000 รูปเทานั้น.

ที่มีระบบชารจแบตเตอรี่ 150 วัตต ซึ่งใชเวลาเพียง 5 นาทีก็ชารจ

แบตเตอรี่ไดถึง 50% 

สวนคูแขงคือออปโป ใชเทคโนโลยี Supervooc 240 วัตต ที่

บอกวาชารจแบตเตอรี่เต็ม 100% ในเวลาแค 5 นาที

ในงานนี้เราไดพบกับบารเทนเดอรหุนยนตฮิวแมนนอยด 

5 จีช� อ Kime ที่เชี่ยวชาญในการเขยาค็อกเทล, พูดได 12 ภาษา 

และมีโปรแกรมจดจําใบหนาของบรรดาลูกคาประจําของราน หุน

ยนตตัวนี้พัฒนาโดยบริษัท Macco Robotics ของสเปน ที่ระบุ

วาเปนหุนยนตที่เหมาะอยางยิ่งกับโลกของเราที่ไดรับผลกระทบ

จากโควิด-19 เน� องจาก

เปนหุนยนต ทําใหลูกคา

หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม

จําเปนและความเสี่ยงที่

จะติดเชื้อ

บริษัท เอสเค

เทเลคอม สัญชาติ

เกาหลีใต นําดิสโกเวอร

ชวลมาแสดง เพียงแคมี

เฮดเซตเวอรชวลเรียลลิ

ตีกับเพลงที่กําลังไดรับ

ความนิยมและจอยสติก 

อยูในมือ นําเราไปสัมผัส

กับโลก “เมตาเวิรส” ที่จะ

ไดเตนรําไปกับลูกบอลดิส

โกและบรรดาลูกคาคน

อ� นในรูปแบบอวตาร

เรียลมี บริษัทผลิต

โทรศัพทของจีน นําเสนอ

โทรศัพทรุน GT Neo 3 

สามแยกที่ถนน Hospital ตัดกับถนน Mahathma Gandhi 

มีรูปปน “มหาตมะ คานธี” ตั้งอยู

ระหวางเสนทางขบวนรถไฟ จาฟฟนา-อนุราธปุระ เม� อปลายพฤศจิกายน 2564

มุงหนา “อวุกนะ” ระหวางเสนทางอนุราธปุระ-สิกิริยา

สามแยกที่ถนน Hospital ตัดกับถนน Kasthuriyar ผูเขียนเดินผานบริเวณนี้หลายครั้ง

Kime หุนยนตบารเทนเดอร 5 จีของ Macco Robotics ผูเขาชมงานสวมเฮดเซตของเอสเคเทเลคอมเพ� อเขาสู โลกดิสโก

ไซเบอรด็อกของเสี่ยวหมี่

ริษัทผลิตโทรศัพทและบริษัทโทรคมนาคมทั่วโลกนํา    

อุปกรณใหมๆ และนวัตกรรมมาอวดโฉมในงาน Mobile 

World Congress (เอ็มดับเบิลยูซี) ที่นครบารเซโลนาใน

สัปดาหนี้ ผูส� อขาวเอเอฟพีพาไปชมบางสวนของความ

ล้ําหนาดานเทคโนโลยีในงาน

ดาน PJP Eye บริษัทสตารทอัปจากญี่ปุน เผยโฉมตนแบบ

ของแบตเตอรี่ออรแกนิกโดยใชคารบอนที่ทํามาจากฝาย อิน

เก็ตสึ โอกินะ ผูอํานวยการบริษัท บอกวา ดวยเทคโนโลยีนี้ทําให

แบตเตอรี่ที่ผลิตมีอายุการใชงานยาวนานขึ้นและลดการปลอยกาซ

คารบอน 

บริษัทเสี่ยวหมี่นําหุนยนตสุนัข “ไซเบอรด็อก” ที่บริษัท

พัฒนาขึ้นมาแสดงนอกประเทศจีนครั้งแรก รางกายของสุนัขไฮเทค

ตัวนี้ติดตั้งเซ็นเซอรและไมโครโฟนไวเต็มไปหมด มันสามารถยอขา, 

ยกขา, เหา, วิ่งเหยาะๆ ตามเจาของและนํามาเฝายามได 

แมสมองของไซเบอรด็อกตัวนี้ยังอยูในขั้นทดลองดวยการใช

โปรแกรมโอเพน-ซอรซ เสี่ยวหมี่เผยวา ขายสุนัขตัวนี้ในจีนไปแลว

ราว 1,000 ตัว ราคาตัวละ 1,600 ยูโร หรือราว 57,160 บาท.

บ
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5ตางประเทศ

ประเทศรัสเซียที่จะสรางแนวรัฐกันชน (buffer state) ดานนาโต

กลาววา ยูเครนจะย� นเร� องขอเปนสมาชิกหรือไมเปนสิทธิ์ของ

ยูเครน ที่ผานมารัฐบาลเซเลนสกีไมปฏิเสธเร� องนี้

ในชวงที่รัสเซียเริ่มสะสมกําลังตามแนวพรมแดนติดยูเครน

และซอมรบ มีคําเตือนมากมายวารัสเซียอาจบุกเขายูเครน ยิ่ง

ใกลวันที่รัสเซียสงกองทัพเขาไปคําเตือนยิ่งดังขึ้น ฝายการทหารมี

หลักฐานมากมายถึงการตระเตรียมกําลังพล รูวาจะเกิดอะไรขึ้น 

แตถึงกระนั้นเซเลนสกีไมเอยปากถอนเร� องการเปนสมาชิกนาโต 

กลับเตรียมกองทัพเรียกทหารกองหนุนใหเตรียมพรอม นี่แปลวา

รัฐบาลเซเลนสกียินดีทําสงครามกับรัสเซียใชหรือไม

ประการที่ 2 เม� อกองทัพรัสเซียบุกเขายูเครนแลว

สงครามเริ่มตนดวยการที่ทัพรัสเซียสวนหนึ่งบุกเขายูเครน

ตะวันออก พื้นที่เหลานี้เดิมเปนเขตอิทธิพลของกองกําลังที่อิง

รัสเซียอยูแลวจึงบุกยึดงายดาย เร� องไมจบเทานี้ รัฐบาลสหรัฐคาด

กองทัพรัสเซียจะบุกเขายูเครนตะวันตกทําสงครามเต็มรูปแบบ 

ดานยูเครนประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ ขอใหคนทั้งชาติพรอม

ทําสงครามปกปองมาตุภูมิ

เปนอีกชวงที่รัฐบาลเซเลนสกียืนยันพรอมทําสงครามกับ

รัสเซียโดยที่ ไมมีชาติใดเขารวมรบดวย หลายคนยอมคาดเดาไดวา

ยูเครนจะเปนฝายปราชัย ในโลกนี้มีไมกี่ประเทศที่กองทัพเขมแข็ง

พอรับมือรัสเซีย น�าคิดวาเซเลนสกียืนยันขอทําสงคราม ทําไมจึงไม

ขอเจรจา เพียงแคประกาศเลิกเปนสมาชิกนาโตเทานั้น ยากเกิน

กวาจะพูดหรือ

เม� อทัพรัสเซียรุกคืบสูกรุงเคียฟ ประธานาธิบดีเซเลนสกี

กลาววา “ประชาชนยูเครนตองการสันติภาพ” ไมทราบวานี่คือการ

พูดตลกอีกครั้งหรือไม หากเขาใจวาประชาชนตองการอะไรทําไม

ปลอยใหเร� องบานปลายกลายเปนสงครามใหญ เซเลนสกีไมรูหรือ

วาประชาชนไมตองการสงคราม รัฐบาลยูเครนชุดนี้แหละที่ผลัก

ายโวโลดิมีร เซเลนสกี (Volodymyr Zelenskiy) 

ตัดสินใจลงเลือกตั้งเพียงไมกี่เดือนกอนวันเลือกตั้ง 

หาเสียงเนนเร� องตอตานทุจริตทางการเมือง ตอตาน

กลุมการเมืองที่ครองอํานาจ ใหประชาชนมีอํานาจการเมืองการ

ปกครอง มีความยุติธรรม มั่นคงปลอดภัย ยุติความขัดแยงกับ

ยูเครนตะวันออก คะแนนนิยมของเขาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ชนะ

ประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโก คนกอนที่เปนนายทุนพันลานดวย

คะแนนถลมทลาย

เซเลนสกีไมเคยทํางานการเมืองมากอน ไมมีประสบการณ

การเมืองเลย บทบาทที่คนยูเครนรูจักคือเปนดาวตลก ปจจัยสําคัญ

ที่ทําใหเขาชนะเลือกตั้งเพราะคนยูเครนเบ� อหน�ายการเมืองแบบ

เดิม ในสายตาประชาชนการเมืองยูเครนสกปรก นักการเมือง

กอบโกยผลประโยชนเขาตัวเองและพวกพอง เปนบุคคลน�ารังเกียจ

ในสายประชาชน คนยูเครนจึงมองหาตัวเลือกใหมอยางเซเลนสกี

ที่ไมใชนักการเมือง ไมใชคนของกลุมการเมืองแบบเกา กลาวไดวา 

ชนะเลือกตั้งเพราะประชาชนเบ� อหน�ายพวกนักการเมือง เซเลน

สกีเขาใจเร� องนี้จึงพูดวา “ตนไมใชคูแขง (ผูสมัครรายอ� น) แตเปน

ผูพิพากษา”

3 ปหลังดํารงตําแหน�งผูนําประเทศ ประธานาธิบดีเซเลนสกี

พาประเทศทําสงครามกับมหาอํานาจรัสเซีย เกิดคําถามวาทําไม

ผูนํายูเครนจึงคิดทําสงคราม

ทําไมไมหยุดที่จะเปนสมาชิกนาโต:

ประการแรก กอนสงคราม

14 กุมภาพันธ 2022 ประธานาธิบดีเซเลนสกีกลาววา “พวก

เขาบอกเราวา (กองทัพรัสเซีย) จะบุก 16 กุมภาพันธ” เปนวัน

เดียวกับที่เจาหนาที่สหรัฐเผยทัพรัสเซีย 80% พรอมรบเต็มตัว 

สามารถเปดฉากโจมตีทุกเม� อ กอนกองทัพรัสเซียบุกยูเครน นาโต

ประกาศชัดจะไมสงทหารเขาชวยรบ เน� องจากยูเครนไมไดเปน

สมาชิกนาโต มีหลักฐานมากมายชี้วาหากเกิดสงครามจะเปนการ

ปะทะทางทหารระหวางยูเครนกับรัสเซีย รัฐบาลยูเครนรูตัวดี

สวนที่ชาติตะวันตกกับพันธมิตรทําคือคว่ําบาตรรัสเซียทาง

เศรษฐกิจการทูตเปนหลัก ไมมีประเทศคิดใหทหารของตนปะทะกับ

ทหารรัสเซียโดยตรง หลักขอนี้เปนที่รูกันทั่วไปวาชาติมหาอํานาจ

จะไมทําสงครามกันเอง เพราะจะหายนะดวยกันทั้งคู อีกทั้งรัฐบาล

ปูตินขูลวงหนาวาพรอมทําสงครามนิวเคลียรกับทุกประเทศที่เขามา

ยุงเกี่ยว จะมีประเทศใดยอมหายนะเพราะยูเครนหรือ

เปนที่รับรูกันทั่วไปวารัฐบาลปูตินตอตานยุทธศาสตรนาโต

ขยายตัว (NATO Enlargement) โดยเฉพาะการรับยูเครนเปน

สมาชิกนาโตเปนเสนตองหาม (red line) เปนยุทธศาสตรปองกัน

ชีวิตการเมืองที่ ไมตลกของเซเลนสกี

ายโวโลดิมีร เซเลนสกี (Volodymyr Zelenskiy) 

www.chanchaivision.com

ภาพ: โวโลดิมีร เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน

เครดิตภาพ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224707459451239&set=gm.317395887118018

ดันใหรัสเซียสงกองทัพเขายูเครน

เซเลนสกีที่ ไมเปนตัวของตัวเอง:

ยอนหลังชวงสิ้นปกอน (2021) หลังอียูพูดชัดไมสนใจ “เสน

ตองหาม” ของรัสเซีย ปูตินย้ําตองการสนธิสัญญาความมั่นคงที่

เกี่ยวของกับยูเครน ไบเดนตอบวาใหเพียงแคจะไมสงอาวุธที่ใช

โจมตีขาศึกแกยูเครน จากนั้นความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

รัสเซียสงทหารเขาประชิดชายแดนยูเครนตามลําดับ นับจากนั้น

รัฐบาลสหรัฐพูดซ้ําแลวซ้ําอีกวารัสเซียจะบุกยูเครน จะหาเร� องบุก

ยูเครน เปนขาวที่รับรูกันทั่วโลก จะเห็นวาเร� องของยูเครนมีรัฐบาล

สหรัฐ นาโตเขามาเกี่ยวของตลอดเวลา ราวกับวาความมั่นคงของ

ยูเครนไมไดอยูในการตัดสินใจของรัฐบาลยูเครนเทานั้น

แนวคิดหนึ่งที่อธิบายพฤติกรรมของผูนํายูเครนคือ เซเลนสกี

ไมเพียงดําเนินนโยบายอิงตะวันตกเทานั้น แตเปนผูนําประเทศที่ ไม

เปนอิสระ ขณะลงเลือกตั้งอาจตั้งใจดีหวังนําความสุขความเจริญสู

ประชาชน ไดเปนผูนําประเทศที่ปราศจากฐานอํานาจการเมือง แต

ความจริงคืออํานาจการปกครองยังอยูกับกลุมชนชั้นอํานาจเดิม น�า

เห็นใจที่เซเลนสกีอาจตั้งใจดีแตสุดทายไมอาจบริหารประเทศไดจริง 

เปนขอคิดสําหรับระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี ประเทศ

ประชาธิปไตยเกิดใหมที่ออนแอ เม� อเกิดสงคราม พวกนายทุนนักการ

เมืองไมกระทบเทาไหรเพราะมีชองทางหาเงินนอกประเทศ เตรียม

ทางหนีทีไลไวแลว ประชาชนธรรมดาเทานั้นที่ตองรับเคราะห

ลําพังการเปนประธานาธิบดี ไมอาจบริหารประเทศไดจริง

หากอํานาจปกครองยังอยูกับระบอบอํานาจเกาที่อิงตะวันตก 

หน�วยรบพิเศษอเมริกัน เจาหนาที่สหรัฐเขาๆ ออกๆ ยูเครน 

เซเลนสกีไมเปนอิสระ ไมอาจตัดสินเลือกทางเดินประเทศเพ� อ

ชาวยูเครนที่ตองการสันติภาพ

ตลอดชวงของความขัดแยงจนนําสูสงครามเต็มรูปแบบ

ปรากฏหลักฐานความไมเปนอิสระมากมาย การตัดสินใจที่ไมสม

เหตุสมผลโดยเฉพาะทําสงครามกับรัสเซีย เห็นชัดวานโยบาย

ของยูเครนทําตามนโยบายชาติตะวันตกโดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐ 

แนวคิดนี้จะถูกหรือไมอนาคตจะปรากฏหลักฐานมากขึ้น เปนอีก

ตัวอยางของหลายสิบตัวอยางที่ผูนําประเทศไมเปนอิสระอยูภาย

ใตอิทธิพลรัฐบาลตางชาติ หลายๆ ประเทศที่เอยถึงปกครองดวย

ระบอบเสรีประชาธิปไตย

บัดนี้เซเลนสกีคงไดเรียนรูแลววาบทบาทประธานาธิบดีไม

เหมือนการเลนตลก สงครามยูเครนจะเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่จะ

อยูกับเขา ครอบครัว คนยูเครนทั้งชาติตลอดไป

น�าเศราใจแทนประชาชนยูเครนทั้งประเทศที่หลายคนบาด

เจ็บเสียชีวิตจากสงคราม กวาลานคนอพยพออกนอกประเทศและ

คาดวาจะออกไปอีกหลายลานคน ไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร 

บานเมืองถูกทําลายถดถอยหลายสิบป จากนี้ ไปยูเครนจะไมเหมือน

ยูเครนเดิมอีกตอไป เปนอีกบทเรียนแกคนทั้งโลกวาบางครั้งการเมือง

ไมใชเร� องตลกใหพูดเฮฮาในสภากาแฟ อาจเปนการสิ้นชาติสิ้นแผนดิน 

สิ่งที่สูญเสียไปไมอาจนํากลับคืนมา  

คําถามที่ ไมตลกคือ ทําไมเซเลนสกีปลอยใหเกิดสงคราม

และทําไมไมรีบหยุดสงคราม ลาสุดทัพใหญรัสเซียจอกรุงเคียฟ คํา

วา “ขอวางตัวเปนกลาง” ไมเปนสมาชิกนาโตพูดยากมากเลยหรือ.

น

คําถามที่ไมตลกคือ ทําไมเซเลนสกีปลอยใหเกิดสงคราม

และทําไมไมรีบหยุดสงคราม คําวา “ขอวางตัวเปนกลาง” 

ไมเปนสมาชิกนาโตพูดยากมากเลยหรือ

ปศาจคารนิวัล • ผูรวมขบวนแหคารนิวัลแตงตัวเปนโมม็อตซอร โรโดยใชเลือดวัวราดชุด เขารวมเทศกาลงานเลี้ยงสวม

หนากากฤดูหนาวที่หมูบานอัลซาซูอา ทางภาคเหนือของสเปน (AFP)

หลบภัยใตดิน • 

ชาวยูเครนอาศัย

สถานีรถไฟใตดิน

ในกรุงเคียฟแทน

หลุมหลบภัยจาก

การระเบิดถลม

ของกองทัพรัสเซีย 

ที่รุกรานยูเครน

ตั้งแตวันที่ 24 

ก.พ.2565 (AFP)

กินในโคม • พนักงานของโรงแรมโฮชิโนยะโตเกียว สาธิตการรับประทานใน “ประสบการณรับประทานในโคม” โดยนําโคมจากรานโคจิมะโช

เต็นมาครอบตัวลูกคาใหกินอาหารไดอยางปลอดภัย (AFP)

ปูตินติดหนวด • โปสเตอรริมทางเทาในเมืองตูรินผลงานของอันเดรีย วิลลา 

สตรีทอารติสทชาวอิตาลี ลอภาพประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน ของรัสเซีย ติด

หนวดฮิตเลอร (Getty Images)

สงดาวเทียม • จรวดแอตลาส 5 พุงจากฐานปลอย 41 ของสถานี

กองกําลังอวกาศแหลมคานาเวอรัลของสหรัฐ เพ� อนําสงดาวเทียม

สภาพอากาศคางฟาของ GOES-T สําหรับนาซาและองคการบริหาร

มหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแหงชาติ (Getty Images)



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

POCO เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด

POCO แบรนด์เทคโนโลยียอดนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักเทคโนโลยี 

ประกาศเปิดตัว POCO X4 Pro 5G และ POCO M4 Pro ทั่วโลกในงาน 

MWC (Mobile World 

Congress) บาร์เซ

โลนา 2022 ซึ่งเป็น

นิทรรศการที่ทรง

อิทธิพลที่สุดในโลก

สำาหรับอุตสาหกรรม

มือถือ ซึ่งถือเป็นงาน

จัดแสดงสินค้าอย่าง

เป็นทางการครั้งแรก

ของบริษัทภายใต้

แบรนด์ POCO ที่งาน 

MWC

สำาหรับ POCO 

X4 Pro 5G เป็นสมาร์ท                   

โฟนรุ่นล่าสุดของ

แบรนด์ที่มอบประสบการณ์ระดับเรือธง แต่มาในราคาคุ้มค่าสำาหรับคนรุ่น

ใหม่ที่หลงใหลในเทคโนโลยีที่ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้งาน

หนักได้ในทุกๆ วัน ด้วยคุณสมบัติล้ำาสมัย เช่น หน้าจอแสดงผล AMOLED 

120Hz กล้องความละเอียด 108 ล้านพิกเซล โปรเซสเซอร์ Snapdragon® 

5G และการชาร์จเทอร์ โบ 67W POCO X4 Pro 5G ยังมอบประสิทธิภาพ

ระดับไฮเอนด์รอบด้านสำาหรับการใช้งานในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่น

เกมและการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ

นอกจากนี้ สำาหรับผู้ที่มองหาประสบการณ์ความบันเทิงขั้นสุดยอด 

คุณไม่จำาเป็นต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว นอกจาก POCO M4 Pro ที่มาพร้อม

หน้าจอ AMOLED 90Hz ที่ผสานเข้ากับลำาโพงคู่ กล้องหลักความละเอียดสูง 

64 ล้านพิกเซล ขับเคลื่อนโดย MediaTek Helio G96 ที่มีประสิทธิภาพสูง 

และเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 33W Pro อีกด้วย

RAZER เผยโฉมคีย์บอร์ดเอาใจสายเกม

Razer ประกาศเปิดตัว Huntsman Mini Analog รุ่นใหม่ ซึ่งเป็น

คีย์บอร์ดขนาด 60% ที่มีความกะทัดรัดตัวแรกที่มีจำาหน่ายในตลาด พร้อม

ด้วย Analog Optical Switches ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Razer ทำาให้เกม

เมอร์มีความแม่นยำา ประสิทธิภาพในการควบคุมที่ยอดเยี่ยมในฟอร์มแฟ็ก

เตอร์ขนาดเล็กแบบพกพา โดยเมื่อติดตั้ง Razer Analog Optical Switches 

เป็นที่เรียบร้อย Huntsman Mini Analog จะมีระดับการควบคุมที่ละเอียด

ยิ่งขึ้น เหมาะสำาหรับการเล่นเกมที่อาศัยการตั้งค่าความไวแบบอนาล็อกซึ่ง

สามารถปรับได้

ขณะเดียวกันความทนทานสูงสุด Huntsman Mini Analog จึงมีฝาปิด

ปุ่ม Doubleshot PBT เพื่อให้มีพื้นผิวที่คงทนยาวนาน โดยยังคงรูปลักษณ์ที่

คมชัดแม้ใช้งานเป็นเวลานาน โครงสร้างอะลูมิเนียมช่วยเพิ่มความทนทาน

ของคีย์บอร์ด ขณะที่สาย Type-C ที่ถอดออกได้ช่วยให้พกพาได้สะดวก

Huntsman Mini Analog เป็นคีย์บอร์ดเกมขนาด 60% ตัวแรกใน

ตลาดที่มี Razer Analog Optical Switches ทำาให้เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับ

ผู้เล่น LAN แฟนๆ ของการตั้งค่าการเล่นเกมที่เรียบง่าย หรือผู้ที่ต้องการ

ประหยัดพื้นที่ในขณะที่ให้ผู้ใช้ควบคุมและเพิ่มความแม่นยำา ที่เกมใน

ปัจจุบันต้องการ.

ระเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเข้าสู่ โลกการ

เงินดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความพร้อม

ด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการรายเดิม แบงก์

พาณิชย์ขนาดใหญ่มีกลยุทธ์ปรับตัวรับโลกการ

เงินยุคใหม่ รวมทั้งเกิดผู้ประกอบการฟินเทคและสตาร์ท

อัป และเกิดการร่วมมือของทั้งสามภาคส่วน พัฒนาส่ง

เสริมระบบนิเวศการเงินดิจิทัลด้วยนวัตกรรมการเงิน

รูปแบบใหม่ที่รุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว ด้านผู้บริโภคไทย

มีความคุ้นชินกับบริบทใหม่ของการจับจ่ายเงินแบบไร้

เงินสดมากขึ้นผ่าน e-Payment หรือ Digital Payment 

เกือบทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจ่ายเงินผ่านการสแกน 

QR Payment แทนการใช้เงินสดท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัย และฟรีค่าธรรมเนียม ตอบโจทย์การใช้จ่ายของ

ผู้บริโภคในภาวะการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในช่วง 

2 ปีท่ีผ่านมา จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ 

ธปท. มีจุดชำาระเงินผ่าน Thai QR Payment มากกว่า 7.4 

ล้านจุด (ส.ค.2563) ครอบคลุมห้างสรรพสินค้า ร้านค้า

ขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก บริการภาครัฐ โรงพยาบาล 

สถาบันศึกษา 

บริการคมนาคม

ขนส่ง รวมไป

ถึงโครงการ

ระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Donation) 

โดยในปี 2563 

ประเทศไทยมี

ปริมาณธุรกรรม

ผ่าน Thai QR 

Payment มาก

ถึง 13.39 ล้าน

รายการ ซ่ึงเติบโต

ข้ึนจากปี 2562 

ถึง 49.14%

จากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด

การลงทุนในระบบ เพื่อรองรับความต้องการใช้จ่าย 

QR Payment ผ่านบัตรเครดิต ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย

มีจำานวนบัตรเครดิตเกือบ 20 ล้านบัตร และสินเชื่อ

รายย่อยประเภทอื่นๆ อาทิ บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วน

บุคคล รวมไปถึงการชำาระเงินข้ามประเทศผ่าน QR 

Payment ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัยนอกเหนือจากการทำาธุรกรรมรูปแบบเดิม    

โดยกลุ่มธุรกิจธนาคาร บัตรเครดิต ผู้ประกอบการกลุ่มสิน

เชื่อรายย่อย รวมไปถึงผู้ประกอบการศูนย์การค้า ร้านค้า

ขนาดใหญ่ ขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก ลงทุนปรับปรุง

ระบบให้สอดรับกับความต้องการผู้บริโภคในยุคการเงิน

ดิจิทัลและยังช่วยลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์ และการจัดการ

ให้กับผู้ให้บริการและผู้ประกอบการอีกด้วย

ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงระบบต้องคำานึงถึงความ

สะดวกรวดเร็ว บนความปลอดภัยสูงสุด ไปพร้อมกับ

การเตรียมระบบรองรับการต่อยอดสู่บริการชำาระเงินรูป

แบบใหม่ในอนาคต เช่น ชำาระเงิน QR Payment รวมไป

ถึงการศึกษาระบบชำาระเงินด้วย Crypto Currency หรือ

สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกการเงินดิจิทัล 

และ NTT DATA สามารถพัฒนาเชื่อมต่อระบบการชำาระ

เงินเหล่านี้ ได้ทั้งหมด

นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) 

จำากัด ให้ข้อมูลว่า NTT DATA 

หนึ่งในผู้ให้บริการรายสำาคัญที่

ให้บริการโซลูชันการชำาระเงินทุก

รูปแบบรวมถึงการชำาระเงิน บัตร

เครดิต และการชำาระเงินข้าม

ประเทศ ด้วยบริการชำาระเงินแบบ

ครบวงจร (end-to-end) ตั้งแต่

การให้คำาปรึกษา ออกแบบ จัดหา 

และการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีการชำาระเงิน และ

การประมวลผลบัตร ระบบชำาระเงินผ่านมือถือ รวมถึง

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และระบบ Data Analytic รวมไป

ถึง Business Intelligence ซึ่งจะช่วยต่อยอดจากการ

เก็บข้อมูลจับจ่ายของผู้บริโภค มาทำาการวิเคราะห์ เพื่อ

คาดการณ์ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำาระเงิน ด้วย

โซลูชันที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งใช้ทรัพยากร

QR Payment ประตูเชื่อมสู่สังคมไร้เงินสด

QR Payment ประตูเชื่อมสู่สังคม

Fitbit เรียกคืนสมาร์ทวอตช์ Ionic

Fitbit ประกาศเรียกคืนสินค้าสมาร์ทวอตช์รุ่น Ionic ที่วางขายช่วงปี 2017-

2020 ซึ่งปัจจุบันเลิกทำาแล้ว เปลี่ยนเป็น Fitbit Sense หลังพบปัญหาความร้อนที่

แบตเตอรี่ และอาจเผาไหม้ผิวหนังขณะสวมใส่ได้ โดย Fitbit แนะนำาให้ลูกค้าเลิก

ใช้อุปกรณ์เหล่านี้โดยทันที โดยจะคืนเงินให้เต็มจำานวนคือ 299 ดอลลาร์ และ

ลูกค้ายังจะได้ส่วนลดค่าซื้อสินค้าอื่นของ Fitbit เพิ่มเติมด้วย ซึ่งการเรียกคืน Fitbit 

Ionic เกิดจากมีลูกค้าร้องเรียนปัญหาไปยังหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer 

Product Safety Commission - CPSC) ของสหรัฐอเมริกาในเรื่องแบตเตอรี่ร้อน

จำานวน 174 เคส และอาการบาดเจ็บจากการไหม้ผิวหนังอีก 118 เคส

Alibaba โชว์ผลประกอบการโต 10%

Alibaba รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ตามปีการเงินบริษัท 

2021 สิ้นสุดเดือนธันวาคม รายได้รวมเพิ่มขึ้น 10% เทียบกับช่วงเดียวกันใน

ปีก่อนเป็น 38,066 ล้านดอลลาร์ และมีกำาไรสุทธิ 3,206 ล้านดอลลาร์ รายได้

แยกตามส่วนธุรกิจที่สำาคัญ เป็นอีคอมเมิร์ซในจีน +7% (27,026 ล้านดอลลาร์)                      

และประสบการณ์เฉพาะทางในการปรับใช้ โซลูชันการ

ชำาระเงิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน และเพิ่มผล

ตอบแทนสูงสุด เพื่อสนับสนุนธุรกิจการเงินด้วยการเพิ่ม

ความคล่องตัว ผ่านการผสานการทำางานบนแพลตฟอร์ม

ที่หลากหลาย ประกอบด้วย

1.ระบบ Card Management System (Issuing) 

เพื่อบริหารจัดการบัญชีให้กับลูกค้าปลายทางผู้ถือบัตร 

ครอบคลุมท้ัง Visa, MasterCard, UnionPay และ JCB 

ช่วยให้สามารถออกบัตรต่างๆ ได้หลากหลาย รวมไปถึงรูป

แบบ Non-card Account การกำาหนดพารามิเตอร์แบบ

ออนไลน์ช่วยแนะนำา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้

กับลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็ว ซ่ึงบริษัท

สามารถให้บริการ

ได้หลากหลายท้ัง 

Credit Card, Virtual 

Card, Revolving 

Card, Fleet Card, 

Corporate Card 

และอื่นๆ ซ่ึงสามารถ

ทำางานพร้อมกันหรือ

เสริมกันได้

 2.ระบบ 

Merchant 

Management 

System (Acquiring) ซึ่งถูกออกแบบให้ร้านค้าสามารถ

รองรับการชำาระเงินได้หลากหลายช่องทางและสามารถ

พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นสำาหรับ

การให้บริการลูกค้าได้สะดวกและครอบคลุม ทั้งยังสร้าง

โอกาสให้แก่ผู้ค้าเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันในตลาด

3.ระบบ Payment Gateway เป็นบริการร้านค้า

ที่ให้บริการโดย NTT DATA ซึ่งช่วยให้ลูกค้าปลายทาง

สามารถชำาระเงินออนไลน์ไปยังเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหรือ

แอปพลิเคชันมือถือโดยใช้บัตรเครดิต บัตรเติมเงิน หรือ

บัตรเดบิตได้

4.ระบบ Mobile Payment เป็นช่องทางการชำาระ

เงินแบบไร้สัมผัส ใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนในการสแกน

ได้ ผู้ใช้งานสามารถสแกน QR Code หรือ QR Payment 

ได้อย่างง่ายดาย จากน้ันทำาการชำาระเงินทันทีบนอุปกรณ์

เคลื่อนท่ีโดยไม่ต้องใช้เงินสด ในขณะเดียวกัน กลุ่มการ

เงินผู้ให้บริการก็สามารถลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ ซ่ึงผู้ถือบัตร

ไม่จำาเป็นต้องไปท่ีสาขา เพื่อทำาการเปล่ียนจากเงินสดเป็น

แบบดิจิทัล หรือดิจิทัลเป็นเงินสด และช่วยเพ่ิมช่องทางการ

ชำาระเงินแบบ e-Payment โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ 

คือ  ส่วนท่ี 1 Cardholder Presented การสร้าง QR 

Code ในแอปพลิเคชันของผู้บริโภค (C Scan B) จาก

น้ันร้านค้าจะสแกน QR Code หากทำารายการเสร็จท้ัง

ร้านค้าและผู้ถือบัตรจะได้รับการแจ้งเตือน และ ส่วนท่ี 2 

Merchant Presented ผู้ถือ

บัตรสแกนรหัส QR ของร้านค้า 

(B Scan C) ป้อนจำานวนเงิน

ท่ีชำาระและเร่ิมชำาระเงิน จาก

น้ันผู้ถือบัตรและร้านค้าจะได้รับ

การแจ้งเตือนว่าการทำาธุรกรรม

สำาเร็จ

5.ระบบ e-Wallet ช่วย

รา้นคา้ทีส่ามารถชำาระเงนิแบบ

ไร้สัมผัส ผู้ซื้อสินค้าสามารถ

ชำาระเงินได้ด้วยยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงิน e-wallet 

หรือด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณต้องการ

การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ด้วยการสแกน QR 

Code นับเป็นประตูอีกบานที่สำาคัญ ในการเชื่อมต่อโลก

ไร้เงินสดให้สมบูรณ์แบบ ช่วยอำานวยความสะดวกใน

การใช้จ่ายได้มากขึ้น โดยที่ ไม่จำาเป็นต้องพกบัตรและ

กระเป๋าสตางค์อีกต่อ.

  

• แกร็บ ประเทศไทย ประกาศเดินหน้าลุย

ธุรกิจควิกคอมเมิร์ซเต็มสูบ เน้นเจาะกลุ่มผู้หญิง โดย

เฉพาะคุณแม่ยุคใหม่ หลังพบจำานวนผู้ใช้บริการ 

“แกร็บมาร์ท” ในกลุ่มนี้เติบโตขึ้นกว่า 130% ชู 3 

กลยุทธ์หลัก คือ การเพิ่มร้านค้าพันธมิตรและขยาย

ไลน์สินค้าให้ครอบคลุมและหลากหลาย แคมเปญการ

ตลาดที่โดนใจจากอินไซต์ของผู้หญิง พร้อมส่งดีลและ

โปรโมชั่นสุดคุ้มเอาใจผู้หญิงยุคนี้ที่ฉลาดเลือกและมี

อำานาจตัดสินใจในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นทั้งเพื่อ

ตัวเองและครอบครัว 

• บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ในการส่ง

เสริมและพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนา (R&D) การฝึกอบรมของนักศึกษา 

AIT ด้านนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจภูมิภาคของเดลต้า 

และการพัฒนาอย่างย่ังยืนในประเทศไทยและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ข้อตกลง เดลต้าจะสนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลล่าสุดของประเทศไทยด้าน R&D และวิศวกรรม 

ซ่ึงท้ังสองฝ่ายจะร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา พร้อมจัด

กิจกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษา AIT ใน

สาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ หุ่น

ยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ ความย่ังยืน และธุรกิจ โดย

กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการฝึกงาน การสัมมนาร่วม 

และการแข่งขันหุ่นยนต์

• นายชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารบริษัทสตาร์ทอัพใน

เครือกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำาด้าน “Tech Enabler” 

ท่ีช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ ประกาศ

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจปี 2565 ด้วยความมุ่งม่ันท่ี

จะ “Reshaping The Next” ก้าวสู่การเป็น “Tech 

Enabler” ผู้นำาศักยภาพความพร้อมทางเทคโนโลยีทุก

ด้าน พร้อมตอกย้ำาความสำาเร็จในปีท่ีผ่านมาด้วยตัวเลข

ยอดขาย รายได้ และกำาไรท่ีเติบโตต่อเนื่องในทุกพอร์ต

ฟอลิโอกว่าเท่าตัว ตอกย้ำาจุดยืนของจีเอเบิลในฐานะ

ผู้นำาทางด้าน Cybersecurity ของประเทศไทย รวม

ถึงกลุ่มโซลูชัน G Cloud G Big Data และ G Digital 

Product ท่ีส่งผลให้กำาไรของจีเอเบิลสูงข้ึน และมีกำาไร

ข้ันต้น (GP) สูงข้ึนถึงเกือบ 200 BPS ด้วยความสำาเร็จ

และการเติบโตท่ีโดดเด่นในทุกพอร์ตโฟลิโอ จีเอเบิลม่ัน

ใจว่ายอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 10,000 ล้าน

บาทภายใน 5 ปีได้อย่างแน่นอน

• อินเทล ได้ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์ม 

Intel vPro รุ่นล่าสุด ขับเคลื่อนโดย Intel Core เจ

เนอเรชั่น 12 ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อ

ประสิทธิภาพการทำางานทางธุรกิจ 1 แพลตฟอร์ม 

Intel vPro พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel Core เจเนอ

เรชั่น 12 นี้ ถูกสร้างขึ้นมาสำาหรับธุรกิจ ซึ่งมี

ประสิทธิภาพการทำางานสูงระดับแนวหน้า และมี

การรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม

ที่สุดสำาหรับธุรกิจในทุกระดับ โดยเจเนอเรชั่นใหม่

นี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความปลอดภัย 

ประสิทธิภาพ และความสามารถในการจัดการที่

ดียิ่งขึ้นสำาหรับธุรกิจในทุกระดับ โดยการเปิดตัว

โปรเซสเซอร์ Intel Core เจเนอเรชั่น 12 นี้ เป็น

เหมือนการพลิกโฉมวิธีการใช้งานระหว่างผู้ใช้ กับ

สถาปัตยกรรมไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสำาหรับธุรกิจ. 

คลาวด์ +20% (3,066 ล้านดอลลาร์) บริการในท้องถิ่น O2O +27% (1,905 ล้าน

ดอลลาร์) และอีคอมเมิร์ซต่างประเทศ +18% (2,581 ล้านดอลลาร์) จำานวนผู้ใช้

งานบนแพลตฟอร์มเพิ่มเป็น 1.28 พันล้านคน แบ่งเป็นในจีน 979 ล้านคน และ

ต่างประเทศ 301 ล้านคน

Nokia ยุคใหม่ กำาลังจะมีสินค้าโน้ตบุ๊ก!

OFF Global สตาร์ทอัปสัญชาติฝรั่งเศส ซื้อไลเซนส์แบรนด์ Nokia ไปทำา

สินค้าโน้ตบุ๊ก! และเปิดตัวสินค้ารุ่นแรกคือ Nokia PureBook Pro มาพร้อมกัน 

โดยเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นแรกของสินค้าซีรีส์ PureBook เป็นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กจับ

ตลาดกลาง มีให้เลือกสองขนาดหน้าจอคือ 15 นิ้ว (ราคาเริ่มต้น 699 ยูโร) และ 

17 นิ้ว (ราคาเริ่ม

ต้น 799 ยูโร) สเปก

เบื้องต้นว่าเป็น Core 

i3-1220P 12th Gen 

ที่เพิ่งเปิดตัว, แรม 

DDR4 8GB, สตอเรจ 

SSD 512GB, มีพอร์ต 

USB-C สองพอร์ต, 

USB 3.2 1 พอร์ต, 

microSD, ช่องเสียบ

หูฟัง 3.5 mm สินค้า

จะเริ่มวางขายในยุโรป 

แคนาดา แอฟริกา

เหนือ และระบุว่าจะวางขายในประเทศไทยด้วย

ไอที6
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ทะเลสู่โต๊ะอาหารของลูกค้าแบบสะอาด สด และ

ปลอดภัย ภายใต้แบรนด์ DD Seafood  

และอีกหนึ่งไฮไลต์ของ The Eateria ไม่แพ้

เมนูกลุ่มอาหารคือ ซอส The Eateria ผลิตซอส

ภายใต้ชื่อว่า DD Sauce ซอสที่มีคอนเซ็ปต์ “ต้ม 

ผัด จิ้ม คลุก” ได้ง่ายๆ ทั้งซอสต้มยำา ซอสเขียว

หวาน และซอสพริกเซี่ยงไฮ้ ชื่อเป็น “ซอส” แต่

หากเอาซอสต้มยำา 1 ซอง ผสมน้ำา 1 หม้อขนาดเล็ก 

ใส่เครื่องต้มยำา กุ้ง ปลาหมึก เห็ด ก็สามารถเนรมิต

ต้มยำารสชาติถูกปากคนไทยและต่างชาติได้อย่าง

แน่นอน ง่ายๆ สไตล์ DD Sauce และมีซอสชนิดพิเศษ

อีกมากมาย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริการด้านอาหาร

ครบวงจรแบบสมบูรณ์ The Eateria เรามีการบริการ 

Fresh express - Fast Fresh Fair คือ ส่งให้ลูกค้า

ด้วยความรวดเร็ว สด ใหม่ ราคาคุณภาพ ด้วย

บริการส่งโดยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และกล่องควบคุม

อุณหภูมิหรือกล่องเก็บความเย็น

ปรัชญายังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “หากมอง The Eateria ในวัน

นี้เราให้คำาจำากัดความกับตัว

เองว่า กลุ่มคนผู้สร้างสรรค์

อาหารและวัตถุดิบต่างๆ ที่

เป็นผลงานชั้นเลิศ ที่ไม่ใช่

ชั้นเลิศสำาหรับเรานะครับ แต่

มอบความชั้นเลิศให้กับลูกค้า 

รับรองได้ว่าความตั้งใจของ

ทีมงานภายใต้ The Eateria 

ไม่ทำาให้ลูกค้าผิดหวังอย่าง

แน่นอนครับ สามารถติดตามข้อมูลดีๆ ของ The Eateria ได้ที่ 

Page Facebook The Eateria หรือโทร. 09-1723-2650”.

จจุบัน  ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพและใช้

ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเทรนด์อาหาร

เพื่อสุขภาพ อาหารปลอดสารพิษ อาหารคลีนในรูป

แบบต่างๆ จึงมีความต้องการมากขึ้น และด้วยมุมมอง

ถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ทำาให้ เอสวีแอล กรุ๊ป    

(SVL Group) บริษัทในกลุ่มสหวิริยา กรุ๊ป ได้แตกไลน์หันมารุก

ธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส โดย บริษัท ดีดี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ภาย

ใต้แบรนด์ ดิ อีททีเรีย (The Eateria) ได้ดำาเนินธุรกิจด้านอาหาร 

กว่า 3 ปี บนโลเกชั่นถนนสุรศักดิ์ สีลม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดีจากผู้บริโภค

ปรัชญา สถาพรวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีดี 

ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด เล่าว่า “The Eateria” เป็นธุรกิจอาหาร

ที่เริ่มจากร้านอาหาร และแตกไลน์ขยายไปยังบริการด้านอื่นๆ ของ

อาหาร ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคได้หลายๆ กลุ่ม 

ภายใต้นวัตกรรมการทำาและผลิตอาหารที่คำานึงถึงผู้บริโภคมากที่สุด 

อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบ, การทำาอาหารโดยเน้นเรื่องการใช้วัตถุดิบ

ทุกอย่างให้คุ้มค่า ไม่เกิดเป็นขยะ หรือ Zero Waste, การรักษา

คุณภาพอาหารให้ดีและปลอดภัยกับผู้บริโภค หรือฟู้ดเซฟตี้ 

 โดยมี Executive Chef ระดับ 5 ดาว “วิล

แมน ลีออง” - เชฟชาวสิงคโปร์หัวใจไทยที่คุ้นกับ

อาหารไทยมากว่า 20 ปี ช่วยรังสรรค์เมนูอาหาร 

4 ประเภท ภายใต้ 4 แบรนด์ โดยทุกแบรนด์มี

เอกลักษณ์และความโดดเด่นของตัวเอง เมนูเส้น 

Asian Noodle โดยแบรนด์ BarMee X, เมนูไทยๆ 

Thai Taste โดยแบรนด์กะเพรา กระเทียม, เมนู

แบบจีนๆ Delicious Chinese โดยแบรนด์ซาจับ

โหงว และเมนูเพื่อสุขภาพ Healthy Food 

โดยแบรนด์ Green Hub

ปรัชญา ย้ำาว่า หัวใจหลักใน

การทำาธุรกิจอาหารท่ี The Eateria 

ยึดถือมาตลอดต้ังแต่เปิดร้าน

มา คือ “ก�รรักษ�คุณภ�พ” ใน

ทุกๆ จุด ท้ังวัตถุดิบ, กรรมวิธี, การ

รักษารสชาติให้คงท่ีด้วยระบบวิธี

การจัดการ, การบริการ ฯลฯ ซ่ึงได้

ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดย

หลังจากท่ีเดินหน้าทำาอาหารหลาก

หลายประเภทเพื่อตอบความต้องการ

ของลูกค้าแล้ว ยังมีการ

แตกไลน์ไปสู่การ

ผลิตวัตถุดิบออก

ขาย ท้ังเน้ือสัตว์ 

อาหารทะเลสด 

(จากประมง

พ้ืนบ้าน) 

รวมถึง

พวก

ซอส

ชนิด

ต่างๆ

“The 

Eateria Gourmet 

ซึ่งเป็นอาหารปรุง

สุกพร้อมทาน ทั้ง

เนื้อตุ๋น, หมูแดง

ฮ่องกง, หมูชาชู, เป็ด

พริกไทยดำา, ปูนิ่มซอสผงกะหรี่, หมึกไข่ทอดซอสหม่าล่า ไก่ซีอิ๊ว 

ฯลฯ กว่า 10 รายการที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 

ลูกค้าสั่งไปทานกันต่อเนื่อง 

ผลตอบรับคือ ประทับใจ

คุณภาพ และรสชาติระดับ

เชฟ 5 ดาวมาทำาให้ทาน”

ปรัชญาเล่าว่า ใน

ด้านอาหารทะเลนั้นทาง

กลุ่มได้ต่อยอดแตกไลน์

ธุรกิจการขายอาหารของ 

The Eateria เรียกได้ว่า 

ขายอาหารทะเลด้วย ได้ทำา CSR ไปด้วยในตัว เพราะเรานำาอาหาร

ทะเลจากกลุ่มประมงพื้นบ้านมาช่วยจำาหน่ายถึงมือลูกค้า จาก
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7เศรษฐกิจ

นช่วงเวลานี้ น่าจะมีคนจำานวนหนึ่งที่ติดตามข่าวใหญ่

ที่กำาลังเกิดขึ้นในประเทศแล้วเครียด อาจจะเป็นเพราะ

เมื่อติดตามข่าวแล้ว เก็บเอาเนื้อหาบางส่วนมาเป็น

ประเด็นมากจนเกินพอดี จึงทำาให้รู้สึกเครียด บางคนก็

อ่านแต่พาดหัวที่สื่อทั้ง offline และ online ที่ใช้ถ้อยคำารุนแรง 

ไม่ติดตามรายละเอียดที่ทำาให้รู้ว่าจริงๆ แล้วสถานการณ์ไม่ได้

เลวร้ายอย่างพาดหัวข่าว บางคนก็ไม่เรียนรู้ที่จะอ่านระหว่าง

บรรทัดที่จะทำาให้เข้าใจอะไรดีขึ้น แล้วไม่เครียด บางคนก็เลือก

ที่จะเสพข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี และสื่อมวลชนบางรายก็รู้ว่า

มีคนเสพสื่อเช่นนี้อยู่จึงตอบสนองด้วยการนำาเสนอข่าวเชิง

ลบมากกว่าข่าวเชิงบวก ในขณะเดียวกันสถานการณ์บ้านเรา

เวลานี้ก็มีกลุ่มนักการเมืองและสื่อมวลชนฝ่ายค้านที่ต้องการ

ด้อยค่ารัฐบาล ก็จะนำาเสนอข่าวร้าย (จริงบ้าง เท็จบ้าง) เพื่อ

ทำาให้ประชาชนเกลียดชังรัฐบาล และจะได้มีแนวร่วมในการ

ขับไล่รัฐบาล ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องร้ายๆ ก็ปรากฏเต็มพื้นที่

ข่าวสารทั้ง offline และ online พวกที่ต้องการด้อยค่ารัฐบาล

ก็จะขยันให้สัมภาษณ์ ขยันเขียนข้อความลงบนพื้นที่ social 

media และก็จะมีสื่อมวลชนที่เป็นแนวร่วมของพวกเขานำา

ข้อความที่เป็นวาทกรรมด้อยค่ารัฐบาลมาขยี้ต่อให้คนที่ติดตาม

ข่าวเกลียดชังรัฐบาล และทำาให้คนบางคนเครียด

ข่าวแรกท่ีทำาให้ประชาชนเครียด คือ ข่าวเรื่องการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ท่ีจำานวนผู้ติดเช้ืออยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 20,000 

จนถึง 25,000 มาหลายวันแล้ว ถ้าใครมองแต่ตัวเลขผู้ติดเช้ือและ

จำานวนคนเสียชีวิตรายวันก็อาจจะเครียดได้ แต่ถ้าหากเรียนรู้ท่ีจะ

ดูรายละเอียด ติดตามข่าวเก่ียวกับสถานการณ์โควิดให้มากกว่า

การรายการตัวเลขผู้ติดเช้ือและจำานวนผู้เสียชีวิตก็อาจจะพอเข้าใจ

ได้บ้าง จำานวนคนติดเช้ือมีมากก็เพราะมีการติดเป็น Clusters ใน

หลายๆ ท่ี คนท่ีติดเช้ือส่วนใหญ่เป็นคนไข้ระดับสีเขียวท่ีมีอาการไม่

รุนแรง สามารถรักษาตัวได้ท่ีบ้าน โดยได้รับการจ่ายยาตามอาการ

ภายใต้โครงการ “เจอ แจก จบ” คือเมื่อตรวจเจอก็จะแจกยาให้

ตามระดับของอาการ มีท้ังฟาวิพิราเวียร์ ฟ้าทะลายโจร และยาตาม

อาการเหมือนคนเป็นไข้หวัด ส่วนคนท่ีเสียชีวิตน้ันส่วนใหญ่เป็นผู้สูง

อายุ มีโรคประจำาตัว และไม่ได้ฉีดวัคซีน และควรรับรู้ด้วยว่าขณะน้ี

คนไทยได้รับการฉีดวัคซีน 3 และ 4 เข็มเป็นจำานวนมากแล้ว ดังน้ัน

หากติดเช้ือก็จะไม่มีอาการรุนแรง สามารถรักษาตัวท่ีบ้านได้

นอกจากการติดตามตัวเลขของจำานวนผู้ติดเช้ือและ

จำานวนคนตายแล้ว ต้องติดตามการให้ข่าวของคณะแพทย์ใน 

ศบค. และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขด้วย ส่ิงท่ีควรรู้ก็คือ เรา

อาจจะต้องเผชิญกับตัวเลขการติดเช้ือขาข้ึนอีกประมาณ 1 เดือน 

หลังจากน้ันก็จะลดลง จึงทำาให้เราสามารถมีโครงการ “เจอ แจก 

จบ” ได้ และมีแผนท่ีจะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำา

ถ่ิน (Endemic) แทนท่ีจะให้เป็นโรคระบาดท่ัวโลก (Pandemic) 

อย่างท่ีเป็นอยู่ทุกวันน้ี และท่ีแน่ๆ ก็คือ จะไม่มีการกลับไป Lock 

down อีกแล้ว เราจะเดินหน้าฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยท่ีรัฐบาลจะให้

ความสำาคัญกับการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างน้อย 4 เข็มให้

ได้มากท่ีสุด ขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือในการ

จะปฏิบัติตนตามมาตรการท่ี ศบค.กำาหนด เรียนรู้ท่ีจะอยู่กับโควิด

โดยไม่ประมาท การ์ดไม่ตก เป็น Smart control and living with 

COVID ถ้าหากติดตามข่าวให้ละเอียด แทนท่ีจะดูแค่ตัวเลขคน

ติดคนตายก็พอจะเบาใจได้ และท่ีสำาคัญก็คือต้องติดตามข่าวท่ี

นำาเสนอโดยฝ่ายค้านและสื่อท่ีเป็นแนวร่วมกับฝ่ายค้านด้วยการรู้

เท่าทัน โดยต้องเข้าใจเจตนาว่าพวกเขานำาเสนอเรื่องราวของโค

วิด-19 ให้รุนแรงเพื่ออะไร ควรต้องใช้ตรรกะธรรมชาติของเราท่ี

มีอยู่พิจารณาข้อความท่ีพวกเขาพูด เปรียบเทียบกับความจริงเชิง

ประจักษ์ท่ีเกิดข้ึน และข่าวสารท่ีมาจากแหล่งอื่นด้วย

ข่าวท่ีสองท่ีอาจจะทำาให้คนบางคนเครียดก็คือข่าวเรื่อง

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนท่ีก่อให้เกิดการใช้กำาลัง มี

ความพยายามของกลุ่มประเทศบางประเทศท่ีกดดันรัสเซียด้วย

การหยุดทำามาค้าขายกับรัสเซีย ในขณะเดียวกันก็มีการกดดันให้

ประเทศไทยแสดงท่าทีท่ีไม่เป็นมิตรกับรัสเซีย แต่ประเทศไทย

เรามีวิเทโศบายท่ีดีงาม เราวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายหน่ึง

ฝ่ายใด เราไม่ประณามฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด เราแสดงจุดยืนเคารพ

บูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศ ทุกแคว้น ทุกอาณาเขต 

เราเคารพกฎกติกาสากล เราสนับสนุนการยุติปัญหาด้วยการ

เจรจาแบบสันติวิธี และในขณะเดียวกันเราก็พร้อมท่ีจะช่วย

เหลือทางด้านมนุษยธรรมสำาหรับทุกฝ่ายท่ีได้รับความเดือดร้อน 

ท้ังหมดน้ีเป็นวิเทโศบายของไทยท่ีงดงาม แต่กลับมีคนมาเรียกร้อง

ให้ประเทศไทยเลือกข้าง ด้วยการประณามรัสเซีย อยากถามว่า 

เราจะสร้างศัตรูไปทำาไม เรารักษามิตรภาพไว้ไม่ดีกว่าหรือ

ส่ิงหน่ึงท่ีรัฐบาลทำาได้อย่างงดงามในกรณีของข่าวน้ีคือ การ

แสดงจุดยืนแห่งสันติภาพในการประชุมของสหประชาชาติ และให้

ความสำาคัญกับการนำาคนไทยในยูเครนท่ีต้องการกลับประเทศไทย 

ให้สามารถออกมาให้พ้นจุดท่ีเป็นอันตรายในยูเครน โดยเจ้าหน้าท่ี

ของกระทรวงการต่างประเทศทำาหน้าท่ีได้อย่างดีเย่ียมตามนโยบาย

ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

บัดน้ีคนไทยในยูเครนส่วนใหญ่กลับสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัยเป็น

จำานวนมากแล้ว ท่ียังเหลือตกค้างอยู่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยท่ีสมัครใจ

จะอยู่ในยูเครนต่อไป ท้ังน้ีเพราะมีครอบครัวอยู่ท่ีน่ัน

อีกเรื่องหน่ึงท่ีเราต้องทำาความเข้าใจก็คือ ราคาน้ำามันใน

ประเทศอาจจะสูงข้ึน เพราะปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย

และยูเครนทำาให้ราคาน้ำามันดิบท่ัวโลกสูงข้ึน ประเทศไทยเรานำา

เข้าน้ำามันจากต่างประเทศ ดังน้ัน เราคงต้องเผชิญกับราคาน้ำามัน

ท่ีจะต้องสูงข้ึนแน่ๆ เรื่องน้ีเราต้องทำาความเข้าใจว่าเหตุการณ์

เรื่องราคาน้ำามันข้ึนน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังน้ันส่ิง

ท่ีเราทำาได้ก็คือหาทางท่ีจะรับมือกับเหตุการณ์คร้ังน้ีอย่างไร เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และถ้าหากเราติดตาม

ข่าวสารบ้านเมือง เราก็จะเห็นว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกผู้ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับราคาน้ำามันเข้าปรึกษาหารือกันแล้ว

ข่าวท่ีสามท่ีทำาให้คนเครียดก็คือข่าวการเสียชีวิตของคุณ

แตงโม ดาราสาวท่ีตกเรือ เวลาน้ีความกระจ่างยังไม่มี แต่มีคน

วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูล และมีการคาดเดากัน

ไปต่างๆ นานา หลายคนต้องการให้ความจริงปรากฏ หลายคน

ต้องการให้แตงโมได้รับความยุติธรรม หากมีคนทำาผิด มีส่วนทำาให้

แตงโมเสียชีวิต จะต้องได้รับโทษ แต่เมื่อความจริงยังไม่ปรากฏ 

และข่าวสารท่ีออกมาน้ันสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนท่ีอยาก

รู้ความจริง ทำาให้หลายคนเกิดความเครียด เรื่องน้ีใจเย็นๆ รอการ

ทำาคดีของตำารวจดีกว่านะคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

3 ข่าวใหญ่...ต้องทำาใจร่มๆ

‘ดิอีททีเรีย’ฟู้ดเซอร์วิส

จุดเริ่มต้นจากการมองความต้องการของผู้บริโภค

ใ

ปั

ญหาใหญ่ของสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอันยากที่จะ

จัดการในปัจจุบัน คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการจัดการ

ขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอย ขยะมีพิษ ขยะพลาสติก 

ซึ่งมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นจากจำานวนประชากรในชุมชน 

และคงปฏิเสธข้อกล่าวหาได้ยากว่าต้นเหตุของเรื่องนี้ล้วนมาจาก

เราๆ ที่จัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งส่ง

ผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน นำาไปสู่ผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมและอาจกลายเป็นวัฏจักรที่พาขยะล่องลอยจาก

ชุมชนแม่น้ำาลำาคลองออกสู่ทะเล จนเกิดเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุด

“ชุมชนไร้ถัง” โครงการที่เน้นการจัดการปัญหาขยะใน

พื้นที่ชุมชนอย่างครบวงจร ถอดแบบมาจากโครงการอย่าง “ต้น

กล้าไร้ถัง” หนึ่งในโครงการต้นแบบจากโครงการสานอนาคตการ

ศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของซีพี ออลล์ โดยริเริ่ม

ขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ผลคือ โครงการดังกล่าวสามารถ

ลดจำานวนขยะได้มากถึง 98% จึงได้ต่อยอดมายังชุมชนริมคลอง

ลาดพร้าว และเพิ่มการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และจัดการขยะใน

พื้นที่ชุมชน โดยนำาร่องโครงการที่บ้านมั่นคง ชุมชนบางบัว เขต

บางเขน

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำางาน

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ 

ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า วิธี

การของชุมชนไร้ถังคือ เน้นที่การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างใน

ครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะเข้าสู่ศูนย์จัดการวัสดุที่ตั้งขึ้นมา แต่

ที่ต่างออกไปคือ โมเดลนี้จะเรียกขยะด้วยคำาว่า “วัสดุ” เพราะวัสดุคือ

สิ่งที่ยังใช้ได้และมีมูลค่า เพื่อให้สมาชิกได้นำาเอาวัสดุที่ถูกคัดแยกมา

ฝากไว้กับระบบธนาคารขยะในศูนย์ฯ ก่อนนำาขยะหรือวัสดุนั้นไปแปร

เปลี่ยนเป็นประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน

“ในศูนย์จัดการวัสดุจะบริหารงานด้วยนวัตกรรมระบบการ

จัดเก็บข้อมูลวัสดุรีไซเคิล เมื่อสมาชิกได้นำาวัสดุเหลือใช้มาคัดแยก

ในศูนย์ฯ ระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมด แล้วประสานงานกับบริษัท

รีไซเคิลต่างๆ เพื่อมารับซื้อไป โดยที่ระบบจะดำาเนินการคำานวณวัสดุ

ที่มาฝากเป็นมูลค่าเงิน เพื่อปันผลคืนให้กับสมาชิกเป็นเงินสดกลับไป

ใช้ในชีวิตประจำาวัน ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถจำาหน่ายได้ เช่น กล่อง

ยูเอชที ถุงพลาสติก ก็จะมีบริษัทนำาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ

นำามาใช้งานในชุมชนอีกที หรือส่วนที่รีไซเคิลไม่ได้ เช่น เศษ

อาหาร ใบไม้ จะถูกนำาไปหมักเป็นปุ๋ยมาใช้ประโยชน์เช่นกัน วิธี

คิดนี้จะทำาให้เราจัดการทุกสิ่งออกจากถังขยะทั้งหมด ตามชื่อ

ชุมชนไร้ถัง ปริมาณขยะจะลดลงอย่างเห็นผล ส่งผลให้ไม่มีขยะ

ออกสู่สังคมหรือตกลงไปในลำาคลองอีกต่อไป”

นอกไปจากจุดประสงค์ที่ต้องการลดขยะในเขตชุมชนริม

คลองแล้ว โครงการชุมชนไร้ถังยังมุ่งต่อยอดสร้างพฤติกรรม

จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดขยะหลุดจาก

กระบวนการออกสู่สิ่งแวดล้อม ไปเป็นต้นเหตุของก๊าซเรือนกระจก

ในชั้นโอโซน ฉะนั้นวัสดุทุกชิ้นศูนย์จัดการฯ จึงมีส่วนช่วยลด

ก๊าซเรือนกระจกได้ โดยที่ระบบจะเป็นตัวเก็บข้อมูลและคำานวณ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่โครงการจัดการได้อีกด้วย

“โครงการชุมชนไร้ถังจะมีการประเมินทุกๆ 3 เดือน ว่า

ปริมาณขยะลดลงจากที่เป็นอยู่ในระดับไหน ก่อนที่เราจะสรุป

ผลในช่วงปลายปี เพื่อพัฒนาโมเดลนี้ขยับไปสู่ชุมชนริมคลองอื่น

ที่อยู่ใกล้เคียงอีก 12 ชุมชน และขยายไปพื้นที่อื่นในอนาคต ซึ่ง

ถ้าเรารวมความสำาเร็จของชุมชนไร้ถังเข้ากับโครงการต้นกล้าไร้

ถังจากกลุ่มโรงเรียน นั่นหมายถึงทุกภาคส่วนของสังคมจะมีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ลดปัญหา

ขยะพลาสติกในแม่น้ำา คลอง ทะเล และขับเคลื่อนสังคมสีเขียวได้

อย่างยั่งยืน”.

ปั

‘ชุมชนไร้ถัง’โมเดลสร้างประโยชน์จากขยะ

‘ดิอีททีเรีย’ฟู้ดเซอร์วิส

วิลแมน ลีออง

ปรัชญา สถาพรวัฒนากุล
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8 Life and City

ลังเหตุการณ์ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ “หมอ

กระต่าย” ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนเสีย

ชีวิตขณะเดินข้ามทางม้าลาย เราเห็นภาพความพยายาม

เปลี่ยนแปลงทางม้าลายให้มีความโดดเด่น สะดุดตา และปลอดภัย

มากขึ้น บางที่เป็นแบบโอเวอร์ดีไซน์ ทาเส้นทางม้าลายเป็นสีขาว-

แดง สีขาว-ฟ้า บางจุดสร้างสรรค์ทำาทางม้าลาย 3 มิติ ลอยเตะตาบน

ถนน ใครเห็นก็ต้องชะลอ หยุดจอดรถ 

ต่างจากหลักการออกแบบทางข้ามถนนในคู่มือการออกแบบ

ทางข้ามถนนที่ปลอดภัย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

(ศวปถ.) ซึ่งระบุว่า ในประเทศไทยจะตีเส้นสีขาวเป็นสีสากลให้เป็น

แถบยาวขนานกับแนวการไหลของกระแสจราจร แต่ละแถบความ

กว้างประมาณ 40-60 เซนติเมตร พร้อมกับเส้นแนวขวางถนนเพื่อ

เป็นเส้นหยุด บางจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคู่กันเพื่อควบคุมการข้าม

ถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 

ล่าสุด ใครไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สถาน

พยาบาลที่มีผู้มาใช้บริการจำานวนมาก ทั้งผู้ป่วย ญาติ บุคลากร นิสิต

แพทย์ มีรถสัญจรเข้า-ออกใน รพ.ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน จะได้เห็น

ทางม้าลายรูปรอยเท้ากระต่าย พร้อมติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เป็นรูป

กระต่ายกำาลังข้ามทางม้าลายสีชมพู นำาร่อง 4 จุดภายใน รพ.จุฬาฯ 

ได้แก่ 1.บริเวณทางข้ามระหว่างหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ไปยัง

ตึกอานันทมหิดล 2.บริเวณทางข้ามอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ไปยัง

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3.บริเวณทางข้ามระหว่างอาคาร 

อปร. ไปยังอาคาร ส.ธ. และ 4.บริเวณทางข้ามจากอาคารแพทยพัฒน์                                                                            

ไปยังศูนย์อาหารตึกไผ่สิงโต เพื่อระลึกถึงบุคลากรคนสำาคัญ หมอ

กระต่าย-พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล และสร้างความตระหนัก

ทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ภายใต้ โครงการ 

“ทางม้าลายกระต่ายน้อย” 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ ์ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการทางม้าลายกระต่าย

น้อยเกิดขึ้นในพื้นที่ รพ. เพื่อระลึกถึงหมอกระต่าย ซึ่งเป็นครอบครัว

ของ รพ.จุฬาฯ และกระตุ้นจิตสำานึกของผู้ขับขี่รถและผู้ใช้ทางม้าลาย 

ปกติทางม้าลายใน รพ.มีสีขาว-แดง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถเห็นได้อย่าง

ชัดเจน โดยออกแบบเสริมให้ชัดเจนขึ้นและไม่ผิดต่อกฎจราจร ทำา

ป้ายสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีชมพูสดใส เป็นสีของ รพ.จุฬาฯ และรูป

กระต่ายน้อยที่กำาลังข้ามถนนแทนหมอกระต่าย มีอักษรย่อ KT อยู่ใน

ดวงตาคู่นั้นของกระต่าย บนทางม้าลายเพิ่มความน่ารักด้วยรูปรอย

ของเท้ากระต่ายด้วย ผู้ขับขี่จะเห็นทางม้าลายชัดเจน พร้อมที่จะหยุด

รถ ขณะที่ผู้ใช้ถนนสามารถหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยได้ง่ายขึ้น 

รศ.นพ.ฉันชายเล่าว่า แม้ระหว่างที่ทำาทางม้าลายกระต่ายน้อย

ก็มีอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนนตรงอาคารภูมิสิริฯ แม้ว่าจะมี รปภ.

อำานวยความสะดวกหรือทางม้าลายชัดเจนก็ตาม สะท้อนให้เห็น

ว่า การขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้อง

มีสติและมีความตระหนักรู้เสมอ เมื่อมีผู้รอ

ข้ามถนนตรงทางม้าลายควรหยุดรถ ส่วนผู้

ใช้ถนนที่มีสิทธิในการข้ามทางม้าลายต้องพึง

ระวังและมีสติในการข้ามถนน ส่วนหนึ่งจะ

ก้มหน้าดูโทรศัพท์มือถือ บวกกับรถขับมาด้วย

ความเร็ว เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ 

“โครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการ

ขยายผลให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ต้องมีส่วนร่วมในการผลักดัน ทำาหน้าที่ของ

ตัวเองให้ดีที่สุด กำาหนดทางม้าลายในจุดเสี่ยง 

มีการขีดเส้นชัดเจน มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

จราจรที่เหมาะสม ทำาให้เกิดความปลอดภัย

กับทุกคน รวมถึงกฎหมายที่กวดขันและ

จริงจัง ถ้าช่วยกันทำาจะลดอุบัติเหตุ คาด

ว่าทางม้าลายกระต่ายน้อยจะไปสร้างหน้า

สถาบันไตภูมิราชนครินทร์จุดเกิดเหตุด้วย

ทั้งนี้ โครงการ “ทางม้าลายกระต่าย

น้อย” จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ “ระลึก ระวัง ระงับ” เพื่อระลึก

ถึงหมอกระต่าย และเปลี่ยนความสูญเสียในครั้งนี้ให้เป็นการปลุก

จิตสำานึกที่ดีด้านวินัยจราจร ทั้งที่เป็นผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนเพื่อการ

สัญจรให้ได้มีสติหยุดคิดและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งในวัน

เปิดใช้ทางม้าลายกระต่ายน้อย พ่อและแม่หมอกระต่ายมาร่วมใช้

ทางม้าลายด้วย 

“การตั้งชื่อทางม้าลายกระต่ายน้อย ทุกคนอาจจะจดจำา

เหตุการณ์วันนั้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ และเป็นการสูญเสีย

ยิ่งใหญ่ของครอบครัวเรา และเป็นต้นทุนของการรณรงค์เรื่องความ

ปลอดภัยบนทางม้าลายที่ไม่อาจประเมินค่าได้” นพ.อนิรุทธ์ สุภวัตร

จริยากุล พ่อหมอกระต่าย บอกด้วยน้ำาเสียงสั่นเครือ

พ่อหมอกระต่ายบอกว่า แม้ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจ แต่เป็นเกียรติ

ของครอบครัวเราที่ได้ร่วมรณรงค์และผลักดันสังคมมีวินัยและ

เคารพกฎจราจร หลังจากเหตุการณ์ของหมอกระต่ายเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลง มีการทำาทางม้าลายที่ชัดเจนขึ้น มีแถบเตือนความเร็ว 

การใช้สัญญาณไฟ แต่ด้านวินัยจราจรยังพบว่ามีรถที่ไม่หยุดให้คน

ข้ามตรงทางม้าลาย หวังว่าจะมีการรณรงค์ข้ามทางม้าลายปลอดภัย

อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการทางม้าลายกระต่ายน้อย ช่วยสร้างแรง

กระเพื่อมให้กับสังคมในการใช้ถนนอย่างมีสติ 

“การถูกชนบนทางม้าลายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ควรเป็นโทษที่

ต้องจดจำา การชนคนเสียชีวิตบนทางม้าลายต้องระงับการใช้ใบขับขี่” 

นพ.อนิรุทธิ์ฝากการเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรง 

ด้าน นางรัชนี สุภวัตรจริยากุล แม่หมอกระต่าย บอกว่า 

อยากให้ผู้ใช้รถทุกคนเคารพกฎจราจร ไม่กลับรถในทางม้าลาย เพราะ

บางทีผู้ที่ข้ามถนนไม่ได้มีเพียงผู้ใหญ่เท่านั้น ยังมีเด็กๆ ด้วย อยาก

ให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยอำานวยความสะดวก ทางม้าลายกระต่ายน้อยเป็น

ทางม้าลายมีชีวิต เราต้องผลักดันให้ทางถนนเป็นของรถ ทางม้าลาย

เป็นของคนข้ามถนน อยากเห็นทุกคนข้ามถนนด้วยความปลอดภัย 

อย่างไรก็ตาม ทางม้าลายกระต่ายน้อยดังกล่าว นอกจากจะมีการ

ชื่นชมถึงไอเดียดังกล่าวที่ช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตทางข้าม 

และช่วยให้เกิดความระมัดระวังในขณะที่มีผู้คนข้ามถนน อุบัติเหตุลดลง 

ยังจะเป็นกุศลจิตแห่งความดีส่งให้หมอกระต่ายอีกทางหนึ่งด้วย.

เยียวยาผู้ประสบภัยสะพานคลองเคล็ดทรุดตัว

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เหตุสะพานข้าม

คลองเคล็ดทรุดตัวทำาให้ท่อประปา เสาไฟฟ้าและบ้านพักของประชาชนเสียหาย 6 หลัง 

อาคารพาณิชย์บริเวณข้าง

เคียงที่ต้องเฝ้าระวัง 11 

คูหา การแก้ไขปัญหาน้ำา

และดินรั่วไหลเข้าปล่อง

รับน้ำาคลองเคล็ด สำานัก

การระบายน้ำาดำาเนินการ

สูบน้ำาลงในปล่องรับน้ำาบึง

หนองบอน และสูบน้ำาลง

ในปล่องรับน้ำาที่สถานี

สูบน้ำาอุโมงค์บางอ้อ ให้

ระดับน้ำาภายในอุโมงค์

เท่ากับระดับน้ำาใต้ดิน รักษาสมดุลแรงดันน้ำา หยุดน้ำาใต้ดินไม่ไหลเข้ามาป้องกันทรุดตัว

ของดิน เมื่อการทรุดตัวของชั้นดินยุติแล้วจะสำารวจชั้นดินที่ได้รับผลกระทบ นำาไปเป็น

ข้อมูลวิเคราะห์ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายต่อไป ขณะนี้ตั้งศูนย์อำานวยการชั่วคราวที่ปากซอย

อุดมสุข 53 เบื้องต้นได้รับแจ้งผู้ได้รับผลกระทบ 30 ราย และขอให้ผู้อยู่อาศัยย้ายออก

จากอาคาร พร้อมประสานจัดหาที่พักชั่วคราวให้ รวมทั้งออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

จากเหตุการณ์สะพานคลองเคล็ดทรุดตัว โดยเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับผลกระทบ 17 ราย 

และผู้เช่าอาคารรวมถึงผู้ประกอบการอีก 93 ราย กทม.จะช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยา

โดยเร็ว สำาหรับการเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการสำารวจชั้นดิน 

จากนั้นจะปรับปรุงถนนและสร้างสะพานเหล็กขนาด 2 เลน ใช้สัญจรชั่วคราว คาดจะแล้ว

เสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้

แอปใหม่ ‘หมอ กทม.’ รองรับผู้ป่วย

สำานักการแพทย์ กทม. ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดทำาแอปพลิเคชัน “หมอ 

กทม.” เพิ่มความสะดวกในการรับบริการใน รพ.สังกัด กทม.ทั้ง 11 แห่ง สามารถ

ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันตั้งแต่วันนี้ นำาร่องที่ รพ.กลาง สำาหรับแอป “หมอ กทม.” ให้

บริการ อาทิ 1.ตรวจรักษาออนไลน์ ด้วยระบบโทรเวชกรรม สามารถตรวจรักษา ติดตาม

อาการ รับคำาแนะนำาในการใช้ยาจากแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอล ไม่ต้องมา รพ. รับยา

ผ่านไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเองที่ร้านยาใกล้บ้าน 2.แจ้งเหตุฉุกเฉินกับศูนย์เอราวัณ โดย

ระบบจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงพิกัดของผู้ใช้งาน ณ ขณะแจ้งเหตุผ่าน

แอป เพื่อส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือ ดูแลรักษา และนำาส่งสถานพยาบาล 

3.ตรวจสอบประวัติการรักษา เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลกับระบบระเบียนสุขภาพ

อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการจากสถานพยาบาลอื่นสะดวก 

เรียกดูข้อมูลการรักษาได้เอง ไม่ต้องมา รพ. 4.บริการทั่วไป เช่น นัดหมายแพทย์ล่วงหน้า 

ตรวจสอบจำานวนคิวรอตรวจ การชำาระเงิน ตรวจสอบสิทธิ์รักษา ลงทะเบียนตรวจรักษา

เปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการใน กทม.

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูล

นิธิออทิสติกไทย สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และภาคีเครือข่ายเปิดศูนย์ส่งเสริม

ทักษะอาชีพสำาหรับคนพิการที่โรงเรียน

ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก 

และทุ่งครุ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้าง

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

นำาร่องจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตรกับ

กลุ่มที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ 

ได้แก่ หลักสูตรสอนการปลูกผักออร์แกนิก หลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการค้า หลักสูตรบาริสต้า 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และหลักสูตรการเขียนโปรแกรม อนาคตเตรียมขยายหลักสูตร

อบรมให้มากขึ้นตามความต้องการของคนพิการ นอกจากนี้สร้างเว็บไซต์ bangkok.skynebula.

tech เปิดพ้ืนท่ีให้คนพิการท่ีประสงค์จะสมัครงานและนายจ้างท่ีต้องการรับผู้พิการเข้าทำางาน 

ได้พบกัน เข้าสู่กระบวนการนัดหมาย สอบ สัมภาษณ์ และรับเข้าทำางานได้รวดเร็วขึ้น

จุฬาฯ เตือนไม่แปรงฟันเสี่ยงโรคหัวใจ

อ.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ กล่าวว่า มีหลักฐานยืนยันสุขภาพช่องปากเกี่ยวโยงถึงสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะโรค

หัวใจ การที่เราไม่แปรงฟัง แปรงฟันไม่ถูกวิธี หรือไม่ได้ขัดฟันเป็นเวลานาน จะทำามีให้เชื้อ

โรคมาสะสมอยู่ในช่องปาก หากไม่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมทำาให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ

หรือรำามะนาด เชื้อโรคนี้สามารถหลุดลอดเข้าไปผ่านกระแสเลือดและมีผลต่ออวัยวะต่างๆ 

ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเชื้อโรค รวมทั้งสารสื่ออักเสบที่สามารถเกิดผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ 

ผลศึกษาพบคนไข้ 3 ใน 4 ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรครำามะนาด หลายคนแทบไม่มีอาการ แปรง

ฟันมีเลือดออก หรือเหงือกบวมเป็นๆ หายๆ สามารถนำาไปสู่โรคหัวใจและโรงสมองเสื่อม

ได้ โดยที่ไม่รู้ตัว วิธีง่ายๆ ดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี ใช้อุปกรณ์

เสริมช่วยทำาความสะอาดซอกฟัน พบ

ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 

เดือน หรือ 1 ปี 

เพิ่มศักยภาพ ‘ผู้ทดสอบกลิ่น’ 

แก้มลพิษ

นายอรรถพล เจริญชันษา 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าว

ว่า จากสถิติเรื่องร้องเรียนในปี  2564 

พบว่า มีจำานวนการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ 732 เรื่อง สูงสุดคือปัญหากลิ่นเหม็น 

544 เรื่อง หรือร้อยละ 74 แหล่งกำาเนิดหลักที่ร้องเรียนมากที่สุดคือ โรงงานอุตสาหกรรม 

สถานประกอบกิจการและสถานที่เลี้ยงสัตว์ ทส.ได้กำาหนดค่ามาตรฐานความเข้มกลิ่นจาก

แหล่งกำาเนิด การเก็บตัวอย่างกลิ่นและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น เพื่อใช้ตรวจ

สอบและแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมามีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่น 1 แห่ง ตั้งอยู่กรม

ควบคุมมลพิษ ไม่เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์กลิ่น คพ.ได้เพิ่มห้องปฏิบัติการตรวจ

วิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) ณ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และจัด

อบรมหลักสูตรการตรวจวัดกลิ่นและตรวจวิเคราะห์กลิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ตามหลักวิชาการ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการตรวจวัดและตรวจวิเคราะห์กลิ่นในส่วนภูมิภาค ลดความ

เดือดร้อน.

ห

‘ทางม้าลายกระต่ายน้อย’ระลึกความสูญเสียระงับอุบัติเหตุ 

ทางม้าลายกระต่ายน้อย ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย

ทางม้าลายกระต่ายน้อยออกแบบให้โดดเด่น สะดุดตา ปลอดภัย

สัญลักษณ์รอยเท้ากระต่ายบนทางข้าม ปลุกสำานึกวินัยจราจร

ป้ายสัญลักษณ์กระต่ายน้อยข้ามถนนสีชมพู

บรรยากาศทางม้าลายหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

รพ.จุฬาฯ 

นพ.อนิรุทธ์-นางรัชนี สุภวัตรจริยากุล พ่อและแม่หมอกระต่าย
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9กีฬา

ในฤดูกาล 2022 ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มี

ผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรม

และทดสอบสมรรถภาพ สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ในฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย

อย่างจำากัด อีกทั้งผู้ตัดสินจำานวนหนึ่งต้อง

แบ่งไปปฏิบัติหน้าท่ีภายในห้องวิดีโอ แอสซิส

แตนต์ เรฟเฟอรี หรือวีเออาร์

ซึ่งประเทศไทยถือเป็นชาติแรกใน

ภูมิภาคอาเซียนที่นำามาใช้เพื่อช่วยยกระดับ

มาตรฐานของเกมการแข่งขันให้มีความ

สนุกเข้มข้น และบริสุทธิ์ยุติธรรม ในการ

ช่วยผู้ตัดสินตัดสินใจกรณีเหตุการณ์ต่างๆ 

ที่อาจไม่ชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม ด้วยจำานวนบุคลากร

ผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินที่มีอย่างจำากัด 

ทำาให้การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่

ละแมตช์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและ

เหมาะสมที่สุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

เมื่อมีผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินบาง

คนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ยิ่งส่งผลกระ

ทบต่อการคัดเลือกผู้ตัดสิน ทั้งการเผชิญกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ตัดสินที่ติดเชื้อหรือเป็นกลุ่ม

เสี่ยงต้องใช้ระยะเวลาในกักตัว รักษาตัว 

และฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่

อีกครั้ง

อีกทั้ง ผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า อีลิต และ

ผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ในห้องวีเออาร์ของ

ไทย ยังได้รับการขอตัวให้เดินทางไปปฏิบัติ

หน้าที่ในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ อาทิ 

ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย 

รอบ 12 ทีมสุดท้าย, การแข่งขันฟุตบอล

หญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย ที่ประเทศ

อินเดีย และอีกหลายรายการ

นอกจากนี้ยังมีผู้ตัดสินที่ถูกพักการ

ปฏิบัติหน้าที่จากกรณีต่างๆ ด้วย โดย

ปัจจุบันฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินมีจำานวนผู้ตัดสิน

ที่ทำาหน้าที่ได้ในแต่ละระดับ พร้อมหลัก

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

ผู้ตัดสินระดับไทยลีก 1 จำานวน 22 

คน ปัจจุบันเหลือผู้ตัดสินที่ทำาหน้าที่ได้ 20 

คน เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำานวน 

1 คน และถูกสั่งพักทำาหน้าที่ 1 คน ทั้งนี้

ในแต่ละแมตช์เดย์จะใช้ผู้ตัดสินจำานวน 24 

คน (ผู้ตัดสินที่ 1 จำานวน 8 คน, ผู้ตัดสินที่ 

4 จำานวน 8 คน และผู้ตัดสินห้องวีเออาร์ 

จำานวน 8 คน)

ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับไทยลีก 1 จำานวน 

32 คน ปัจจุบันเหลือผู้ตัดสินทำาหน้าที่

ได้ 31 คน เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

จำานวน 1 คน ทั้งนี้ในแต่ละสัปดาห์จะใช้

ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำานวน 24 คน (ผู้ตัดสินที่ 2 

จำานวน 8 คน, ผู้ตัดสินที่ 3 จำานวน 8 คน 

และผู้ตัดสิน ห้องวีเออาร์ จำานวน 8 คน)

ผู้ตัดสินระดับไทยลีก 2 จำานวน 48 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ 

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ

รายชื่อ 30 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เข้าแคมป์เก็บ

ตัว ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2565 

ที่ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท 

จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการ

สำาคัญในปี 2022

สำาหรับทีมชาติไทย ยู17 นำาโดย 

พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อม

ด้วย ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย และ

ชยกร ถนัดเดินข่าว เป็นผู้ช่วย

โดยรายชื่อนักฟุตบอลชายทีมชาติ

ไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เก็บตัวครั้งที่ 1 

ประกอบด้วย ธนกฤต อุทรักษ์ (สโมสร

หนองบัวพิชญ เอฟซี), ธนกฤต จำาปาลี 

(สโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี), รัชตภูมิ 

สอนชัยญาติ (สโมสรพีทีที ระยอง), ธน

กฤต ล้อมนาค (โรงเรียนบ้านนาดี)

ภัทรพล บุญมี (โรงเรียนบ้านนาดี),              

อาทิตย์ แสนกล้า (โรงเรียนบ้านนาดี), 

ภาคิน มาห้างหว้า (สโมสรเมืองทอง 

ยูไนเต็ด), ชนสรณ์ โชคลาภ (โรงเรียน

อัสสัมชัญ ธนบุรี), ธฤษณุ คุปตะนาวิน 

(สโมสรชลบุรี เอฟซี), จิรพงศ์ แช่มสกุล 

(สโมสรชลบุรี เอฟซี)

คณพศ สิงใส (สโมสรชลบุรี เอฟ

ซี), พัชรพล เหล็กกุล (สโมสรชลบุรี 

เอฟซี), เสฎฐวุฒิ พงษ์จิตสุภาพ (สโมสร

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด), กิตติพัฒน์ บุญด้วง 

(สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด), ยศภัทร มี

แก้ว (สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด)

วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักปั่นสาว

ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่ 31 คว้าแชมป์

เสือภูเขาครอสคันทรี รุ่นทั่วไปหญิง 3 

สนามติดต่อกัน ส่วนกีรติ สุขปราสาท นัก

ปั่นทีมชาติไทยจอมเก๋าก็คว้าแชมป์รุ่นทั่วไป

ชาย 2 สนามติดต่อกัน ด้านรายการดาวน์ 

ฮิล วิภาวี ดีคาบาเลส ทีมชาติไทยชุด

ซีเกมส์อีกคนก็ทำาผลงานเจ๋ง สามารถกวาด

แชมป์เป็นสนามที่ 3 ติดต่อกัน สำาหรับการ

ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling 

Association มียอดผู้ชมกว่า 18,000 วิว 

ขณะที่จังหวัดสงขลา เจ้าภาพจักรยาน

ประเภทถนนและเสือภูเขา ชิงแชมป์ประ

เทศไทยฯ สนามที่ 4 ประกาศความพร้อม 

100% ทั้งด้านสนามแข่งขัน โรงแรมที่พัก 

อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามพร้อม

ต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศ

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิง

แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน 

“คิงส์ภูมิพล” และการแข่งขันจักรยาน

ประเภทเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2565 สนาม

ที่ 3 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ระหว่างวัน

ที่ 4-6 มีนาคม เขื่อนวชิราลงกรณ อำาเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส

โควิด-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด รวม

ทั้งผ่านเกณฑ์ประเมิน Thai Stop COVID 

Plus ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การแข่งขันเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

เป็นการชิงชัยประเภทเสือภูเขา โดยมี นาย

นภเดช เกลียวศิริกุล นายอำาเภอทองผาภูมิ 

เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ “เสธ.หมึก” พล

เอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายเมธี สุดแสวง 

ประธานสภาเทศบาลตำาบลทองผาภูมิ และ

หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธี ที่

บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิรา

ลงกรณ

นอกจากนี้ยังมีพิธีการส่งมอบธง

สัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจักรยานประเภท

ถนนและเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ให้แก่จังหวัดสงขลา 

เจ้าภาพสนามที่ 4 โดยมี นายไพศาล 

กชกรจารุพงศ์ กรรมการบริหารสมาคม

กีฬาแห่งจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนรับมอบ

ธงสัญลักษณ์ ซึ่งจังหวัดสงขลาจะจัดการ

แข่งขันระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน และ

วันที่ 1 พฤษภาคม เส้นทางแข่งขันอยู่

ภายในอำาเภอเมืองสงขลาทั้งประเภทถนน

และเสือภูเขา

นายไพศาล กชกรจารุพงศ์ ผู้แทน

จากจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตนเองได้

รับมอบหมายจากนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้

ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายอำาพล พงศ์

สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

ซึ่งกำากับดูแลด้านการกีฬา และนายสุพิศ 

พิทักษ์ธรรม ประธานชมรมกีฬาจักรยาน

ศรัณยวัตร์ น้าประเสริฐ 

(โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี), จิร

พล แซ่ลิ้ว (สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด), พีร 

วิชญ์ คิดรอบ (สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด), 

จิรพงศ์ พึ่งวีรวงศ์ (สโมสรบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด), ชโนทัย คงเหม็ง (สโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

ธนกฤต โชติเมืองปัก (สโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด), พรรธวัตร เขตชมภู 

(สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด), สุรชัย บุญ

ชารี (สโมสรทรูแบงค็อก ยูไนเต็ด),               

นนทพัฒน์ พลอยมี (สโมสรทรูแบง    

ค็อก ยูไนเต็ด), มงคลชัย เหล็กพิมาย 

(โรงเรียนเกาะสมุย)

จิรกิตติ จีระสกุล (โรงเรียน

พระแม่มารีสาทร), นิติพัฒน์ เข่งพิมพ์ 

(โรงเรียนวัดคลอง

โคน), ชนภัทร ศรีสุราช 

(โรงเรียนสวนกุหลาบ 

เพชรบูรณ์), นันทิพัฒน์ 

ใจมั่น (โรงเรียนอัส

สัมชัญ ศรีราชา) และ

นวรรตกรณ์ ศรีภิรม

วิจิตร (โรงเรียนอัส

สัมชัญ ศรีราชา)

โดยนักกีฬาที่มี

รายชื่อดังกล่าวจะไป

รายงานตัวที่อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนน

ติวานนท์ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี และ

สมาคมดำาเนินการตรวจเชื้อให้กับ

นักกีฬาก่อนเข้าร่วมการเก็บตัวที่พัฒนา

กอล์ฟคลับ ชลบุรี

สำาหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีทัวร์นาเมนต์

สำาคัญ 2 รายการ ประกอบไปด้วย เอ

เอฟเอฟ ยู17 บอยส์ แชมเปียนชิพ 

2022 หรือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่น

อายุไม่เกิน 17 ปี ที่อินโดนีเซีย ระหว่าง

วันที่ 31 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2565 

และเอเอฟซี ยู17 เอเชียนคัพ 2023   

ควอลิฟายเออร์ส หรือฟุตบอลชิงแชมป์

เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัด

เลือก ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2565.

จังหวัดสงขลา ให้ตนเป็นผู้แทนจังหวัด

สงขลามารับมอบธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้า

ภาพ สนามที่ 4 ในนามของจังหวัดสงขลา 

ขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประ

เทศไทยฯ และพลเอกเดชา เหมกระศรี 

นายกสมาคมฯ ที่ให้เกียรติจังหวัดสงขลา

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำาหรับ

ความพร้อมในการจัดการแข่งขันเรามีความ

พร้อมเต็มที่ 100% ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม

ที่พัก หรือสนามแข่งขันทั้งประเภทถนน

และเสือภูเขา

นายไพศาลกล่าวอีกว่า สำาหรับ

สนามแข่งขันประเภทเสือภูเขาจะจัดที่บ้าน

ศรัทธาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่ง

มีความสวยงามมาก ส่วนประเภทถนน

จะแข่งขันเส้นริมเลาะชายหาด จังหวัด

สงขลามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทาง

มรดกและวัฒนธรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ อาทิ ชายหาดสมิหลา ชาย

หาดชลาทัศน์ รวมไปถึงย่านเมืองเก่าที่

ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก “ยูเนสโก” ให้

เป็นมรดกโลก นอกจากนี้จังหวัดสงขลา

พิภพเรียก30ช้างศึกยู17

เก็บตัวครั้งแรกของปี

วรินทรซิวแชมป์ครอส3สนามติด

วิภาวีผงาดดาวน์ฮิลที่กาญจนบุรี

คน ปัจจุบันทำาหน้าที่ได้ 45 คน ติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 จำานวน 1 คน และถูกสั่ง

พักทำาหน้าที่ 2 คน

ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับไทยลีก 2 

จำานวน 38 คน ปัจจุบันทำาหน้าที่ได้ 34 

คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำานวน 1 คน 

กลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว 1 คน และถูกสั่งพักทำา

หน้าที่ 2 คน

สำาหรับในช่วงโค้งสุดท้ายของการ

แข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ฝ่ายพัฒนาผู้

ตัดสินยืนยันว่าจะใช้หลักเกณฑ์ในการคัด

เลือกผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ที่มีอยู่อย่าง

จำากัด บนหลักเกณฑ์เพื่อมิให้เกิดความได้

เปรียบเสียเปรียบ ดังนี้

1.ต้องเป็นผู้ตัดสินที่ทำาการขึ้นทะ 

เบียนเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทยฯ

2.ต้องผ่านการอบรมและการทด 

สอบ สมรรถภาพกายตามที่สมาคมกีฬา

ฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ กำาหนด

3.ต้องไม่มีภูมิลำาเนาและสถานที่ทำา 

งานในจังหวัดที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่

4.ต้องไม่เคยทำาหน้าที่ในทีมนั้นๆ มา

เป็นระยะเวลา 2-3 แมตช์ติดต่อกัน

5.ต้องเป็นผู้ตัดสินที่ไม่ถูกลงโทษหรือ

ระหว่างถูกสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่

6.ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับทีมนั้นๆ

7.จัดตามการลงวันว่างของผู้ตัดสินที่

ได้แจ้งไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรม

8.ให้ยึดจากผู้ตัดสินที่เข้าร่วมกิจ 

กรรมในวันอาทิตย์เป็นหลัก

9.ทั้งนี้หากมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ 

ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการฝ่าย

จัดผู้ตัดสินฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป.

ยังมีอาหารการกินที่หลากหลายและอุดม

สมบูรณ์ มีอาหารโบราณที่หารับประทาน

ยากอยู่หลายๆ ร้านในย่านเมืองเก่า จึงขอ

เชิญชวนพี่น้องนักปั่นและประชาชนจากทั่ว

ประเทศไปเยี่ยมเยือนจังหวัดสงขลา ชาว

จังหวัดสงขลายินดีต้อนรับทุกท่าน

ด้านการแข่งขันรายการครอสคัน

ทรี มีผลรอบชิงชนะเลิศรุ่นที่น่าสนใจดังนี้ 

รุ่นทั่วไปชาย ระยะทาง 24 กิโลเมตร ผล

ปรากฏว่า “โดด” สิบเอกกีรติ สุขประสาท 

นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่ 31 จาก

ทีม Kaze Custom Factory ปั่นทำาเวลา 

1.39.05 ชั่วโมง คว้าแชมป์เป็นสนามที่ 2 

ติดต่อกัน, ที่ 2 นายพลฉัตร นาคทองคำา 

จากทีมราชนาวี Kaze Custom Factory 

เวลา 1.39.06 ชั่วโมง, ที่ 3 พันจ่าอากาศโท

อภิสิทธิ์ เจริญกิจ จากทีมจักรยานกองทัพ

อากาศ เวลา 1.39.14 ชั่วโมง

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ระยะทาง 

24 กิโลเมตร ที่ 1 นายพลฉัตร นาคทองคำา 

จากทีมราชนาวี Kaze Custom Factory 

เวลา 1.39.06 ชั่วโมง, ที่ 2 นายอธิพงษ์ 

สุวรรณสิงห์ จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ 

วัดดงน้อย เวลา 1.39.06 ชั่วโมง, ที่ 3 

นายปฐมพร ปฐมทศพร จากทีมสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ-โกกิ เวลา 1.45.53 ชั่วโมง

รุ่นเยาวชนชาย ระยะทาง 20 

กิโลเมตร ที่ 1 นายวรพงษ์ เมืองสุข จาก

ทีมสำานักงานตำารวจแห่งชาติ-โกกิ เวลา 

1.25.10 ชั่วโมง, ที่ 2 นายกมลฐชา 

อินทร์ทอง จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์

สุราษฎร์ธานี & รร.หาดใหญ่วิทยาลัย เวลา 

1.25.14 ชั่วโมง, ที่ 3 นายวีระภาพ โอสถ

ทิพย์บำารุง จากทีม A-Bike ชมรมจักรยาน

นครศรีธรรมราช เวลา 1.26.28 ชั่วโมง

รุ่นทั่วไปหญิง ระยะทาง 20 กิโล 

เมตร ที่ 1 “น้องพลอย” วรินทร เพ็ชร

ประพันธ์ นักปั่นสาวทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 

จากทีม Walailak University / Amorn Bike 

ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช ทำาเวลา 

1.45.08 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ 3 

สนามติดต่อกัน, ที่ 2 สิบโทหญิงศุภักษร 

นันตะนะ จากทีมสำานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม เวลา 1.46.53 นาที, ที่ 3 น.ส.   

บุสริน การะมีแน จากทีมสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ-โกกิ เวลา 1.58.12 ชั่วโมง พร้อม

กันนี้ น.ส.บุสรินยังคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปีหญิงอีกด้วย

รุ่นเยาวชนหญิง ระยะทาง 16 

กิโลเมตร ที่ 1 น.ส.ธนภรณ์ หะมาน 

จากทีม Amorn Bike ชมรมจักรยาน

นครศรีธรรมราช เวลา 1.24.08 ชั่วโมง, ที่ 

2 น.ส.อรวรรณ หมื่นทุม จากทีมสิงห์บุรี 

Trinx Chaoyang OKO เวลา 1.31.32 

ชั่วโมง, ที่ 3 น.ส.พรพักตร์ ประโพธิ์ทัง 

จากทีมเชียงคาน มทบ.28 เวลา 1.32.05 

ชั่วโมง 

ส่วนการแข่งขันประเภทเสือ

ภูเขา รายการดาวน์ฮิล ระยะทาง 1.2 

กิโลเมตร มีผลรุ่นที่น่าสนใจดังนี้ รุ่นทั่วไป

หญิง ปรากฏว่า “เพ็ชร์” จ่าอากาศโทหญิง

วิภาวี ดีคาบาเลส นักปั่นทีมชาติไทยจาก

ทีมจักรยานกองทัพอากาศ คว้าแชมป์เป็น

สนามที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยเวลา 2.30.160 

นาที, ที่ 2 น.ส.กนกรัตน์ ฤทธิเดช จาก

ทีม BikeNet Liqui Moly Cycling Team 

เวลา 2.48.559 นาที, ที่ 3 น.ส.ปวัญรัตน์ 

เพชรลือ จากทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ปราจีนบุรี/วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ

ปราจีนบุรี เวลา 3.02.398 นาที

รุ่นทั่วไปชาย ที่ 1 นายสืบสกุล สุข

จรรยา จากทีม Bike Zone Veetireco 

สมาคมจักรยานจังหวัดนครราชสีมา CK 

Racing เวลา 2.05.270 นาที, ที่ 2 นาย

ศรัณย์วิทย์ รัศมี จากทีม อบจ.สุพรรณบุรี 

& อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ เวลา 2.14.463 นาที, 

ที่ 3 สิบโทนนทกร อินทร์ โคกสูง จากทีม

กองทัพบก Slideaway Marin Bike เวลา 

2.15.477 นาที ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมด

สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม

กีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th

การแข่งขันสนามนี้ในประเภทเสือ

ภูเขา รายการดาวน์ฮิล มีการถ่ายทอดสด

ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association 

ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ปรากฏว่ามียอด

วิวรวมกว่า 17,000 วิว มียอดชมสูงสุด 

401 วิว และมีการแชร์ออกไปเกือบ 300 

ครั้ง นอกจากนี้ยังมีผู้ชมจากต่างประเทศ

เข้าร่วมชมและแชร์ด้วย ได้แก่ ฟิลิปปินส์, 

กัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย เป็นต้น.

เปิดหลักเกณฑ์คัดเลือก

ผู้ตัดสินยุคโควิด-19

วิภาวี ดีคาบาเลส

 วรินทร เพ็ชรประพันธ์
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10 บันเทิง

วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วงการภาพยนตร์ ได้สูญเสีย

ดาราภาพยนตร์หญิงสองคนซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนหลาย

รุ่น รวมทั้งตัวผู้เขียน ที่งานของสองคนนี้ผ่านเข้ามาในชีวิต

ในช่วงต่างๆ คนแรกคือ โมนิกา วิตติ ดาราอิตาเลียนเจ้าเสน่ห์ ผม 

บลอนด์ นัยน์ตาสีฟ้า ผู้เขียนรู้จักเธอครั้งแรกก็จากหนังสายลับเรื่อง 

Modesty Blaise (1966) ที่เธอแสดงกับเดิร์ก โบการ์ด หนังออกเชิง

พาณิชย์ บ้านเราฉายที่โรงหนังฮอลลีวูด ราชเทวี จากนั้นมาดูเธออีก

หลายเรื่องในหนังอิตาเลียนคอมิดี อย่าง The Pizza Triangle ดูสมัย

เรียนอยู่อเมริกา บ้านเราคงไม่ได้นำามาฉาย แต่จริงๆ แล้วเธอเป็นที่

รู้จักและได้รับการยกย่องมาก่อนจากหนังดรามา 3 เรื่อง (triology) ที่

กำากับโดย มิเชลแอนเจลโล อันโตนิโอนิ, (Michelangelo Antonioni)

เริ่มจากเรื่อง L’Avventura (1960), La Notte (1961),  L’Eclisse 

(1962) หนังเหล่านี้เป็นหนังอาร์ต ไม่ได้เข้ามาฉายในบ้านเรา จำาได้ดี

ว่าดูหนังเรื่องแรกที่แอนโตนิโอนิกำากับคือเรื่อง Blowup (1966) หนัง

เล่าเรื่องราวชีวิตของช่างภาพคนหนึ่งในลอนดอนซึ่งแสดงโดยเดวิด 

เฮมมิง กับความสัมพันธ์ที่เขามีกับสาวนางแบบอย่างเช่น วาเนสซา 

เรดเกรฟ, เจน เบอร์กิน เป็นหนังเรื่องแรกที่เปิดฉายประเดิมโรงหนัง

บางกอก ถนนราชปรารภ ช่วงนั้นทางโรงมีสัญญาฉายกับทางบริษัท 

เมโทรโกลวิน เมเจอร์ และ Blowup จัดจำาหน่ายโดยทางเมโทร หนัง

ฉายอยู่ 2 สัปดาห์ก็ลาโรง ผู้เขียนไม่เคยพบตัวจริงมิเชลแอนเจโล  

อันโตนิโอนิ แต่เคยพบเอนริกา ภรรยาของเขาในงานบางกอกฟิล์ม

เมื่อหลายปีก่อน จำาเธอได้ดีในชุดเสื้อผ้าสีเหลืองมาในงานเลี้ยง ส่วน

ดาราหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วคือ แซลลี เคลเลอร์                                                                          

แมน (Sally Kellerman) เธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตั้งแต่ปลาย

ทศวรรษ 1950s บทที่เธอแสดงมักเป็นตัวประกอบ จนกระทั่งผู้กำากับ 

โรเบิร์ต แอลต์แมน (Robert Altman) เลือกเธอมาแสดงในเรื่อง 

M.A.S.H เป็นผู้พันหญิงอเมริกันชื่อ มาร์กาเรตต์ ในหน่วยแพทย์ผ่าตัด

ในสงครามเกาหลี เธอถูกตั้งฉายาจากลูกน้องว่า Hot Lips เพราะเธอ

มีริมฝีปากเย้ายวน บทนี้ที่ทำาให้เธอได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลตุ๊กตา

ทองดาราประกอบหญิงยอดเยี่ยม หนังได้รับรางวัลปาล์มทองคำาจาก

นั้นอีก 40 ปี เธอแสดงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีเรื่องไหนโดด

เด่น สำาหรับหลายคนที่ชื่นชอบกับบทบาทการแสดงและบุคลิก นิสัย

ส่วนตัว  การจากไปของเธอย่อมก่อให้เกิดความอาลัยเป็นเรื่องปกติ

โมนิกา วิตติ มีชื่อเดิมว่า มาเรีย ลุยซา เซเซียเรลลิ (Maria 

Luisa Ceciarelli) เธอเปลี่ยนมาเป็น โมนิกา วิตติ ตามที่เซอร์จิโอ   

โตฟาโน ครูสอนการแสดงแนะนำา โมนิกาเป็นชื่อแรกของนักแสดง

คนหนึ่งที่เธอชื่นชอบ ส่วนนามสกุล มาจากส่วนหนึ่งของนามสกุล

แม่ (Vittilia) เธอเกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 1931 พ่อแม่เป็นชน

ใช้แรงงาน วัยเด็กเธอไม่ค่อยมีความสุขนักเพราะเป็นช่วงเศรษฐกิจ

ตกต่ำา ไม่นานนักก็เกิดสงครามโลก สิ่งที่คอยปลอบประโลมใจเธอ

ตอนเป็นเด็กคือตุ๊กตาที่เธอมีอยู่เป็นเพื่อน เธอฝันเสมออยากเป็นนัก

แสดง หลังสงครามเลิก พ่อแม่ย้ายไปทำางานอยู่อเมริกา เธอยังอยู่ที่

โรม ทำางานเป็นนักแสดงสมัครเล่นละครเวที เมื่ออายุ 15 ปี เธอเข้า

เรียนหลักสูตรการแสดงที่วิทยาลัยการแสดงโรม (Rome’s National 

Academy of Dramatic Arts) จนจบในปี 1953 จากนั้นในปี 1955 

เธอทำางานเป็นนักแสดงละครอาชีพ ละครส่วนใหญ่ที่เธอแสดงเป็น

งานคลาสสิกของ เชคสเปียร์, Moliere, Brecht จนกระทั่งในปี 1957 

ผู้กำากับมิเชลแอนเจโล อันโตนิโอนิ ชวนเธอมาแสดงละครเวที  Il 

Grido ความใกล้ชิดสนิทสนมเกิดเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว เธอย้าย

เข้าไปอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกับเขา เมื่ออันโตนิโอนิมีโครงการทำาหนัง

เรื่อง L’Avventura (The Adventure) (1960) เขาเขียนบทเจาะจงตัว

ละครเอกในเรื่องเข้ากับบุคลิกของโมนิกา วิตติ หนังเล่าถึงคลาเดีย 

(โมนิกา วิตติ) เดินทางตามหาแอนนา เพื่อนสนิทซึ่งหายไปบนเกาะ

แห่งหนึ่ง ขณะเดียวกันเธอเกิดไปมีความสัมพันธ์กับซานโดร เพื่อน

ชายของแอนนา หนังได้รับรางวัลจากคณะกรรมการตัดสินเทศกาล

ภาพยนตร์เมืองคานส์ ความสำาเร็จจากเรื่องนี้ทำาให้อันโตนิโอนิเขียน

บทให้เธอแสดงต่อในเรื่อง La Notte (The Night) (1961) หนังเล่าถึง

ชีวิตแตกร้าวของคู่สามี (มาร์เชลโล มาสตรอยยานี) กับภรรยา แสดง

โดยฌอง โมโร  (Jean Moreau) เมื่อสามีไปมีความสัมพันธ์กับสาว

สวยวาเลนตินา แสดงโดยโมนิกา วิตติ หนังได้รับรางวัลหมีทองคำา

คาร์ โล เจียนนินี หนังประสบความสำาเร็จทั้งรายได้และรางวัลจาก

เทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ นอกจากน้ันเธอยังแสดงภาพยนตร์จำานวน 3 

เรื่องให้กับเพื่อนชาย คาร์ โล ดิ ปาล์มมา ซึ่งผันตัวจากผู้กำากับภาพ

เป็นผู้กำากับภาพยนตร์ หนังอย่างเช่น Teresa the thief (1973) ปี 

1974 โมนิกา วิตติ แสดงภาพยนตร์เรื่อง The Phantom of Liberty 

ให้กับหลุยส์ บูนูเอล ผู้กำากับชื่อดังชาวเม็กซิกัน ถัดมาในปี 1975 เธอ

แสดงหนังกับคลอเดีย คาร์ดินัล ในเรื่อง Blonde on black leather 

หนังเนื้อหาของสองผู้หญิงก๋ากั่นแนวเดียวกับ Thelma & Louise เธอ

พบรักอีกครั้งกับผู้กำากับ  โรเบอร์ โต รัสโซ (Roberto Russo) แต่งงาน

จดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวในปี 2000 ช่วง 20 ปีหลังเธอป่วยเป็น

โรคสมองฝ่อ สามีเฝ้าดูแลจนกระทั่งนาทีสุดท้าย   โมนิกา วิตติ เสีย

ชีวิตเมื่อวันที่ 2 กุุมภาพันธ์ 2022 ที่บ้านพักในกรุงโรม  ขณะมีอายุ 

90 ปี

แซลลี เคลเลอร์แมน เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 1937 ที่เมือง

ลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย พ่อทำางานอยู่ฝ่ายขายบริษัทน้ำามันเชลล์ ส่วน

แม่เป็นครูสอนเปียโน พอโตขึ้นครอบครัวย้ายมาอยู่ซานเฟอร์นันโด 

แวลลีย์ ช่วงที่เธอเรียนอยู่เกรด 5 จากนั้นครอบครัวย้ายมาอยู่ลอส

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน

อันโตนิโอนิเดินหน้าต่อเขียนบทภาพยนตร์ให้เธอแสดงใน

ปี 1962 ได้แก่เรื่อง L’eclisse (The Eclipse) เนื้อเรื่องเล่าถึงสาวนัก

แปลภาษา แสดงโดยโมนิกา วิตติ เธอเพิ่งเลิกความสัมพันธ์กับเพื่อน

ชาย แล้วมาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับหนุ่มนายหน้าตลาดหุ้นแสดง

โดยอเลน เดลอง หนังได้รับรางวัลพิเศษจากคณะกรรมการตัดสิน

เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 

นับเป็นหนังขาวดำา 3 เรื่อง จาก        

มิเชลแอนเจโล อันโตนิโอนิ ปี 

1964 เขาเดินหน้าต่อเขียนบท

ภาพยนตร์เรื่องที่ 4 ให้ โมนิกา     

วิตติ แสดง คราวนี้เป็นหนังสี 

เรื่อง Red Desert หนังเล่าถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างจูเลียนา                                       

(โมนิกา วิตติ) กับสามี อูโก ซ่ึงเป็น

วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม

เคมีตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลทางเหนือ

ของอิตาลี ความเครียด ความ

เปล่าเปลี่ยว ห่างไกลจากสังคม

คนเมือง ทำาให้เธอเกิดไปมีความ

สัมพันธ์กับโคร์ราโด เพื่อนใน

ที่ทำางานซึ่งแสดงโดยริชาร์ด 

แฮร์ริส หนังได้รับรางวัลสิงโต

ทองคำาจากเทศกาลภาพยนตร์

เวนิส ระหว่างถ่ายทำา โมนิกา    

วิตติ เกิดไปมีความสัมพันธ์กับ

ผู้กำากับภาพ คาร์ โล ดิ ปาล์มา 

(Carlo Di Palma) หลังจาก Red Desert ความสัมพันธ์ระหว่างโมนิกา 

วิตติ กับมิเชลแอนเจโล อันโตนิโอนิ เริ่มเสื่อมคลาย เธอรับงานอื่น

จากผู้กำากับหลายคน ล้วนแล้วแต่มีชื่อ มีทั้งหนังคอมิดี ดรามา ทั้งสอง

สิ้นสุดความสัมพันธ์ในปี 1967 แต่กลับมาร่วมงานกำากับเธออีกครั้งใน

ปี 1980 กับภาพยนตร์เรื่อง The Mystery of Oberwald

ปี 1967 โมนิกา วิตติ ทำางานกับมาริโอ โมนิเชลลี ผู้กำากับชื่อ

ดังของอิตาลีในหนังดรามาแอกชันเรื่อง The Girl with a pistol) หนัง

เล่าเรื่องราวการตามล่า แก้แค้นของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งถูกเพื่อน

ชายทอดทิ้ง เธอตามล่าเขาจากอิตาลีถึงลอนดอน จากนั้นในปี 1971    

โมนิกา วิตติ ทำางานกับผู้กำากับดิโน ริซี (Dino Risi) ในหนังเรื่อง The 

Pizza Triangle เธอแสดงร่วมกับมาร์เชลโล มาสตรอยยานี และเจียน

แองเจลิส ช่วงนั้นที่เธอกำาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เธอเข้าเรียน

ที่ฮอลลีวูดไฮสกูล ช่วงปีสุดท้ายเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงร่วมแสดง

ละครของโรงเรียนเรื่อง Meet me in St.Louis เธอฝันเสมออยากเป็น

นักร้อง นักแสดง เพราะคะแนนของเธอส่วนใหญ่ต่ำาแค่ผ่าน ที่โดด

เด่นเป็นคะแนนวิชาพลศึกษากับขับร้อง เพื่อนคนหนึ่งแอบอัดเสียง

ร้องของเธอใส่เทปเดโมส่งไปให้ผู้บริหารแผ่นเสียงสังกัด Verve ทาง

สังกัดเมื่อได้ยินเสียงเธอตกลงใจจะรับเธอเป็นนักร้องในสังกัด แต่เธอ

เพิกเฉย เธอเข้าเรียนต่อด้านการแสดงที่วิทยาลัย L.A. City College 

อาจารย์สอนการแสดงคือ เจฟฟ์ โคเรย์ (Jeff Corey) เพื่อนร่วมชั้น

ของเธอ อาทิ แจ็ก นิโคลสัน, เชอร์ลี ไนต์ ดาราดังกล่าวได้แสดง

ละครเวทีร่วมกันชื่อ Look Back in Anger  

หลังจบหลักสูตร ในปี 1957 เธอได้งานเป็นดาราเข้าฉากใน

หนังวัยรุ่นเรื่อง Reform School Girl เริ่มเป็นดาราประกอบ มีบทพูด

มากหน่อยในหนังคาวบอยซีรีส์ ไชแอนยอดนักสู้ (1962)   หนังแนว

วิทยาศาสตร์อย่าง Twilight Zone (แดนสนธยา), The Outer Limit 

(โลกพิศวง), Star Trek (ตะลุยจักรวาล) เธอแสดงเป็นนักวิทยาศาสตร์

หญิงในยานอวกาศเอนเตอร์ไพรซ์ The Invader (มารผจญ) จนกระทั่ง

ปี  1970 ผู้กำากับโรเบิร์ต อัลต์แมน เลือกเธอมาแสดงเป็นผู้พันมาร์

กาเรตต์ ฉายา Hot Lips ในหนังเรื่อง M.A.S.H ฉากนายทหารผู้น้อย

แกล้งเธอขณะอาบน้ำา ทำาม่านกั้นที่อาบน้ำาหลุด ยังอยู่ในความทรงจำา

ของหลายคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ M.A.S.H ได้รับรางวัลปาล์มทองคำาจาก

เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เธอได้รับเชิญไปปรากฏตัวในเทศกาล 

สร้างความฮือฮาพอสมควรตลอดเวลา 3 วันที่อยู่ที่นั่น ปีเดียวกันนี้

เธอได้บทนางฟ้าคุ้มครองชื่อหลุยส์ ในหนังเรื่อง Brewster McCloud 

และในบทนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ในแอลเอ เกิดไปมีความ

สัมพันธ์กับบุปผาชนนักร้องในเรื่อง Welcome to L.A. (1977) ซึ่ง   

โรเบิร์ต อัลต์แมน เป็นผู้อำานวยการสร้าง 

ช่วงทศวรรษ 1970s แซลลี เคลเลอร์แมน มีผลงานต่อเนื่อง

ที่โดดเด่นในบทดารานำาอย่างเช่นเรื่อง Last of the red hot lover 

(1972), Rafferty and the Gold dust twin (1975) ทั้งสองเรื่องแสดง

กับอลัน อาร์กิน Slither (1972) แสดงกับเจมส์ คานส์ Lost Horizon 

(1973) หนังเพลงทุนสูงแสดงกับกลุ่มดาราใหญ่ อย่างปีเตอร์ ฟินช์, 

ลิฟ อัลแมน ย่างเข้าทศวรรษ 1980s เธอยังคงมีงานต่อเนื่องทั้งหนัง

ฉายตามโรงและหนังฉายทางโทรทัศน์ แต่บทอาจไม่เด่นเท่าเหมือน

แต่ก่อน ภาพยนตร์อย่างเช่น Foxes (1980), Back to school (1986) 

เธอแสดงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีเศรษฐีไอคิวต่ำาอย่างร็อดนีย์ 

แดนเยอร์ฟิลด์ ตามตื๊อ นอกจากทำางานเป็นนักแสดงแล้ว เธอยังเป็น

คนพากย์เสียงตัวละครแอนิเมชันหลายเรื่อง อย่างเช่น Miss Finch 

ในหนัง Sesame Street ตอน Follow that bird ให้เสียงโฆษณา

เครื่องสำาอาง Revlon และรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ 

เธออัดแผ่นเสียงอยู่ 2 อัลบั้ม ชุด Roll with the feelin (1972)

กับชุด Sally (2009) สังเกตดูในช่วงปลายทศวรรษ 1990s เธอมักเดิน

สายร้องเพลงตามคลับในแอลเอและนิวยอร์ก  ส่วนใหญ่เธอจะร้อง

เพลงแจ๊สสแตนดาร์ด ส่วนหนังสือบันทึกความทรงจำาเธอเขียนไว้เล่ม

หนึ่งชื่อ Read My Lips: Stories of a Hollywood Life

แซลลี เคลเลอร์แมน แต่งงานมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกกับ Rick 

Edelstein (1971-1972) โปรดิวเซอร์หนังทีวี Starsky and Hutch 

หลังจากนั้นเธอไปมีความสัมพันธ์กับ Mark Farner นักร้องวง Grand 

Funk Railroad เขาเขียนเพลง Sally อุทิศให้กับเธอในอัลบั้มชุด Born 

to die (1976) ครั้งที่ 2 เธอแต่งงานกับนักเขียนบทภาพยนตร์ชื่อ    

โจนาธาน ดี เครน ในปี 1980 เขาเสียชีวิตก่อนหน้าเธอในปี 2016 

ช่วงแต่งงาน มีบางช่วงที่ทั้งสองจะแยกกันอยู่ ช่วงที่โจนาธานไปมี

ความสัมพันธ์กับดาราสาว นัสตัสชา คินส์กี (1994, 1997-1998) 

ระยะหลังแซลลี เคลเลอร์แมน ป่วยเป็นโรคสมองฝ่อ อาการ

กำาเริบจนต้องเข้ารักษาตัวที่คลินิกเฉพาะทาง Woodland Hills ในลอส

แองเจลิส เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 ขณะมีอายุ   

84 ปี.

ตุ๋นหญิงสาวเพื่อเงิน

เป็นล้าน ด้วยการหาเหยื่อจาก

ทินเดอร์แอปหาคู่ และปฏิบัติ

การไล่ล่านักตุ๋นรายนี้ก็กลาย

มาเป็น The Tinder Swindler 

บทความของหนังสือพิมพ์

แวร์เดนส์ กัง หรือ วีจี ของ

นอร์เวย์ แล้วต่อยอดเป็นหนังสารคดีที่อยู่ในท็อป 10 เดือน

แห่งความรักของเน็ตฟลิกซ์ 

ทำาความรู้จักทินเดอร์ แอปพลิเคชันหาคู่ (พัฒนาจาก

แมตช์บ็อกซ์ แอปหาเพื่อนในกลุ่มนักศึกษาอเมริกัน และกว่า 

65,000 ล้านคู่ คือผลงานการจับคู่ในช่วงสิบปี)...วิธีใช้ ไม่สนใจ

โปรไฟล์ปัดซ้าย  สนใจปัดขวา แล้วแอปจะจัดการให้คู่ปัด

ขวาได้สานสัมพันธ์ และที่เป็นไกด์คือ ซีซิล-เพอร์นิลลา-ไอลีน 

หน่วยกล้าอายที่ตกเป็นเหยื่อไซมอน เลวีฟ เจ้าของฉายา The 

Tinder Swindler สิบแปดมงกุฎทินเดอร์ ที่เป็นชื่อเรื่อง  

และเรื่องราวของเธอทั้งสามร้อยเรียงเข้าด้วยกันเป็น

สารคดีอาชญากรรม ไล่เรียงจากการใช้ทินเดอร์เป็นสื่อรัก 

เพราะความปรารถนาจะพบรักกับเจ้าชายอย่างในเทพนิยาย

ของหญิงสาวของซีซิลและไอลีน ส่วนเพอร์นิลลา เป็นเรื่อง

ของมิตรภาพ ต่อด้วยเส้นทางรัก จากการพบเจอ ค่อยสาน

สัมพันธ์กับไซมอน ที่ตกสาวๆ ด้วยโปรไฟล์ สร้างตัวตนโดย

แปลงกายจากหนุ่มนักตุ๋นชาวอิสราเอล ชิมอน ฮายุต มาเป็น

ไซมอน เลวีฟ และชีวิตอย่างเศรษฐีนักธุรกิจ พักโรงแรมห้า

ดีๆ เป็นใบเบิกทาง  เป็นกุญแจเปิดประตูสู่หัวใจของสาวๆ ได้  

เจ็บแสบกับกระบวนการทางกฎหมาย ที่ทำาให้เหยื่อและ

สื่อต้องรับหน้าที่ไล่ล่าจับตัวคนโกง ด้วยเงื่อนไขงบประมาณ 

บทบัญญัติ โดนจับได้ กลับไปรับโทษข้อหาฉ้อโกงในอิสราเอลบ้าน

เกิด และลดโทษจาก 15 เดือนเหลือ 5 เดือน เพราะสถานการณ์

โควิดในเรือนจำา ออกมาแล้วใช้ชีวิตแบบเดิม โดยไม่ถูกส่ง

ต่อไปรับโทษในประเทศอื่น 

และ The Tinder Swindler ยังส่งให้กลายเป็นซูเปอร์

สตาร์ เดินสายออกรายการโทรทัศน์ในอเมริกาเพื่อบอกว่า

ไม่ใช่นักต้มตุ๋น แต่เป็นแค่ผู้ชายคนหน่ึงท่ีอยากพบใครสักคน

ในทินเดอร์ 

เจ็บใจ แต่ควรดู เพื่อให้เท่าทันโลก และเพื่อเตือนตัว

เองว่า...โลกใบนี้หาใช่ทุ่งลาเวนเดอร์. 

ดาว เดินทางข้ามประเทศด้วยเครื่องบิน

ส่วนตัว ที่ปรากฏในสื่อโซเชียล สาวๆ จึง

คิดว่าเป็นคนในตระกูลเลวีฟ น่าจะเป็น

ลูกหลานเลฟ เลวีฟ มหาเศรษฐีอิสราเอล 

ราชาแห่งเพชร ซึ่งการเลี้ยงอาหารร้าน

หรู ของขวัญแบรนด์เนม ทำาให้สาวๆ 

เชื่ออย่างหมดใจ วาดฝันว่าได้พบเจอเจ้า

ชาย ตุ๋นเปื่อยแล้วก็เข้าสู่เฟสสอง สร้าง

สถานการณ์ว่าชีวิตตกอยู่ในอันตรายอัน

เนื่องมาจากธุรกิจเพชรของครอบครัว 

จำาต้องขอความช่วยเหลือ ยืมเงินเพื่อใช้

จ่ายในช่วงหลบ

หนีจากศัตรูที่มี

อิทธิพล เพราะรัก

และมั่นใจในตัวลูก

หลานราชาพ่อค้า

เพชร สาวๆ ยอมส่งเงินไปช่วยเหลือ จากนั้นเข้าสู่

เฟสสาม พบว่าตัวเองถูกหลอก ตามมาด้วยการถูก

เท และเฟสสี่ ว่าด้วยปฏิบัติการไล่ล่า การแฉ และ

การเอาคืน  

ตัดสลับ หรือพูดให้ถูกคือผลัดกันเล่าประสบการณ์ตรงที่พบเจอ

ของสามสาวหน่วยกล้าอาย ร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างลื่นไหล ออกมา

เป็นสารคดีในสไตล์เรื่องจริงผ่านจอ ที่มีรสชาติแบบหนังต้มตุ๋น ครึ่ง

แรกว่าเป็นนิยายรักพาฝันว่าด้วยการหาคู่ ครึ่งหลังกลายมาเป็นหนัง

อาชญากรรม การรวมพลังหญิง เพื่อแก้แค้นและเอาคืน สามสาวเหยื่อ

ตัวจริง บอกเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา เสน่ห์

อยู่ที่ความจริงใจ ไม่เวิ่นเว้อ ฟูมฟาย และทั้งสามมีความสามารถใน

การสื่อสารในการเล่าเรื่อง ออกมาเป็นความ

เรียงที่ใช้ภาษาง่ายๆ และที่ทำาให้ผู้ชมมีอารมณ์

ร่วมไปกับพวกเธอ คือภาษากาย แววตา น้ำา

เสียง ที่สื่ออารมณ์รัก เสียใจ ไปจนถึงแค้น มี

ความเป็นธรรมชาติอย่างที่สุด และจริงจัง

ยิ่งขึ้นด้วยภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก อินสตา                                                 

แกรม การส่งข้อความ คลิปเสียง คลิปภาพและ

คลิปข่าว  

เป็นสารคดีที่ดูสนุก ประสบการณ์ของสาม

สาวหน่วยกล้าอายทำาให้สาวๆ และหนุ่มๆ ที่โหย

หารัก เห็นว่าแอปหาคู่เป็นช่องทางให้พบเจอนัก

ตุ๋นที่ภาษาสวยๆ เรียกว่า อาชญากรทางความ

รัก และทำาให้เราเห็นขั้นตอน...หลอกรักออนไลน์ 

กลยุทธ์ โรมานซ์สแกม (Romance Scam) ที่ยอด

เงินในการฉ้อโกงเฉพาะในสหรัฐเมื่อปี 2020 กว่า 

300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น

กรณีพี่ไซมอน ยอดเงินที่หลอกสาวๆ ใน

ยุโรปสูงกว่า 10 ล้านเหรียญฯ และภาระหนี้ตก

อยู่กับเหยื่อ ซึ่งพวกเธอทั้งสามหาทุนปลดหนี้ 

ด้วยแคมเปญ Go Fund Me รับบริจาคและขายของแบรนด์เนมของ

ไซมอนบนโลกออนไลน์

สำาหรับสามสาว นอกจากภาระหนี้ ยังตกเป็นขี้ปากชาวบ้าน 

ถูกตำาหนิว่าโง่ โลภ ที่ถูกหลอกเพราะหวังจะขุดทองจับผู้ชายรวย แต่

จากปากคำาของพวกเธอ ทำาให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นผลจากค่านิยมที่ฝัง

ลึกในสังคมเรื่องการเลือกคู่ กอปรกับภาพฝันของเจ้าชายในเทพนิยาย 

ที่ส่งต่อผ่านความบันเทิง เรื่องรักพาฝันในหนังในละคร และสำาหรับ

เด็กหญิงปลูกฝังผ่านโลกการ์ตูนของดิสนีย์ ขณะเดียวกันการสร้าง

ภาพ การจำาแลงแปลงกายด้วยโปรไฟล์ในทินเดอร์ และไลฟ์สไตล์หรูๆ 

ในโซเชียลมีเดีย ทำาให้เราเห็นวิถี วิธีการมองโลกมองคน ตอกย้ำาความ

จริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนที่ว่า คนเรามองกันที่เปลือก เปลือกหรือโปรไฟล์

รัชชพร เหล่าวานิช

ช่

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จาก‘โมนิกา วิตติ’ถึง‘แซลลี เคลเลอร์แมน’

จากจอ

The Tinder Swindler

โมนิกา วิตติแซลลี เคลเลอร์แมน             
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อแนะนำ�ร้�นอ�ห�รข�ยดีใน

ช่วงโควิด มีลูกค้าส่ังซ้ือผ่าน

ออนไลน์ หรือมาเลือกเมนูท่ี

ร้านแล้วใส่กล่องกลับไปกินท่ีบ้านหรือท่ี

ทำางาน ร้านน้ีมีชื่อว่า “4Seafood ป่ิน

เกล้า” ต้ังอยู่ริมถนนบรมราชชนนี แขวง

บางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ร้านนี้เหมาะสำาหรับผู้ที่ชื่นชอบ

อาหารทะเลหรือซีฟู้ดสดใหม่ และที่

สำาคัญคือ ปลอดภัย ไม่ปนเป้ือนสารเคมี 

ไม่ใส่สารพิษเร่งการเจริญเติบโต โดย

เฉพาะเน้ือปูม้าจากทะเล จากอำาเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กล่าวได้ว่า 

สดจากอ่าวไทยสู่มือผู้บริโภค ความพิเศษ

ของปูม้าท่ีบ้านแหลมคือ เป็นปูจากทะเล

น้ำาต้ืน มีความสด รสชาติหวาน เน้ือแน่น 

โดยเฉพาะไข่ปูท่ีน่ีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัว สีเหลืองอ่อน รสชาติหวานกว่าปูทะเล

น้ำาลึกและไม่คาว

สำาหรับเมนูเด็ดจากร้านนี้

คือ “ข้าวขยำาปู” เจ้าของร้านคือ คุณ

รัชนีวรรณ วัดล้อม และคุณรจนา เชื้อ

พราหมณ์ นำาอาหารพื้นบ้านที่คุณแม่ทำาให้

กินมาตั้งแต่เด็กๆ บ้างก็ใช้น้ำาปลากับเนื้อ

ปูม้าคลุกข้าวสวยร้อนๆ หรือใช้กะปิผสม

กับเนื้อปู หั่นหอมแดงและกระเทียมคลุก

เคล้ากับข้าว กินแล้วติดใจมาจนถึงทุกวันนี้

แต่สูตรของร้านนี้คือ ใช้น้ำาจิ้มซี

ฟู้ดรสเด็ดคลุกข้าวและขยำากับเนื้อปู 4 

ส่วน ประกอบด้วยเนื้อปู ก้ามปู กรรเชียง

ปูและไข่ปู กินแล้วอร่อย มีทั้งความหอม

และความมัน เพราะใช้กระเทียมเจียวกับ

น้ำามันงาเอามาผสมก่อนหุงข้าว โดยใช้ข้าว

หอมมะลิเก่า ทำาให้ข้าวเรียงเม็ดสวยงาม 

ไม่แฉะหรือติดกันเป็นก้อน ส่วนน้ำาจิ้มซีฟู้ด 

มีความกลมกล่อมทั้งรสเผ็ด  เปรี้ยว และ

เค็ม เพราะมีส่วนผสมจากพริกขี้หนูปลอด

สาร มะนาวแป้นและน้ำาตาลมะพร้าว ไม่

ต้องใส่ผงชูรสก็อร่อยได้ รับรองว่ากินแล้ว

เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย ถ้าชอบรสเผ็ดจัดจ้าน

ก็ใส่น้ำาจิ้มซีฟู้ดเพิ่มอีกได้

ร้านเปิด 10.30-20.00 น. ปิดร้านทุก

วันอังคาร รับจัดเล้ียง สัมมนา จัดออเดอร์

ประชุม ทำาบุญเล้ียงพระ งานเล้ียงสังสรรค์ 

และออกงานนอกสถานท่ี และมีท่ีจอดรถใน

ป๊ัมน้ำามันเก่า หากใครสนใจลองเข้าไปดู

รายละเอียดได้ทางเฟซ 

บุ๊ก “4seafood ป่ิน

เกล้า” สอบถามข้อมูล

ราคาสินค้า หรือการ

เดินทางไปร้านได้ท่ีเบอร์

โทร.09-8449-6299.

ข

รับมือราหูผู้มัวเมาย้ายจากพฤษภเข้าเมษสิบแปดเดือน

รูปจักรร�ศีเมษ-มีน

พระร�หูจร (8) ย�้ยจ�กพฤษภเข้�เดินในร�ศีเมษระหว�่ง 

29 มีน�คม 2565-18 ตุล�คม 2566

ตามที่ผู้เขียนได้บอกเค้าโครงชีวิตคนทุกลัคนาราศีตลอดปี 

2565 ไปแล้ว (สามารถย้อนกลับไปหาอ่านรายละเอียดได้) นั้น 

มาบัดนี้ใกล้ถึงวาระที่พระราหูผู้มัวเมาจะจรจากราศีพฤษภ

เดินตามเข็มนาฬิกาเข้าไปเดินในราศีเมษตั้งแต่ 29 มีนาคม 2565 

จนถึง 18 ตุลาคม 2566-เป็นเวลา 18 เดือนเต็ม

จึงในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่จะเกิดกับคนทุกลัคนาราศีได้

ตลอดเวลา เพราะยังมีอิทธิพลของดาวอีกหลายดวงที่จะทำามุมกับ

ทุกดวงชะตานั้น ต่อไปนี้จะได้สกัดเฉพาะแนวโน้มถึงผลของพระ

ราหูจร (8) ที่จะมีต่อคนทุกลัคนาราศีมานำาเสนอดังนี้

1.ท่�นที่ลัคน�สถิตร�ศีเมษ

หยุดปรากฏการณ์ราหูค้นทรัพย์กระเป๋าปลิ้นที่เป็นมา 18 

เดือน เพราะพระราหูจร (8) ค้นทรัพย์

แล้วสิบแปดเดือนต่อไปนี้มีแนวโน้มเพื่อนฝูง-สังคม-ราย

ได้พิเศษเข้ามาหา (พระราหูจร 8 ตัวแทนภพลาภะทับลัคนา)

แต่ด้านร้ายระวังแนวโน้มตกจากตำาแหน่งเดิม-หรือถ้าโชคดีอาจ

จะได้ตำาแหน่งใหม่ ไม่ว่าจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตาม ตาม

โฉลก…ร�หูม�ต้องลัคน์ แม้นสูงศักดิ์สุร�ลัย จะจ�กพร�กยศไกร 

ลำ�บ�กใจไฟเผ�ผล�ญ..

หรือระวังอาการถูกหลอก-ถูกหลอกใช้ให้รับภาระต่างๆ เพราะ

เกิดปัญหา ย้ายไปไกลเดือดร้อน เจอเพื่อนหรือสังคมไม่ดี ฯลฯ 

(พระราหูเป็นกาลกิณีจร)

4.ท�่นที่ลัคน�สถิตร�ศีกรกฎ

ในระยะสิบแปดเดือนต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือ

เกิดศัตรูอุปสรรคในงาน-กิจการ-หรือนาย-หรือเกียรติยศชื่อเสียง

ตามโฉลก..ศัตรูปอง จะคอยจองทำาบีฑา..(พระราหูจร 8 เข้าเดิน

ในราศีเมษดินแดนการงาน)

เช่นเปลี่ยนแผนก-ย้ายตึก-ได้นายใหม่-ได้งานเก่ากลับมา-

หรือบ�งคนได้หรือตกง�น หรือทำา-อยู่ที่เก่าแล้วไม่มีความสุข

เพราะ มีศัตรูในวงก�รง�น ซึ่งอาจจะทำาให้พวกท่านไม่มั่นใจใน

อนาคตงานหลัก

บางท่านพ่อหรือแม่อาจป่วยในช่วงนี้ หรือต้องรับมือความ

เจ็บไข้ได้ป่วยของคนในบ้าน (พระราหูเป็นตัวแทนภพมรณะ) แต่

บางท่านอาจได้มรดกหรือของเก่า

ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ดี-ร้ายขนาดไหนในเรื่องงานหรือ

กิจการของพวกท่านซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากของชีวิต อยากแนะนำา

ให้ลองทำาอาชีพพิเศษ หรืออาชีพที่สอง-สาม-สี่ ฯลฯ ในระยะเวลา

ตั้งแต่กลางปี 2565 ยาวนานไปอีกเจ็ดปี ถือว่ามีโอกาสดีๆ ด้าน

อาชีพรอง-อาชีพพิเศษรออยู่

5.ท�่นที่ลัคน�สถิตร�ศีสิงห์

สิบแปดเดือนนี้มี โอก�สได้ล�ภชั่วและอ�จถูกคนมีอ�ยุ

ที่อยู่ใกล้ตัวใส่คว�มว่�ร�้ย ตามโฉลก…ได้ล�ภชั่วผู้เฒ่�ตัวใส่

ม�ย�.. (พระราหูจรเข้าเดินในราศีเมษภพที่เก้าของดวงชะตา) 

ตัวอย่างที่เห็นเช่น

ได้ทำาสัญญาเช่าโรงงานเก่าหรือเคยล้มละลาย (แย่-ช่ัวมาแล้ว) 

แล้วพ้นจากเครดิตบูโรสามารถเซ็นเอกสารเองได้ หรือหลังจากเป็น

ลูกจ้างมานานได้บรรจุเป็นข้าราชการ หรือได้งานบริษัทเก่า หรือบาง

ท่านได้คู่ครองหุ้นส่วนชีวิตแดนไกลที่อาจไม่ถูกใจพ่อแม่ ฯลฯ

มีสองท่านที่ผู้เขียนพานพบและงงๆ คืออยู่คอนโดฯ เกินชั้น

สิบขึ้นไปเจอน้ำาท่วมคอนโดฯ เพราะท่อน้ำาแตกเป็นระยะๆ บาง

ลุ่มหลงมัวเมาเหมือนมีอะไรบังตาหรือเพราะความ

ใจอ่อน หรือหลงเล่ห์ลมคนลวง หรือเพราะความโลภ 

ดังนิทานโหรนกบินพานายพรานที่หลงป่า

ออกมาได้แล้วถูกนายพรานฆ่าปิ้งกินตามโฉลก..

ร�หูปะทะลัคน์ ระมัดมักอริรอน อย่�พลั้งเล่ห์คน

วอน กิจรับธุรภ�ร  จองคุณจะคืนโทษ ทุรโยศ

ประหนึ่งพร�น บินบอกทุรัสสถ�น ก็ประทุษฐ

เบียนบีฑ์..

2.ท่�นที่ลัคน�สถิตร�ศีพฤษภ แนวโน้มร�้ย

ม�กกว่�ดี ผันแปรม�กเรื่องง�นหลักของพวกท่�น

เพร�ะพระร�หูซึ่งเป็นตัวแทน การงานของพวก

ท่านเข้าสู่มุมอับของชีวิต (พระราหูจร 8 เป็นวินาสน์

กับลัคนา-เป็นดวงแตกหรือช้ำาหรือพินทุบาทว์อีก

ประเภทหนึ่ง) ให้ผลตามโฉลก…เพื่อนหญิงช�ย 

จะปองร้�ยไม่เสื่อมสูญ..

จึงมีแนวโน้มว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะ

หงุดหงิด ไม่สมใจเรื่องงานประจำา-นายหรือผู้มี

อำานาจ หรือคนกวนโมโหกวนใจ มีศัตรูหรืออุปสรรคเรื่องงาน 

หรือคล้ายๆ ร้อนที่ทำางาน หรือบางท่านนายย้ายไปเอง-

บางท่านอาจถูกย้ายงานไปที่ไกลกว่าเดิม หรือได้ทำางาน

ลึกลับ หรือทำางานมุมอับไม่ออกหน้า หรืองานที่พินาศเสียหายแล้ว

เข้าไปแก้ไขให้ดีขึ้น

จะมีบางท่านส่วนน้อยโชคดีบางช่วงที่จะปรากฏสองอาการ

คือได้งาน-นายสมใจ เอาชนะคู่แข่งขันได้ (บางช่วงที่ราหูเป็น

กาลกิณีจร) หรือบางท่านเสียงานหรือนายไปแล้วได้กลับมา (ช่วง

ที่พระราหูเป็นศรีจร)

3.ท่�นที่ลัคน�สถิตร�ศีมิถุน

เป็นระยะที่สิบแปดเดือนต่อไปนี้พระร�หูจรให้คุณ

แนวโน้มออกม�ดีม�กกว�่ร้�ยหลังจ�กหงุดหงิดในท�ง

ชีวิต-เรื่องในบ�้น

รวมทั้งก�รเดินท�งไกล ก�รห�โชคหรือแสวงห�ผู้

สนับสนุนหรือทุนม�ปีครึ่ง

จ�กนี้ ไปห�กเริ่มกล้�เดินท�งชีวิตใหม่ๆ หรือ ห�เพื่อนใหม่ 

หรือ คว�มหวังใหม่ หรือ ถิ่นฐ�นใหม่ หรือ ทำ�เลใหม่ หรือ ทำ�

อะไรใหม่ๆ หรือ เรียนต่อ หรือ เดินท�งไกล คาดผลว่าจะออกมา

ดีตามโฉลก…ขอบย�ตร� มี ไชย�ล�ภสมบูรณ์.. (พระราหูจรเดิน

ในราศีเมษ-ภพที่สิบเอ็ดของดวงชะตา) จะมียกเว้นพวกท่านส่วน

น้อยที่ทำาแล้วผลออกมาด้านลบบางช่วง เช่นเดินทางชีวิตใหม่แล้ว

ท่านได้เนื้องอก

คือเกณฑ์นี้ ไม่ว�่จะชั่วขน�ดไหนถึงอย�่งไรก็ได้อยู่ดี

6.ท่�นที่ลัคน�สถิตร�ศีกันย์

สิบแปดเดือนต่อจากนี้เดินเหินต้องระวังตามโฉลก..เสียแข้ง

ข�ยกย�ตร�ให้เกรงกลัว..(พระราหูจรเดินในราศีเมษ-ภพมรณะ) 

เช่นต้องเสียเงินไปกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ล้มสะโพกแตก-บาง

ท่านตกหลุมข้อบวมขาแพลง ฯลฯ และอีกอวัยวะที่ต้องระวังคือ

ตับและเรื่องน้ำาย่อย

อีกด้านหนึ่งสำาหรับเกณฑ์นี้คือ ร�หูจรจะค้นทรัพย์คู่ครอง 

หรือหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลาย เช่นคู่ครองถูกหลอก–หุ้นส่วนชีวิตทำา

เสียหายต้องใช้เงินมาก เช่นบางท่านคู่ครองถูกหลอกโดยมิจฉาชีพ 

หรือลงทุนเสี่ยงแล้วเสียหายก็มี

แต่จะมีบางท่านส่วนน้อยที่บางจังหวะได้ผลดีจากเกณฑ์นี้

คือเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย-ปัญหาอุปสรรค หรือหนี้สินสงบให้ชั่วคราว 

(ระยะราหูจรเป็นกาลกิณีเดินในภพมรณะ)-บางท่านได้มรดกหรือ

ของเก่า หรือของที่เป็นปัญหาพลิกกลับมาดี เช่นป่วยแล้วประกัน

ช่วยจ่าย (ระยะที่ราหูเป็นศรีจร)

7.ท่�นที่ลัคน�สถิตร�ศีตุล

สิบแปดเดือนจากนี้ และ ต้องประคองชีวิตคู่-หุ้นส่วนชีวิต

ทั้งหล�ยพึงระวังอ�รมณ์ ไม่วู่ว�ม-หลงผิด-อวิชช�

อีกทั้ง ระวังคดีคว�มเกิดเรื่องร�วขัดแย้งจ�กก�รทำ�ต�ม

อ�รมณ์จนเกิดเรื่อง เพราะอยู่ในช่วงทางโหรถือว่า ชะต�แตก 

หรือ ร�้ว หรือพินทุบ�ทว์ ผลคือ จะ ทุกข์ๆ ย�กๆ ด้วยเรื่องทั้ง

หล�ยเหล�่นี้ ตามโฉลก…จะมัวเม�ว่�คว�มเข�ภัยถึงตัว…(พระ

ราหูจร 8 เดินในภพปัตนิ-เล็งลัคนา) เช่น

มีคู่โดยประมาท-ได้แฟนหรือคู่ครองต่างชาติหรือหม้าย

หรือมีตำาหนิ-หงุดหงิดคู่ครองที่มีเรื่องเดือดร้อนรำาคาญมาให้-ฟ้อง

ร้องกันกับคู่ต้องจากกันแบบมีเรื่องแย่ง-ลูกกัน หรือบางท่านมีคดี

ความเดือดร้อนใจทั้งเจ้าชะตาและคู่ครอง-ถูกบริษัท (ที่เป็นหุ้น

ส่วนชีวิต) เลิกจ้าง หรือคู่ครองถูกเลิกจ้าง หรือลูกน้องทำาพลาด

โดนหางเลข หรือบางท่านโชคดีได้หุ้นส่วนคือบริษัทที่ทำางานด้วย

ใหญ่กว่าเดิม (กรณีพระราหูจรเป็นศรี-เดช-มนตรี) ฯลฯ

เกณฑ์นี้ท่านที่มีพื้นฐานทางโหรได้เตรียมการรับมือ เช่น

คู่สมรสบางคู่นัดกันไปจดทะเบียนหย่า หรือบางคู่ที่ยังไม่ได้จด

ทะเบียนก็ชวนกันไปจดทะเบียนสมรสเพื่อหลอกพระราหูก็มี ซึ่ง

ผู้เขียนไม่ขอวิจารณ์ แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นความรักผูกพันและ

พยายามประคองชีวิตคู่.

(ยังมีต่อ)

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

‘ข้าวขยำาปู’ ร้านโฟร์ซีฟู้ด ปิ่นเกล้า



ที่เหมาะสมแบ่งเบาภาระของประชาชน อาทิ การช่วยเหลือเพื่อบรรเทา

ราคาน้ำามัน, ราคาก๊าซหุงต้ม, ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

2.การบรรเทาภาระหนี้สิน ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลดูแลมาโดย   

ตลอด และได้กำาหนดให้ในปี 2565 เป็น “ปีแห่งการแก้ไขปัญหา หนี้ครัว

เรือน” ให้ได้ กำาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน

ไว้ครอบคลุมทุกมิติ โดย พล.อ.ประยุทธ์ต้องการให้มีหน่วยงานขับเคลื่อน

เพื่อดูแลประชาชนทุกคน บรรเทาภาระหนี้ให้ประชาชน ไม่ให้มีคนต้อง

ถูกยึดบ้าน ยึดรถ

และ 3.การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

และเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน ท้ังน้ี เพื่อเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่ังการให้เร่งรัดการ

ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ให้มีเม็ดเงินกระจายลงไปในพ้ืนท่ี 

ทั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงสร้าง

พื้นฐานสร้างความเชื่อมโยงกระจายทรัพยากรสู่ภูมิภาคและท้อง

ถิ่น รถไฟเส้นทางขนส่งสินค้าส่งออก ซึ่งทำาได้ในปริมาณมาก 

ประหยัด รวดเร็ว และเป็นโอกาสเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมสั่ง

การให้เร่งรัดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน แบ่งเบาภาระประชาชน

ทุกคนให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด 

ทั้งนี้ ภายหลังข้อสั่งการเร่งด่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ ควบคู่กับที่

กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังได้หารือถึงมาตรการช่วยเหลือ

ผู้ใช้น้ำามันเบนซิน โดยกระทรวงพลังงานจะเป็นหลักในการกำาหนด

มาตรการต่างๆ ที่มีข้อสรุปหรือตกผลึกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะนำาเรียน

นายกรัฐมนตรีและ ครม.พิจารณาอนุมัติ 

ส่วนความเป็นไปได้เรื่องลดภาษีน้ำามันเบนซินน้ัน อาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ช้ีแจงว่าข้ึนอยู่กับกระทรวง

พลังงาน ซ่ึงต้องดูภาพรวมท้ังหมดว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างท่ีจะช่วย

ประชาชน ต้องนำาระดับราคาน้ำามันในตลาดโลก และการคาดการณ์ราคา

น้ำามันมาเป็นปัจจัยพิจารณาระดับราคาน้ำามัน และใช้ระยะเวลาช่วย

เหลือนานเท่าใด ฉะน้ันต้องรอกระทรวงพลังงานสรุปผลมาตรการในเร็วๆ 

น้ี ส่วนการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม อาทิ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุ่มเปราะ

บางท่ีมีรายได้น้อยน้ัน ก็ต้องรอผลการหารือของกระทรวงพลังงานเช่นกัน

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องระดมเหล่า

บรรดากุนซือ พร้อมงัดมาตรการต่างๆ ออกมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง

เร่งด่วน เพราะทราบดีว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผลทางจิตวิทยาของผู้คน

ในสังคม  หากไม่มีแผนรับมือหรือตั้งตัวช้า อาจทำาให้เกิดกระแสความ

ไม่พอใจของประชาชนได้. 

สัญญาณชัดนับแต่ บิ๊กเฒ่า-พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย               

ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) จะไม่เลือกใครใน 5  เสือ ทร.ขึ้นมาเป็น 

ผบ.ทร.ในปลายปีแทนตนเองที่จะเกษียณอายุราชการ เพราะเชื่อว่าล้วน

เป็นคนที ่บิ๊กอุ้ย-พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน  เลือกมา และถูก บิ๊กลือ-

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ ์อดีต ผบ.ทร.ซึ่งมีส่วนสำาคัญในการดีด “บิ๊กเฒ่า” 

ออกนอก ทร.เป็นผู้กำาหนดและวางตัวไว้

สรุปก็คือ เป็นความกังวลใจว่าขุมข่ายเดิมของ “บิ๊กลือ” จะขึ้นมา

คุมอำานาจ และเข้ามาชักใยให้ ทร.ต้องเดินลงเหว จนเจอวิกฤตระยะยาว 

จากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการบริหาร  ทร.มาช่วงหนึ่ง 

ต้องยอมรับว่าในยุคของ “บิ๊กลือ” มีเรื่องที่แปลกแปร่งหลายเรื่อง 

จากที่พูดกันว่าเป็นทหารเรือที่ตรงไปตรงมาเหมือนไม้บรรทัด แต่เมื่อมา

เป็น ผบ.ทร.แล้วเหมือนจะ หลุดโลก และเบ็ดเสร็จ ภายใต้เสนาธิการเงา

ที่เป็น หมอดูฮวงจุ้ย

ประกอบกับประสบการณ์ด้านลบและความฝังใจ เลยทำาให้ “บิ๊ก 

ลือ” ใช้ “ยาแรง” หักด้ามพร้าด้วยเข่า ไม่ไว้ใจใคร  สะสมศัตรูรอบด้าน 

จนทำา ทร.มีความแตกแยกสูง

นอกจากเรื่อง “คน” แล้วก็เป็นเรื่อง “ของ” ที่ลุกลามไปถึงฝ่าย

การเมือง และนำาข้อมูลความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องไปอภิปรายใน

สภา บางเรื่องก็ยากจะอธิบายเพราะ ทร.เองก็น้ำาท่วมปาก เลยไปถึง

การบริหารงบฯ ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ ที่ส่งผลกระทบระยะยาวจน 

ผบ.ทร.ยุคต่อๆ มาต้องแก้ไขปัญหากันหืดขึ้นคอ

เมื่อ “บิ๊กเฒ่า” มารับไม้ จึงเกิดปรากฏการณ์อย่างที่เห็น  แม้จะ

ประกาศนโยบายนำาความสามัคคีมาสู่ทัพน้ำา แต่เมื่อเอกสารและข้อมูล

ต่างๆ ในอดีตถูกวางบนโต๊ะ เห็นแล้วคงทำาใจลำาบาก

การ “สวมหัวใจสิงห์” จัดสมการล้างทายาท “บิ๊กลือ” และเลือก

นายทหารท่ีไว้ใจอย่าง บ๊ิกจอร์ช-พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ รอง

เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  กลับมาน่ัง 5 เสือ ทบ.จึงเป็น

เรื่องจำาเป็น และต้องมีกระแสต้านจากคนท่ีถูกเหมารวมว่าเป็น “เด็กลือ”

จนถูกวิจารณ์ไม่น้อยว่า ปฏิบัติการด้วยการใช้ “ยาแรง” แบบนี้

จะทำาให้คนที่อยู่ใน “ไลน์” เสียขวัญกำาลังใจหรือไม่  เหมือนที่ตัว “บิ๊ก

เฒ่า” เองก็เคยเจอมาในอดีตไม่ใช่หรือ?

เลยไปถึงกระแสข่าวการวางตัว ผบ.ทร.ต่อจาก “บิ๊กจอร์ช” ซึ่ง

เป็นนายทหารที่ใกล้ชิดและทำางานกับ “บิ๊กเฒ่า” มาก่อน ในตำาแหน่งรอง

เสธ.ทร.ในโผนี้ และอาจจะมีการเปลี่ยนสูตรใหม่ ไม่เตะ บิ๊กปู-พล.ร.อ. 

สุทธินันท์ สมานรักษ์  ผช.ผบ.ทร. น้องรักของ “บิ๊กลือ” ไปกองทัพไทย

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย
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12 ในประเทศ

ลายครั้งได้ยินข่าวฆาตกรรมอำาพรางจากบุคคล

ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นสามีฆ่าภริยา ภริยา

ฆ่าสามี หรือบุตรหลานญาติพี่น้องฆ่าเจ้ามรดก

เพื่อหวังผลในทรัพย์มรดกและเงินประกันชีวิตของอีก

ฝ่ายเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ทำาให้เห็นความโลภของมนุษย์ที่มี

ไม่สิ้นสุด สามารถก่ออาชญากรรมได้ถึงเพียงนี ้อย่างไร

ก็ตามอยากจะชวนคิดในแง่ของกฎหมายว่า บุคคลที่ทำา

ฆาตกรรมดังกล่าวนอกจากต้องรับโทษอาญาแล้ว  ยัง

จะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิต หรือรับมรดกทรัพย์สิน

อื่นของผู้ตายหรือไม่

ปัญหาเรื่องเงินประกันชีวิตทราบคำาตอบแน่นอน

แล้วว่า บริษัทรับประกันภัยไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ฆาตกรรมผู้เอาประกัน

ชีวิตทุกกรณี แต่ในส่วนเรื่องทรัพย์สินอื่นของผู้ตายที่

ผู้รับประโยชน์เป็นทายาทด้วยนั้น จะมีสิทธิได้รับมรดก

ของผู้ตายด้วยหรือไม ่ ต้องพิจารณาในหลักเกณฑ์

กฎหมายมรดก

กฎหมายมรดกวางหลักเกณฑ์ว่า เมื่อบุคคลใดตาย  

มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทซึ่งได้แก ่ผู้สืบ

สันดาน  บิดามารดา ฯลฯ และคู่สมรส แต่ก็มีข้อยกเว้น

การถูกกำาจัดมิให้รับมรดกอยู ่2 กรณี ได้แก่

1.ทายาทเป็นผู้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก และ

2.ทายาทเป็นผู้ถูกกำาจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่

สมควร คือ

(2.1) ผู้ที่ต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนา

กระทำา หรือพยายามกระทำาให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิได้

รับมรดกก่อนตนถึงแก่ความตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(2.2) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้ามรดกหาว่าทำาความผิดโทษ

ประหารชีวิตและตนเองกลับต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดว่า 

มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำาพยานเท็จ

(2.3) ผู้ที่รู้แล้วว่า เจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนา แต่

มิได้นำาข้อความนั้นขึ้นร้องเรียนเพื่อเป็นทางที่จะเอาตัวผู้

กระทำาผิดมาลงโทษ แต่ข้อนี้มิให้ใช้บังคับถ้าบุคคลนั้น

มีอายุยังไม่ครบสิบหกปีบริบูรณ ์หรือเป็นคนวิกลจริตไม่

สามารถรู้ผิดชอบ หรือถ้าผู้ที่ฆ่านั้นเป็นสามีภริยาหรือผู้

บุพการีหรือผู้สืบสันดานของตนโดยตรง

(2.4) ผู้ที่ฉ้อฉลหรือข่มขู่ให้เจ้ามรดกทำา หรือ

เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์มรดก หรือไม่ให้กระทำาการดัง

กล่าวนั้น

(2.5) ผู้ที่ปลอม ทำาลาย หรือปิดบังพินัยกรรมแต่

บางส่วนหรือทั้งหมด

จากบัญหาข้างต้นจะได้คำาตอบว่า ผู้ที่ฆาตกรรม

เจ้ามรดกไม่มีสิทธิได้รับมรดกเนื่องด้วยถูกกำาจัดมิให้

รับมรดก ฐานเป็นผู้ไม่สมควรตามข้อ (2.1) ดังกล่าว           

มาแล้ว. 

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘มรดกชวนคิด’

จับตาล้างสมการ ‘กองทัพ..ลือ’

เพื่อลดกระแส

ทำาให้หวยไปออก พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือ

ยุทธการ (ผบ.กร.) ที่จะถูกดีดออกไปแทน    แต่ก็มีกระแสข่าวว่างานนี้ 

บิ๊กปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พี่ชาย “บิ๊กวิน” ต้องออกโรง

เคลียร์กับ “เพื่อนเฒ่า” ในฐานะ ตท.20 ด้วยตัวเอง เพื่อปิดสูตรนี้ ทำาให้

สมการจึงกลับไปที่โผเดิมคือ “บิ๊กปู” พล.ร.อ.สุทธินันท์ เป็นคนที่ต้องไป

แต่ก็เชื่อว่ากว่าจะลงตัว สูตรสลับข้ามห้วย นี้คงไม่ได้ราบรื่นนัก 

เพราะมีเสียงค้านไม่ใช่น้อย!!!

 เมื่อดูแนวทางในยุคของ บิ๊กแก้ว-พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ ์ผู้

บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ที่วางบทบาทของ รอง ผบ.ทสส. และ                                                                                     

รองเสธ.ทหาร ไว้เป็นตัวแทนทุกสายงานของเหล่าทัพ โดยเฉพาะตำาแหน่ง 

รองเสธ.ทหาร ก็อยากให้คนที่มีอายุราชการมากกว่า 1 ปีข้ามมา ไม่ใช่

เป็นแค่ “กรุ” ที่รองรับปัญหาของเหล่าทัพที่ขัดแย้งกัน จัดโผไม่ลงตัว 

ผู้ที่ถูกส่งมาเป็น รองเสธ.ทหาร อัตราพลเอก สามารถกลับเหล่า

ทัพไปเป็น 5 เสือเหล่าทัพได้ เช่นที่ บิ๊กป้อม-พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ 

กลับไปเป็น รอง ผบ.ทอ.เพื่อจ่อเป็น ผบ.ทอ.ในปลายปีนี้ 

ภาพรวมโผกลางปีของ ทร. ภายใต้แนวคิดของ “บ๊ิกเฒ่า” จึงถูกมอง

ออกเป็นสองด้าน ด้านหน่ึงคือการ “เอาคืน”  จากปัญหาความแค้นในอดีต 

ด้วยการ “ล้างบาง” อาณาจักรท่ีเรียกกันว่า กองทัพ...ลือ ให้ส้ินซาก 

ด้านที่สองคือการจัดระเบียบใหม ่กวาดขยะใต้พรม ล้างไพ่ให้ 

ทร. ที่ต้องอาศัยความเด็ดขาด และเลือกคนที่ไว้ใจได้เข้ามาจัดการ เพื่อ

กู้ ทร.ให้ฟื้นคืนจากหลุมดำา และดำารงสภาพความพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต

ส่วนจะทำาสำาเร็จ หรือกลายเป็นปมขัดแย้งใหม่ ต้องรอชม....

จากสถานการณ์โลกที่ตึงเครียดจากการสู้รบของรัสเซียและ

ยูเครน ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและพลังงาน รวม

ถึงไทยที่ขณะนี้ราคาพลังงาน ราคาน้ำามันปรับสูงขึ้น ทั้งราคาขายปลีก

น้ำามันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด รวมทั้งกลุ่มดีเซลทุกชนิด

ก็ปรับขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนส่งผลเดือดร้อนถึง

ประชาชน

ทำาให้ตึกไทยคู่ฟ้าถึงกับถกเครียดกัน 3 วันติด โดยตั้งแต่ต้น

สัปดาห์ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ยอมรับว่ามีอารมณ์หงุดหงิดไปบ้าง เนื่องจาก

เจอปัญหาสถานการณ์ โลกและปัญหาอื่นๆ รุมเร้าอยู่ทุกวัน แต่ยืนยันจะ

ไม่ทิ้งประเทศชาติและประชาชน  

พร้อมกับเรียกถกด่วน สุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว ์รมว.พลังงาน 

กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังประชุมทีมที่

ปรึกษาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกุนซือทางด้านเศรษฐกิจทั้งสิ้น นำาโดย 

ทศพร ศิริสัมพันธ ์ประธานคณะที่ปรึกษาฯ

สำาหรับแนวทางเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและลดภาระของ

ประชาชนในสถานการณ์ตึงเครียดด้านพลังงาน ที่ พล.อ.ประยุทธ์วาง

แนวทางไว้ขณะนี้ แบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก โดยมอบคณะที่ปรึกษาเป็น

เจ้าภาพดำาเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 1.หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่าย

ดูแลประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ให้มีการพิจารณามาตรการ

นื่องในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ กรมศิลปากรส่ง

สมุดบันทึกเล่มงดงามประณีต “ปูชนียประติมา  เทพ พระ 

เจ้า” เป็นสมุดบันทึกที่มีเนื้อหานำาเสนอ เกี่ยวกับรูปเคารพ

หรือรูปแทนองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนบไหว้ในบ้านเมืองเรา 

ความเป็นมา สวยงามสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา รูปภาพ และการจัดทำารูป

เล่ม จึงขอนำาเสนอเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจนำามาเรียบเรียงสรุป

ย่อไว้ ณ โอกาสนี้ 

ประติมา หมายถึง รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ ์

โดยปกติมักใช้ว่า ประติมากรรม อันหมายถึงผลงานของประติมา

กรที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อรับใช้สังคม ตอบสนองความเชื่อ สร้าง

ความภาคภูมิใจ ความพึงพอใจและค่านิยมแก่สังคม ผลงาน

ประติมากรรมอาจจำาแนกเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ ๓ ประเภท คือ 

ประติมากรรมรูปเคารพ  ประติมากรรมตกแต่ง และประติมากรรม

เพื่อประโยชน์ใช้สอย ปูชนียประติมาในที่นี้หมายถึง รูปแทนองค์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่านับถือ น่าบูชาของสังคมไทย ทั้งที่เป็นเทวรูป  

พระพุทธรูป และเทพเจ้า

สำาหรับจุดประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือสมุดบันทึกเล่มนี ้

กรมศิลปากรประสงค์จะสร้างขวัญกำาลังใจแก่ประชาชนคนไทย                   

ที่กำาลังเผชิญกับภาวะโรคระบาดร้ายแรง ดังที่กรมศิลปากรได้

กล่าวไว้ว่า “กระแสวัตถุนิยมในปัจจุบันแตกต่างจากจิตนิยม

อย่างสิ้นเชิง ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพธรรมชาติของโลกนี้

อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากโรคระบาดร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย ์                                                                               

ทั่วโลกไปแล้วนับล้านคน และยังไม่สามารถหยุดยั้งได้อย่างเด็ด

ขาด 

แม้หลายชาติจะพยายามศึกษาค้นคว้าและหาวิธีหยุดยั้ง

ด้วยวิธีการทางการแพทย์แล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ระบาดของ

โรคก็ยังพร้อมปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา นับเป็นเครื่องบั่นทอน

ความเป็นปกติสุขของชีวิต และสร้างความหวาดกลัวให้แก่มวล

มนุษยชาติในภาวะวิกฤตนี้ร่วมกัน  หากนำาแนวคิดความเชื่อของ

คนโบราณมาพิจารณาไตร่ตรองก็จะได้คำาตอบว่า เพราะมนุษย์เอา

เปรียบและรังแกธรรมชาติมากเกินไป ผีฟ้าจึงลงโทษเพราะไม่ชอบ

พฤติกรรมของมนุษย์ การที่มนุษย์ต้องหยุดพักและกักตัวเอง ทำาให้

ธรรมชาติหลายพื้นที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วคงเป็นคำาตอบที่ชัดเจน

ว่า ธรรมชาติและโลกนี้ต้องการน้ำาใจและความเอื้ออาทรจากมนุษย์

ด้วยเช่นกัน” 

“กรมศิลปากร...ในฐานะองค์กรของรัฐซึ่งมีภารกิจหน้าที่

ดูแลรักษา และเผยแพร่ความรู้อันเนื่องด้วยมรดกศิลปวัฒนธรรม

ของชาต ิจึงคัดสรรปูชนียประติมาที่เป็นทั้งเทพ พระ เจ้า อันเป็น

ภาพสะท้อนความศรัทธาเชื่อมั่นของบรรพชนไทย มาอำานวยพรให้

แก่ปวงชนชาวไทยเพื่อปัดเป่าผองภัยร้ายจากโรคระบาดรุนแรงให้

ประลาตไปจากสังคมไทยและสังคมโลกในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้

ด้วยเทอญ”    

สังคมและวัฒนธรรมไทยมีรากเหง้าดั้งเดิมที่หลอมรวมไทย

ให้เป็นคนอ่อนน้อม โอบเอื้ออาร ีมีน้ำาใจ รักและผูกพันกันอย่าง

เหนียวแน่น คนไทยจึงเป็นญาติพี่น้องลูกหลานกันทั้งแผ่นดิน 

สังเกตได้จากการเรียกขานที่เป็นการนับญาติตั้งแต่ผู้อาวุโสก็เรียก

ว่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่  น้อง กระทั่งเรียกคนที่เด็กกว่า

มากๆ ว่า ลูก เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวนี ้เกิดจากความเชื่อดั้งเดิม

ของคนกลุ่มตระกูลไท ก่อนรับนับถือพุทธศาสนา อันเป็นความเชื่อ

โบราณที่ยังคงความเข้มข้น และหยั่งรากลึกในมโนทัศน์ของคนไทย                                                                         

ตลอดมา

ความเชื่อผีในประเทศไทยไม่เพียงหมายถึงหรือมีเฉพาะผี

ระดับชุมชนและท้องถิ่น แต่เชื่อว่ามีผีระดับผีฟ้าหรือผีแถน ซึ่งเป็น

ผีของหลายชุมชนและหลายเผ่าพันธุ์ครอบครองตลอดแผ่นฟ้า ซึ่ง

แบ่งอาณาเขตกว้างใหญ่ ส่งผลต่อความเชื่อด้านจริยธรรมของ

ผู้คน ความดีสำาคัญสูงสุด คือ รัก และมีน้ำาใจช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและชุมชน กระทั่งขยายออกเป็น

วัฒนธรรมชุมชนในสังคมใหญ่ตราบเท่าทุกวันนี้...สังคมไทยเป็น

สังคมเกษตรกรรมตามทำาเลที่อยู่อาศัย มีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัย

ธรรมชาติเป็นสำาคัญ ดังนั้นการอ่อนน้อมถ่อมตนให้สามารถอยู่ร่วม

กับธรรมชาติได้ด้วยการไหว้ดีพลีถูกตามความเชื่อดั้งเดิมจึงยังคงอยู่

ในวิถีชีวิตสืบมา   

บริเวณประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสะท้อนการแพร่กระจาย

วัฒนธรรมจากอินเดียทั้งทางบกและทางทะเล ตั้งแต่ก่อน พ.ศ.

๑๒๐๐ เป็นต้นมา โดยอาณาจักรทวาราวดีรับอิทธิพลพุทธศาสนา 

ส่วนอาณาจักรจัมปารับอิทธิพลศาสนาฮินดูมาก ศาสนาพุทธมี

องค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำาทางชนชั้นน้อยกว่า

ศาสนาฮินด ูการแพร่กระจายของศาสนาพุทธจึงได้รับการยอมรับ

มากกว่า แต่ศาสนาฮินดูมีอิทธิพลอยู่ในราชสำานัก ศาสนาพุทธซึ่ง

ได้รับความนิยมจากสามัญชนทั่วไปจึงมีการปรับแปลงผนวกความ

เชื่อดั้งเดิม ที่เป็นความเชื่อในเรื่องผี เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพุทธ

ศาสนา 

ขณะเดียวกันอิทธิพลของศาสนาฮินดูก็แทรกซึมอยู่ใน

สังคมชั้นสูง พุทธศาสนาในดินแดนประเทศไทยและใกล้เคียง                         

จึงมีลักษณะผสมระหว่างพุทธ พราหมณ ์และผี ซึ่งมีอยู่เดิมอย่าง

เห็นได้ชัด ดังปรากฏพิธีกรรมต่างๆ ในสังคมไทย อันเป็นพระ

ราชพิธีที่เกี่ยวกับการทำามาหากิน ความมั่นคง และความอุดม

สมบูรณ์เป็นสำาคัญ ซึ่งพระราชพิธีทั้งหลายเหล่านี้คงมีพัฒนาการ

มาจากประเพณีต่างๆ ของราษฎรขณะที่ยังคงเป็นชนเผ่า                                                        

ทำาการเกษตรกรรมตามความเชื่อโบราณที่ว่า ธรรมชาติมีอิทธิพล

เหนือชีวิตมนุษย ์จึงต้องประกอบพิธีกรรมเพื่อเซ่นไหว้อำานาจ

เหนือธรรมชาตินั้นๆ ในนามของ “ผี” หรือ “เจ้า” โดยยังไม่

ได้เรียกว่า เทพ จนกระทั่งได้รับศาสนาฮินดูเข้ามาผสมผสาน

ในการปกครองและการประกอบพิธีกรรมของชนชั้นปกครอง                                    

หรือราชสำานัก แล้วประเพณีต่างๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงให้ดู

เข้มขลังโอ่อ่าน่าเลื่อมใสมากขึ้น โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบ

พิธีเพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์และอำานวยพรให้พระมหากษัตริย์ 

และอาณาประชาราษฎรในปกครองประสบความสุข สมหวัง 

แคล้วคลาดปลอดภัยในแต่ละเทศกาลสืบมา สังคมไทยจึง                                                                           

มีปูชนียประติมาที่เป็นทั้งเทพเจ้า พระพุทธรูป และเจ้าต่างๆ 

มากมาย ทั้งที่เป็นเจ้าพื้นเมือง รวมถึงเจ้าที่รับมาจากศาสนาและ

ความเชื่ออื่นๆ เข้ามาผสมกลมกลืนในวิถีชีวิตปัจจุบันเป็นจำานวน

มาก

พุทธปฏิมา คติการนับถือพุทธศาสนาในดินแดนประเทศไทย 

ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียที่เข้ามาพร้อมกับการค้าขาย 

พบหลักฐานประติมากรรมดินเผาประดับศาสนสถานที่เมืองโบราณ

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งกำาหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที ่๘ 

หรือประมาณ ๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว นับจากนั้นพระบวรพุทธศาสนาถือ

ได้ว่าเป็นศาสนาความเชื่อที่อยู่คู่กับผืนแผ่นดินนี ้ปรากฏหลักฐาน

พระพุทธปฏิมาทุกยุคสมัยเป็นจำานวนมาก

หลักฐานทางโบราณคดีประมาณอายุการสร้างพระพุทธ

รูปครั้งแรกในดินแดนชมพูทวีปเมื่อราวพุทธศักราช ๖๐๐                                                                            

ขณะนั้นศาสนาพุทธได้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือเถรวาท 

และมหายาน ซึ่งฝ่ายมหายานมีนิกายต่างๆ จำานวนมาก บาง

นิกายยกย่องให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือโลก และถือว่าพระ

โพธิสัตว์เป็นผู้ที่ยังคงคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยความกรุณา 

และได้พัฒนาจนมีพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มากมาย                                                                        

รูปปฏิมาในศาสนาพุทธสามารถจำาแนกออกเป็น พระพุทธเจ้า 

เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งออกผนวชปลงผม นุ่งห่มผ้ากาสาวะ บำาเพ็ญ

เพียรจนตรัสรู้บรรลุโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธ

ปูชนียประติมา เทพ พระ เจ้า

สมุดบันทึกกรมศิลปากร

ห

พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์ โอชา

เ

จัดทัพ ‘มาตรการ’ ฝ่าวิกฤตพลังงาน

รูปจึงแสดงความเป็นนักบวช ครองจีวรอยู่ในอากัปกิริยาสงบ

สำารวม พระอนาคตพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ที่เสวยชาติอยู่บน

สวรรค์ชั้นดุสิต และจะลงมาตรัสรู้หลังพระโคตมพุทธเจ้า

ปรินิพพานครบ ๕,๐๐๐ ปี รูปประติมากรรมที่พบมีทั้งที่สร้างเป็น

รูปพระโพธิสัตว์ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ และเป็นรูปพระภิกษุ

ครองจีวรและถือตาลปัตร ฝ่ายเถรวาทออกนามพระพุทธเจ้า

องค์นี้ว่า พระเมตเตยยะ ซึ่งคนไทยรู้จักกันในนามพระศรีอาริย                                                                      

เมตไตรย 

พระโพธิสัตว์ ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือผู้ที่ปรารถนา

พุทธภูมิ อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นสังสารวัฏ โดย

บำาเพ็ญบารมี พระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานมีจำานวนมากทั้งเพศชาย

และเพศหญิง ที่สำาคัญคือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระนาง

ปรัชญาปารมิตา พระนางตารา พระมหาสาวก พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ

ตามคำาสั่งสอนของพระบรมศาสดาเพื่อแสวงหาความหลุดพ้น 

นักบวชในพุทธศาสนาจะปลงผม และครองจีวร เลี้ยงชีพด้วยการ

บิณฑบาต พระภิกษุผู้บรรลุธรรมเรียกว่า “พระอรหันต์”  พระ

อริยะสงฆ์ในยุคพุทธกาลจะมีฤทธิ์และเอตทัคคะเป็นเลิศในด้าน

ต่างๆ กัน อาทิ พระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้มี

ปัญญามาก พระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้มี

ฤทธิ์มาก เทวประติมา เทพ เทวดา  (Deva) เป็นอมนุษย์ฝ่ายกุศล 

หมายถึง สิ่งอันเป็นที่เคารพนับถือ ผู้ควรแก่การสังเวย ตรงกัน

ข้ามกับลักษณะของความชั่วร้าย หรือการทำาลาย เป็นคำาที่หมาย

ถึงความบริสุทธิ์ ความดี ผู้ทรงสภาวะเหนือระดับความเป็นมนุษย ์

และบริบูรณ์ด้วยความเป็นทิพย์. 
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4

เพียง บอกเล่าก้าวตาม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เจ้าของสวนฝันสานสุขคนมีใจ

ปี 8 กล่าวว่า ตั้งใจจะสืบสานศาสตร์พระราชาต่อไป เพื่อพิสูจน์ให้ทุก

คนเห็นว่าศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาได้ทุกวิกฤตจริง พื้นที่ของตัวเอง

มี 18 ไร่ ทำาโคก หนอง นา ไว้นานแล้ว มีต้นไม้เยอะ มีน้ำาเหลือเฟือ 

ลูกชายเป็นคนรุ่นใหม่เคยบ่นว่าแม่อายุเยอะแล้วกลับมาเหนื่อยอะไรตรง

นี้ แต่ต่อมาหลังจากเห็นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่แม่ทำา และมีความ

คิดที่จะให้แม่ทำาต่อไป ขอทำางานเก็บเงินซักพัก แล้วจะกลับมาสานต่อ 

ทำาให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำา

สุณิตา เหวนอก เจ้าของพื้นที่เสงี่ยมคำากสิกรรมวิถี อ.จักราช 

จ.นครราชสีมา คนมีใจปี 9 กล่าวว่า ตนมีพื้นที่ 6 ไร่ ได้จัดสรรปันส่วน

ทำาโคก หนอง นา เพราะตนเชื่อว่าหลักศาสตร์พระราชาจะทำาให้เรามี

อยู่มีกินอย่างพอเพียง แม้ว่าในช่วงแรกครอบครัวจะไม่เห็นด้วย แต่หลัง

จากทำามาแล้วกว่า 1 ปี ผลผลิตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งให้ครอบครัวได้

ทาน ไม่เพียงแค่นั้นยังได้แบ่งให้เพื่อนบ้านอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าในอนาคต

เกษตรกรรอบข้างจะหันมาให้ความสนใจ และทำาตามหลักศาสตร์พระ

ราชา ส่วนตนก็จะบ่มเพาะแนวคิดและองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาให้

กับคนรุ่นใหม่ อยากจะเป็นหนึ่งตัวอย่างของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำาด้วย

ความศรัทธา

ปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาฯ จะยังคงดำาเนินต่อไปในปีที่ 

10 ภายใต้การสนับสนุนของผู้สนับสนุนรายใหม่  โดยเชื่อว่าการสานต่อ 

จะนำาไปสู่การขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล 

ไปสู่ประชาชนอีกหลายล้านคน สร้างทางรอดให้กับผู้คนที่ได้รับผลกระ

ทบจากปัญหาเศรษฐกิจบีบรัด วิกฤตโรคระบาด วิกฤตสงคราม ที่ส่งผล 

กระทบถ้วนทั่วคนทั้งโลกในขณะนี้ และสร้างความมั่นคงในการดำาเนิน

ชีวิตในทุกระดับผู้คน.

วิกฤตได้อย่างยั่งยืน

กรองกาญจน์ ศิราไพบูลย์พร เจ้าของไร่ไฮ่เฮา อ.งาว จ.ลำาปาง 

คนมีใจปี 7 กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่บ้านแม่ฮ่าง จ.ลำาปาง มีครัวเรือนที่

หันมาทำาโคก หนอง นา บนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30 แปลง ทำากัน

จริงจังมาก มีการเวียนกันเอามื้อทุกๆ สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง มีการทำา

แท็งก์น้ำาในแต่ละจุดของแต่ละแปลง เพราะเป็นพื้นที่สูง การจัดการน้ำา

ยาก ทุกแปลงจึงจำาเป็นต้องมีแท็งก์น้ำาเพื่อกักเก็บน้ำาไว้เพื่อใช้ในชีวิต

ประจำาวัน และเพื่อการเกษตร และตอนนี้ขยับมาทำาพื้นที่ที่สุโขทัยด้วย 

ซึ่งจะเป็นการขยายผลสู่ลุ่มน้ำายม มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ รู้สึกภูมิใจที่

ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามรอยพ่อฯ ทั้งที่เป็นพื้นที่ของตัวเองและ

การร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนและส่งต่อองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา 

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ลงมือทำาตามต่อไป

พิรัลรัตน์ สุขแพทย์ ผู้อำานวยการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

คืนป่าสัก ผู้ใหญ่บ้านชุมชนหมู่ 8 สามัคคี อ.เมือง จ.ลพบุรี คนมีใจปี 3 

กล่าวว่า ในการสืบสานศาสตร์พระราชาเรายังทำาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมี

การรวบรวมเครือข่ายคนมีใจขับเคลื่อนเป็นระดับภาคและระดับประเทศ

ต่อไป โดยจะทำาแบบใกล้ชิดกว่าเดิม มีการประชุมวางแผนงานบ่อยขึ้น 

มีการลงพื้นที่ให้กำาลังใจพี่น้องมากขึ้น มีการจัดทัพแบบกระชับองค์กร 

เพื่อเข้าถึงปัญหาและแก้ไขในทุกจุดอย่างรวดเร็ว มีการดึงคนที่มีความรู้

ความสามารถเข้ามาช่วยทำางานมากขึ้น

พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า เลขานุการคณะทำางานศูนย์ศิลปา

ชีพเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อดีตผู้บัญชาการหน่วย

บัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี คนมีใจปี 4 กล่าวว่า หลัง

จากที่ร่วมกิจกรรมกับโครงการตามรอยพ่อฯ แล้ว ได้เรียนรู้ศาสตร์พระ

ราชามากขึ้น เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะใน

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ครงการ “พลังคนสร้างสรรค์ โลก รวมพลังตามรอยพ่อของ

แผ่นดิน” (ตามรอยพ่อฯ) เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางตาม

เป้าหมายครบ 9 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2556-2564 ที่ทางมูลนิธิ

กสิกรรมธรรมชาติ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจ

และผลิต จำากัด ได้ร่วมมือกันนำาแนวคิดในการนำาศาสตร์พระราชา หรือ

โคก หนอง นา โมเดล มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอด เผย

แพร่แนวคิดและวิธีการสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ สร้างพื้น

ฐานความศรัทธา เพื่อนำาไปสู่การลงมือปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตจริง   

เป็นความสำาเร็จเชิงประจักษ์ เพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

ในระดับประเทศต่อไป  

ตลอดระยะเวลา 9 ปี ได้มีผู้เข้าอบรมและดูงานในศูนย์ของเครือ

ข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ดำาเนินงานในพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำาป่าสักจำานวน

กว่า 489,984 คน และพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำาอื่นๆ อีกกว่า 820,000 คน 

รวมกว่า 1,300,000 คน สู่การสร้างครูและวิทยากรในเครือข่ายกสิกรรม

ธรรมชาติ ในลุ่มน้ำาป่าสักจำานวน 124 คน และพื้นที่นอกลุ่มน้ำาป่าสักอีก 

9 คน รวม 133 คน และสร้างศูนย์การเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนิน

โครงการ จำานวน 11 แห่ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำาป่าสัก 8 แห่ง และนอกพื้นที่

ลุ่มน้ำาป่าสักจำานวน 3 แห่ง รวมถึงศูนย์เรียนรู้ดูงานอีกกว่า 70 แห่ง

การทำากิจกรรมในโค้งสุดท้ายของโครงการ ภายใต้แนวคิด “9 

ปีแห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ได้พาคณะ

สื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่ของคนมีใจที่ทำาแล้วเห็นผล แตกตัวไปทั่วไทย 

อาทิ เสงี่ยมคำากสิกรรมวิถี จ.นครราชสีมา และโคก หนอง นา โปรดปัน 

จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนั้น ประกาศบทสรุปความสำาเร็จของโครงการ โดย

ประมวลผลผ่านการเสวนา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรี

รินทร์ จ.สระบุรี ศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกในโครงการ อีกทั้งยังมีกิจกรรม

เสวนา ร้านค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปและผัก ผลไม้จากเกษตรกร ผลผลิต

จากการลงมือทำาตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคน

รุ่นต่อไป

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำาธร นายกสมาคมดินโลก ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรม

ธรรมชาติ กล่าวว่า โครงการได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนั้น 3 ปีแรก 

จึงต้องสร้างตัวอย่างความสำาเร็จให้คนอื่นได้เห็นและเกิดความศรัทธา

ในศาสตร์พระราชา ในการลงมือแก้วิกฤตในแถบลุ่มน้ำาป่าสัก ซึ่งมีการ

จัดการน้ำายากที่สุด ในทั้งหมด 22 ลุ่มน้ำาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

ในบ้าน วัด โรงเรียน หรือพื้นที่อื่นๆ ก็สามารถนำาไปประยุกต์ร่วมด้วย

ได้ ในระยะที่ 2 ชาวบ้านที่ทำาสำาเร็จจึงต้องพัฒนาเป็นครูหรือวิทยากร 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการชวนชาวบ้านมาทำา เป็นหลักการแตกตัวทั่วไทย 

เกิดการป้อนความรู้ และเผยให้เห็นความจริงในการดำารงชีวิตพอเพียง 

ไม่ใช่เพียงแค่การทำาเกษตร หรือแค่การทำาโคก หนอง นา เท่านั้น เพราะ

ศาสตร์พระราชาคือการนำาแนวทางมาปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตในพื้นที่ด้วย

ในระยะที่ 3 เป็นผลของความสำาเร็จที่เราได้เห็นการเปลี่ยนของสวน

ที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าของสวนมีพลังสู่การเป็นผู้สอนให้เห็นเชิงประจักษ์ 

และการมีศูนย์การเรียนรู้ที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลไปถึงในระดับนโยบายที่รัฐ

จะเล็งเห็นความสำาคัญในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแนวทางโคก หนอง 

นา โมเดล แม้ว่าจะครบวาระ 9 ปี แต่ศาสตร์พระราชายังคงอยู่ได้ แม้ใน

ภาวะโควิด-19 หรือในภาวะที่เกิดสงคราม ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยสำาคัญ ดัง

นั้น การขับเคลื่อนองค์ความรู้ยังคงดำาเนินต่อไป 

ในปีที่ 9 ของโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา โคกหนอง นา 

โมเดลนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ที่ให้การ

สนับสนุนโครงการนับตั้งแต่เริ่มแรก ได้ประกาศว่าจะเป็นปีสุดท้าย

ของการสนับสนุนโครงการ  ประเด็นนี้ ดร.วิวัฒน์กล่าวว่า การดำาเนิน

โครงการในปีต่อไป หรือการก้าวสู่ปีที่ 10 อาจมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) เข้ามาสานต่อโครงการตามศาสตร์พระราชา

อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท 

เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด กล่าวว่า ระยะเวลา 9 ปีที่

ผ่านมา ของการเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ได้เห็นผลทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของโครงการ ที่ได้เข้าไปช่วยในการให้ความรู้ สร้าง

ตัวอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับคนกว่าล้านคนทั่วประเทศ ทั้ง

การอนุรักษ์ การอยู่ร่วมกับป่า การนำาศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาปรับใช้ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สู่การสร้างแหล่ง

เรียนรู้ยั่งยืน รวมถึงการสร้างศูนย์กลางการแบ่งปันความรู้ออนไลน์ คือ

การจัดทำาบทเรียน คู่มือสู่วิถีกสิกรรมธรรมชาติ ในรูปแบบบทความ

และวีดิทัศน์ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 14 บท เพื่อให้ผู้สนใจได้

สามารถนำาองค์ความรู้ไปลงมือทำาเองได้

“ตามระยะเวลา 9 ปี บริษัทก็มีบริบทที่เปลี่ยนไป เราก็ยังคงจะ

สนับสนุนทางออนไลน์ เพื่อช่วยในการสื่อสารและติดต่อระหว่างเครือ

ข่ายให้เดินหน้าต่อไป แม้ว่าจะมีปัญหาตลอดในแต่ละระยะเวลา โดย

เฉพาะครูผู้สอนไม่เพียงพอ เพราะกว่าจะก้าวมาเป็นครูได้จะต้องใช้เวลา

ถึง 5 ปี ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าโครงการก็ยังสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวของมัน

เอง นั่นคือความสำาเร็จตามเป้าหมายของโครงการแล้ว” อาทิตย์กล่าว

ในเวทีเสวนานำาความสำาเร็จจากการทำาการเกษตรตามศาสตร์

พระราชา มาเล่าสู่ สะท้อนภาพ 9 ปีที่ผ่านมาของโครงการ เริ่มจาก

บุญล้อม เต้าแก้ว ผู้อำานวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สวนล้อมศรีรินทร์ อ.เมือง จ.สระบุรี คนมีใจปี 1 เล่าด้วยความภูมิใจ

ว่า ด้วยความพยายามของพ่อที่จะขุดหนองน้ำาความลึก 8 เมตร เพราะ

น้ำาเป็นสิ่งจำาเป็นในการทำาเกษตร ในพื้นที่ 20 ไร่ แต่ในช่วงแรกยังไม่

เข้าใจหลักการศาสตร์พระราชา ยังขายผลผลิตเพื่อกำาไร เพื่อใช้หนี้ ส่วน

ตนทำางานก็มีหนี้หลายแสนจนต้องกลับมาบ้านและตัดสินใจเข้าอบรม

หลักศาสตร์พระราชา ซึ่งทั้งตนและพ่อก็ได้นำาความรู้มาปรับพื้นที่ของ

ตน สามารถปลดหนี้ ได้ จนความเข้าใจและความรู้ที่มีนำาไปสู่การสอน

คนอื่นๆ ที่บ้านก็เป็นฐานศูนย์การเรียนรู้ ทำาให้เกิดประโยชน์ เป็นพลัง

ให้เครือข่ายคนมีใจ ในการลงมือทำาด้วยความศรัทธา สร้างความสามัคคี 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ศิลา ม่วงงาม ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหินโง่น อ.หล่มเก่า 

จ.เพชรบูรณ์ คนมีใจปี 2 เล่าว่า ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสลับซับ

ซ้อน ในอดีตชาวบ้านนิยมปลูกข้าวโพด จนเกิดเขาหัวโล้น เกิดการ

ชะล้างของหน้าดินเมื่อฝนตก ไฟป่า และน้ำาท่วมใหญ่ จึงหาแนวคิด

ในการแก้ปัญหาโดยการเข้าอบรมศาสตร์พระราชา และเผยแพร่ใน

หมู่บ้าน จากเดิมที่มีการทำาเกษตรแบบโคก หนอง นา แค่ 2 ราย 

ปัจจุบันมีคนทำาเพิ่มขึ้นมากถึง 3-4 เท่า ปัจจุบันสองฝั่งถนนมีไม้ผลขึ้น

เต็ม 2 ข้างทาง เช่น ทุเรียน เงาะ ส้มโอ เป็นต้น และชาวบ้านยังปลูก

ไม้ยืนต้นมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมทำาฝายชะลอน้ำา 89 สายถวายพ่อ ผม

มีความตั้งใจจะสืบสานศาสตร์พระราชาต่อไป เพราะได้เห็นประจักษ์

แล้วว่า ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาทุก

โ

ยามเกิดโรคระบาดหรือเกิดวิกฤตภัยต่างๆ ประชาชนเห็นความสำาคัญ

ของความพอเพียงและนำามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตมากขึ้น โดย

ส่วนตัวเชื่อมั่นในศาสตร์พระราชาตามแนวทางที่พระองค์สอนและได้

ลงมือทำาในพื้นที่ตนเอง 10 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจที่จะสืบสาน

งานของพระองค์ให้กับหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ คือศูนย์ศิลปาชีพ

เกาะเกิด ในฐานะเลขานุการอีกด้วย

แสวง ศรีธรรมบุตร ปราชญ์แห่งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี คนมีใจ

ปี 5 กล่าวว่า หลังจากที่เข้าร่วมโครงการตามรอยพ่อฯ มีเครือข่ายที่เกิด

ขึ้นกว่า 20 ครัวเรือน ทำาโคก หนอง นา ตามศาสตร์พระราชาทุกครัว

เรือน จนเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องซื้อของกินของใช้ เอามารวมกันแลกเปลี่ยนกัน 

อีกความภูมิใจของผมคือ ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่ง

เมื่อก่อนไม่เอางานเอาการ ให้กลับใจลุกขึ้นมาลงมือทำาตามศาสตร์พระ

ราชา หลังจากเขามาดูงานที่แปลงของผม จนปัจจุบันพื้นที่ที่เขาทำากลาย

เป็นศูนย์และเป็นครอบครัวต้นแบบ ตัวเขาเองก็กลายเป็นวิทยากรเผย

แพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาไปแล้ว

บัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.เวียงสา 

จ.น่าน คนมีใจปี 6 กล่าวว่า ศาสตร์พระราชาได้ช่วยแก้ปัญหาปากท้อง

ให้ ชาวบ้านลดการปลูกข้าวโพดลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ได้รับพื้นที่ป่า

ของอุทยานคืนมากว่า 3,000 ไร่ในเวลาเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น เมื่อก่อน

ชาวบ้านต้องเตรียมเงินไว้ปีละประมาณ 5,000 บาท เพื่อซื้อข้าวกิน แต่

ปัจจุบันพื้นที่ทำากิน 3-5 ไร่ของพวกเขาก็สามารถหล่อเลี้ยงครอบครัว

ได้ มีข้าว มีปลา มีผักกิน ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อ ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองได้ 

เหลือก็แบ่งปันกันในชุมชน ชาวบ้านหลุดพ้นจากความยากจนอดอยาก

ปราณี ชัยทวีพรสุข ประธานกรรมการศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอ

บทพิสูจน์ 9 ปี เส้นทางศาสตร์พระราชา

สร้างทางรอดในทุกวิกฤต

9 ปี ได้มีผู้เข้าอบรมและดูงาน

ในศูนย์ของเครือข่ายกสิกรรม

ธรรมชาติ ดำาเนินงานในพื้นที่

เครือข่ายลุ่มน้ำาป่าสักจำานวนกว่า 

489,984 คน และพื้นที่เครือข่าย

ลุ่มน้ำาอื่นๆ อีกกว่า 820,000 คน 

รวมกว่า 1,300,000 คน ......

ภาพโคก หนอง นา โมเดล 9 ปี โชว์ความสำาเร็จในการทำาตามศาสตร์พระราชา

ย้อนรอยภาพการร่วมมือร่วมใจที่ผ่านมา ภายใต้การ

สนับสนุนของบริษัท เชฟรอนฯ

เสวนาเล่าเรื่องความสำาเร็จในช่วง 9 ปี

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำาธร ผู้ผลักดันโครงการ

อาทิตย์ กริธพิพรรธ จากเชฟรอนฯ องค์กรหลักที่

สนับสนุนยาวนาน

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำาธร และอาทิตย์ กริธพิพรรธ เยี่ยมชม

ร้านค้าเครือข่ายโครงการ

พลังคนสร้างสรรค์ โลก ตามรอยพ่อของแผ่นดินปีที่ 9

นาเขียวขจี จากโมเดล โคก หนอง นา เอามื้อสามัคคีในอดีต บรรยากาศปีที่ 9

“
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ปูด ‘บิ๊กตู่’

โดยใช้สถานที่ โรงแรมแคนทารี จ.นคร 

ราชสีมา เช่นเดิม 

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในการประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2565 มีวาระที่น่าจับตา

คือการปรับโครงสร้างพรรค โดยเฉพาะ

กระแสข่าวท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อาจจะ

ส่งบุคคลที่เป็นสายตรงมาร่วมในตำาแหน่ง

ครั้งนี้ด้วย หลังจากที่ “3 ป.” พล.อ.ประยุทธ์ 

พล.อ.ประวิตร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย ร่วมรับประทานอาหาร

กลางวันและพูดคุยกันอย่างชื่นมื่น ที่มูลนิธิ

ป่ารอยต่อฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เห็นใจ

พล.อ.ประวิตร สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยแข็ง

แรงอยู่แล้ว ยังต้องไปทำาอาหารให้น้อง

ทานอีก น้องก็ช่างใจดำา แทนที่จะเป็นคน

ทำาอาหารให้พี่ทาน กลับใช้พี่ซะอย่างน้ัน 

หรือพี่อยากทำาเพื่อเอาใจก็แล้วแต่ แต่ส่วน

ตัวมองว่าเรื่องนี้เป็นการสร้างภาพให้สังคม

เห็นว่ายังรักกันอย่างดูดดื่ม ทั้งที่ในความ

จริงอาจจะเป็นตรงกันข้ามก็ได้ 

เขาระบุว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งใน

สภาและในพรรคพลังประชารัฐ มีการกระ

ทบกระทั่งกันอย่างรุนแรง ระหว่างคนสาย 

พล.อ.ประวิตรและสาย พล.อ.ประยุทธ์ 

ด้วยเหตุผลเดียวคือการสนับสนุนหรือไม่

สนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในอำานาจ

ต่อ เพราะฉะนั้นที่ ไปพบกันกินข้าวกัน ก็

เพียงแค่ภาพทางสังคมที่อยากสื่อให้เห็นว่า 

3 ป.ยังแน่นปึ้ก รัฐบาลยังมั่นคง เท่านั้นเอง 

แต่ส่วนตัวไม่เชื่อภาพที่ออกมา และทำานาย

ว่าในอนาคตอันใกล้ความขัดแย้งของ 3 ป. 

จะมีออกมาให้เห็นอีก และส่งผลกระทบต่อ

สภาและรัฐบาลจนอยู่ครบเทอมไม่ได้

นายสมคิดกล่าวถึงการเตรียมย่ืน

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุม

หน้าว่า หลังจากเปิดประชุมสภาวันที่ 22 

พ.ค. คาดว่า กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จะยื่น

เร่ืองเข้าที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาวาระ 

2-3 ได้ประมาณปลายเดือน พ.ค. ถึงต้น

เดือน มิ.ย. ซึ่งเมื่อพิจารณาเสร็จเรียบร้อย 

พรรคจะยื่นอภิปรายไม่ ไว้วางใจรัฐบาล

ในเดือน มิ.ย. แต่ขณะนี้เริ่มได้ยินกระแส

ข่าว พล.อ.ประยุทธ์จะชิงยุบสภาก่อนเปิด

ประชุมสภาในวันที่ 22 พ.ค.นี้ เพื่อหนีการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ยุบหนีซักฟอกไม่สง่างาม

“ดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

แต่ถือว่าเหตุผลไม่สมควร เพราะสภาไม่ได้

เกิดปัญหา ถ้าไปยุบสภาก่อนเท่ากับหนีการ

ซักฟอก ไม่สง่างาม ขณะนี้การพิจารณา

ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของ กมธ.วิสามัญฯ เหลืออีกแค่ 

2 เดือน ควรออกกฎหมายลูกให้เสร็จสิ้น

ก่อน ถ้าไปชิงยุบสภาก่อน ยิ่งตอบโจทย์ว่า

รัฐบาลกลัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ

กลัวจะไม่มีคนยกมือให้ในเวทีซักฟอก”

เมื่อถามว่า รัฐบาลจะชิงยุบสภา

เพื่อชิงความได้เปรียบในการออกพระราช

กำาหนด (พ.ร.ก.) กำาหนดวิธีการคิดคะแนน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ จากเดิมที่จะใช้ 100 หาร

คะแนนรวม ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งประเทศ 

กำาหนดเป็นคะแนนเฉล่ียต่อ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ 1 คน เปลี่ยนมาใช้ 500 หารแทน เพื่อ

ให้รัฐบาลมีความได้เปรียบพรรคเพื่อไทย

หรือไม่ นายสมคิดตอบว่า ตามหลักการแก้

รัฐธรรมนูญท่ีกำาหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 

ใบ มีเจตนารมณ์ให้ใช้ 100 หารคะแนน

รวม ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งประเทศอยู่แล้ว 

หากจะไปปรับวิธีคิดใช้ 500 หารแทน 

เท่ากับขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเรื่องบัตร 

2 ใบ ถ้าทำาเช่นนั้นจริง ยิ่งเสียหลักกฎหมาย 

“เท่ากับบ้านเมืองไม่มีขื่อแป จะทำา

อย่างไรก็ได้ เป็นเรื่องท่ีคิดได้ แต่กล้าทำาหรือ

ไม่ ถ้าทำาจริงแสดงว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่มี

ประโยชน์ พอแก้ไปก็ไปออกข้อกำาหนดเอง

ตามใจชอบ ยืนยันเจตนารมณ์บัตร 2 ใบ 

ต้องใช้ 100 หารในการคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ แต่ไม่ว่าจะใช้สูตรใดคิด ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคเพื่อไทยก็ไม่กลัว พร้อมสู้ทุก

กติกา จะกีดกันอย่างไร แต่คนท่ีจะให้คำาตอบ

คือประชาชน”

ถามอีกว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ี

ในการพิจารณาร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับใน

ช้ัน กมธ. จะไปปรับวิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายช่ือ ให้ใช้ 500 หารแทน 100 นาย

สมคิดกล่าวตอบว่า คงทำาไม่ได้ เพราะตาม

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเรื่องบัตร 2 ใบ ต้อง

ใช้ 100 หาร ทราบว่า พรรคพลังประชา

รัฐกับพรรคเล็กมีความพยายามจับมือชิง

ความได้เปรียบในเร่ืองน้ี แต่ถือว่าสายไป

แล้ว เพราะมีหลักการกำาหนดไว้ชัดเจน 

ถามต่อว่า กลัวจะเกิดอภินิหารทาง

กฎหมายในการแก้กฎหมายลูกหรือไม่ นาย

สมคิดตอบว่า ไม่กลัว เพราะกฎหมายไม่

เปิดช่องให้ทำาได้ ยกเว้นคนจะทำาให้เกิด

ความพิสดารเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งก็มีความ

เป็นไปได้ จึงอยากให้จับตากันอย่างใกล้ชิด 

ส่วนจะทำาให้ โอกาสเกิดแลนด์สไลด์ของ

พรรคเพื่อไทยยากขึ้นหรือไม่ ประชาชนจะ

เป็นผู้ ให้คำาตอบเอง ยิ่งไปเขียนกฎหมาย

เข้าข้างตัวเองมากเท่าไร ประชาชนจะ

เป็นผู้ ให้คำาตอบจะปล่อยให้มีการสืบทอด

อำานาจหรือไม่ 

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชี

รายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดหารือกับพรรคร่วม

ฝ่ายค้ายในวันที่ 7 มีนาคม เกี่ยวกับการยื่น

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 

151 ของรัฐธรรมนูญ จะพูดคุยในประเด็น

ใดบ้างว่า ในวันดังกล่าวหัวหน้าพรรคและ

เลขาฯ พรรค ก.ก. จะเข้าร่วมประชุม เพื่อ

หารือการยื่นญัตติตามมาตรา 151 ที่จะยื่น

ทันทีเมื่อเปิดสมัยการประชุมสภา เพื่อไม่

ให้รัฐบาลยุบสภาได้ 

สำาหรับประเด็นท่ีจะใช้ในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะนัดหารือ

เพื่อวางกรอบของแต่ละพรรคการเมืองว่ามี

ประเด็นใดบ้าง ส่วนพรรค ก.ก. มีประเด็น

ท่ีชัดเจนและเป็นประเด็นท่ีต่อเนื่องจากการ

อภิปรายตามมาตรา 152 ท่ีผ่านมา โดย

เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตของ

รัฐบาลท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ีและก่อนหน้าน้ี เช่น 

ประเด็นการค้ามนุษย์ และประเด็นเหมือง

ทองอัครา เป็นต้น

“เราจะใช้ โอกาสนี้อย่างแน่นอน 

เพราะเป็นเป้าหมายร่วมกันของพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน โดยการใช้สิทธิอภิปรายไม่

ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าถือเป็นการ

อภิปรายครั้งสุดท้ายของสภาชุดนี้ เราจึง

ต้องเตรียมข้อมูลที่เป็นหมัดเด็ดมากที่สุด 

โดยคาดว่ารัฐบาลจะไม่มีทางเลือกอื่น คือ

ต้องยุบสภาหรือลาออก” นายณัฐวุฒิกล่าว.

วัคซีนไทย

มีโรคเรื้อรัง 8 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 

4 ราย ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 3,004,814 ราย มี

ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

2,749,491 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 23,176 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 2,809 ราย, ชลบุรี 

1,126 ราย, นครศรีธรรมราช 1,067 ราย,  

สมุทรปราการ 891 ราย, สมุทรสาคร 670 

ราย, ระยอง 669 ราย, นครปฐม 667 ราย, 

ภูเก็ต 658 ราย, พระนครศรีอยุธยา 656 

ราย และนนทบุรี 654 ราย 

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่  4 มี .ค. 

253,688 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันท่ี 

28 ก.พ.64 จำานวน 124,649,712 โดส 

ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 

444,029,251 ราย ผู้ เสียชีวิตสะสม 

6,009,837 ราย  

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ความรุนแรง

ของโรคโควิด-19 ท่ัวโลกและไทยมีทิศทาง

ลดลง สธ.จึงวางแผนการบริหารจัดการ

เพื่อเข้าสู่การเป็นโรคประจำาถิ่น ล่าสุด ทีม

วิจัยของ สธ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการ

รับมือสถานการณ์ โควิด-19 โดยลงพื้นที่

จริงทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ จำานวน 

8 พื้นที่หลัก และ 44 พื้นที่ย่อย เพื่อจัด

ทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย การเตรียมความ

พร้อมและมาตรการสำาคัญในการรับมือ

สถานการณ์ในระยะถัดไปจนเข้าสู่การยุติ

การระบาด 

โดยประเมินตามสมรรถนะหลักของ                                                     

องค์การอนามัยโลก (WHO) และถอดบท                                                     

เรียน ทบทวนหลังปฏิบัติงาน พบว่า 1.ประ 

เทศไทยและ สธ.มีสมรรถนะและการรับมือ

สถานการณ์อยู่ในระดับดีมาก ใน 7 องค์

ประกอบหลัก เช่น ภาวะผู้นำา การบริหาร

จัดการ กำาลังคน ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน ระบบ

บริการ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

2.ขณะน้ีสถานการณ์ส่วนใหญ่ท่ัวโลก 

และไทย อยู่ในระยะปรับตัวเข้าสู่การยุติ

การระบาดใหญ่ (Pandemic Ending) เป็น 

“โรคประจำาถิ่น” (Endemic) จากปัจจัยของ

เชื้อที่ลดความรุนแรงลงมาก สถานการณ์

อยู่ ในระยะทรงตัวและชะลอการเพิ่ม

จำานวน คาดว่าจะดีขึ้นตามลำาดับและเข้าสู่

การเป็นโรคประจำาถิ่นในต้น ก.ค.2565 ซึ่ง

ปัจจัยสำาคัญในการยุติการระบาดใหญ่คือ 

ระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19 ของประชาชน 

ต้องขอความร่วมมือรับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

เพื่อลดจำานวนผู้ป่วยอาการรุนแรงและเสีย

ชีวิตลงให้มากที่สุด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่ง

เข็มกระตุ้นจะลดโอกาสเสียชีวิตลงถึง 41 

เท่า รวมถึงยังต้องเข้มมาตรการป้องกัน

การติดเชื้อ เพื่อลดและชะลอจำานวนผู้ติด

เชื้อรายใหม่ ซึ่งจะช่วยลดโรคทางเดินหาย

ใจอื่นๆ ด้วย เช่น วัณโรค ไข้หวัดใหญ่

เตรียมปรับเป็นโรคประจำาถิ่น

3.ระบบบริการการแพทย์และสาธารณ                                                                

สุข เช่น ระบบป้องกันควบคุมโรค บุคลากร 

ยา เวชภัณฑ์ และจำานวนเตียงมีความ

พร้อมรับสถานการณ์ แต่ต้องปรับการ

ดูแลรักษาในลักษณะเดียวกับโรคติดต่อ

ทั่วไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ โดยผู้ที่ไม่มีอาการ

หรืออาการน้อยรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก 

ดูแลตนเองท่ีบ้าน และรับเป็นผู้ป่วยใน

กรณีเสี่ยงหรืออาการรุนแรง ส่วนการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จะเน้นสอบสวน

ควบคุมการระบาดท่ีเป็นกลุ่มก้อน เฝ้า

ระวังการกลายพันธุ์และเพิ่มความรุนแรง 

และพิจารณาให้วัคซีนระยะถัดไปเป็นการ

ให้วัคซีนประจำาปีในกลุ่มเสี่ยงคล้ายวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ ต้องเร่งพัฒนา

ระบบสาธารณสุขในเขตเมืองขนาดใหญ่ 

เช่น กทม.

4.ระบบเวชภัณฑ์ ยา วัคซีน สามารถ

บริหารจัดการได้ดี มีจำานวนเพียงพอ นโยบาย

รัฐบาลมีความต่อเนื่องในการพัฒนาความ

มั่นคงด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุน

การผลิตภายในประเทศ เพื่อพร้อมรับมือ

วิกฤตด้านสุขภาพและโรคติดต่ออุบัติใหม่

อื่นในอนาคต และ 5.ต้องเร่งพัฒนาระบบ 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ทันสมัยและ

เชิงรุก ท้ังสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออ่ืน

ให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม บริหารจัดการข่าว

ปลอมอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ “โรคประจำาถิ่น” โดยสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว ทั้งในภาค

ประชาชน สังคม วัฒนธรรม การใช้ชีวิต

รูปแบบวิถีใหม่ มาตรการทางสังคมที่ดีและ

เหมาะสม เช่น การป้องกันตนเองและผู้อื่น 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อไม่ให้เกิดการ

ระบาดหรือการแพร่เชื้อ เป็นต้น

“หากเทียบเคียงกับการระบาดใหญ่

ของโรคไข้หวัดใหญ่ 2019 เมื่อปี 2552 

ขณะนี้ เป็นการเข้าสู่การยุติการระบาด

ใหญ่และปรับตัวไปเป็นโรคประจำาถิ่น ซึ่ง

วิกฤตโรคโควิด-19 ครั้งนี้จะสิ้นสุดลง

ได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ท้ังการ

บริหารจัดการและมาตรการในระดับชาติ

และพื้นท่ี ความร่วมมือของภาครัฐและ

เอกชน ที่สำาคัญคือการสร้างความรู้ความ

เข้าใจและความร่วมมือจากประชาชน” 

นพ.รุ่งเรืองกล่าว

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง

ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

โควิด-19 ในประเทศไทย ขณะนี้มีวัคซีน

อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาจำานวน

กว่า 20 ชนิด โดยวัคซีนที่มีความก้าวหน้า

มากที่สุด จำานวน 4 ชนิด ได้แก่ วัคซีน 

Chula-Cov19, วัคซีน HXP-GPOVac, 

วัคซีน Baiya SARS-CoV-2 Vax และ

วัคซีน Covigen ซึ่งอยู่ในขั้นการทดสอบ

ในมนุษย์ และหากทดสอบครบสามระยะ 

ก็จะสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนกับองค์การ

อาหารและยา (อย.) ได้ 

แบบพ่นวางตลาดไตรมาส 4

สำาหรับวัคซีนตัวอื่นๆ มีความก้าวหน้า

อยู่ในระดับทดสอบในสัตว์ทดลอง และมี

หลายประเภท ท้ังชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ 

(Viral Vector) ชนิดโปรตีนส่วนหน่ึงของ

เช้ือ (Protein Subunit) ชนิดสารพันธุกรรม 

(mRNA) ชนิดอนุภาคไวรัสเสมือน (Virus-like 

particle: VLP) เป็นต้น ซ่ึงความก้าวหน้าของ

การพัฒนาวัคซีนต่างๆ  มาจากความร่วม

มืออย่างเต็มท่ีของหลายภาคส่วน ท้ังหน่วย

งานรัฐ อาทิ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การ

เภสัชกรรม สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอ

เทค) สถาบันอุดมศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และภาค

เอกชน เป็นต้น

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่า การพัฒนา                                                       

วัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก ซึ่งแนวโน้ม

จะมีการใช้เพิ่มขึ้น ข้อดีคือใช้งานง่าย เป็น                                                          

วั คซี นที่ พ่ นละอองฝอยในโพรงจมู ก

ผ่านเข็มฉีดพ่นยาชนิดพิเศษที่ ได้รับการ

ออกแบบมาเพื่อส่งวัคซีนไปเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันในเยื่อเมือกของระบบทางเดิน

หายใจส่วนบนโดยตรง ซึ่งไวรัสส่วนใหญ่

มักจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกและก่อตัว

ขึ้นในโพรงจมูกก่อนท่ีจะแพร่กระจายไป

ยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย รวมถึงปอด ซึ่ง

ขณะนี้ทีมนักวิจัยไบโอเทค ได้พัฒนาวัคซีน

พ่นจมูก “NASTVAC” ที่ผ่านการทดลองใน

สัตว์แล้ว คาดว่าจะสามารถผลิตตัวอย่าง

วัคซีนประมาณ 200-300 โดส เพื่อใช้

สำาหรับการทดสอบในมนุษย์ ได้ในไตรมาส

สองปีนี้

น.ส.รัชดากล่าวว่า มากไปกว่าน้ัน ยัง

มีสเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกท่ีมีคุณสมบัติ

ยับย้ังเช้ือโควิด-19 ซ่ึงได้รับการพัฒนาจาก

ความร่วมมือ 5 ภาคีเครือข่ายรัฐและเอกชน 

ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) องค์การเภสัชกรรม 

และบริษัท ไฮไบโอไซฯ ซ่ึงสเปรย์แอนติบอดี

ได้ผ่านการทดสอบเบ้ืองต้นในสัตว์ทดลอง มี

ผลเป็นท่ีน่าพอใจ คาดว่าจะสามารถยื่นขอ

ข้ึนทะเบียนต่อ อย. ประมาณเดือนมิถุนายน 

และจะผลิตออกสู่ตลาดประมาณไตรมาส 3 

ของปีน้ีเช่นกัน

“นายกรัฐมนตรีชื่นชมผลงานและ

ความทุ่มเทของนักวิจัยไทย รวมถึงความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ทำาให้ความก้าว 

หน้าในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 

ภายในประเทศอยู่ในระดับแนวหน้าของ

ภูมิภาค เป็นการใช้องค์ความรู้ที่สั่งสมมา

จากงานวิจัยและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติ ในส่วนของ

รัฐบาล ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย

ผ่านสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมาย

ให้การพัฒนาวัคซีนนำาไปสู่การสร้างวัคซีน

ที่มีคุณภาพสำาหรับคนไทย ช่วยเสริมความ

มั่นคงทางสาธารณสุขให้กับประเทศอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต” น.ส.รัชดากล่าว.

รัสเซียหยุดยิง

นายกเทศมนตรีวาดิม บอยเชนโก กล่าวว่า 

พวกตนในเมืองนี้กำาลังถูกทำาลาย 

ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำาเนียบเครม                                                                    

ลิน กล่าวเม่ือคืนวันศุกร์ด้วยว่า รัสเซีย

กำาลังรอการพูดคุยกับยูเครนรอบที่ 3 ใน                

เบลารุส โดยหน่ึงในทีมเจรจาคาดหวังว่า

จะมีขึ้นภายในสุดสัปดาห์นี้

การอพยพกำาหนดเริ่มต้นในเวลา 

16.00 น.วันเสาร์ของไทย โดยใช้ระบบ

ขนส่งของเอกชน รัฐบาลยูเครนกล่าวว่า 

แผนการคือจะอพยพผู้คนราว 200,000 

คนออกจากเมืองมาริอูโปล และอีก 15,000 

คนจากเมืองโวลโนวาคา โดยกาชาดเป็น

ผู้รับประกันการหยุดยิง 

รายงานเอเอฟพีกล่าวว่า การอพยพ

จะเป็นการเบิกทางเพื่อนำาไปสู่การจู่ โจม

ระยะสุดท้ายของกองทัพรัสเซีย ซึ่งหาก

ทำาสำาเร็จก็จะเป็นความคืบหน้าครั้งใหญ่ที่

ทำาให้กองทัพรัสเซียรุกคืบขึ้นเหนือจากไคร

เมียที่ทหารรัสเซียสามารถเชื่อมกับกำาลัง

พลจากฝั่งตะวันออก และทำาให้สามารถ

ควบคุมชายฝั่งยูเครนริมทะเลอาซอฟไว้ได้

ก่อนหน้านี้รัสเซียสามารถยึดเมือง

สำาคัญไว้ได้แล้ว 2 เมือง คือเบอร์เดียนสค์                                                            

และเคอร์ซอนในภาคใต้ที่มีชายฝั่ งติด

ทะเลดำา การยึดเมืองมาริอูโปลจะเป็น

รางวัลชิ้นใหญ่สำาหรับรัสเซียที่จะเปิดเส้น

ทางออกสู่ทะเลของยูเครน และสามารถ

เชื่อมเมืองไครเมียที่รัสเซียยึดครองไว้เมื่อ

ปี 2557 กับเขตดอนบาสภาคตะวันออก

ของยูเครน

การล้อมโจมตีมาริอูโปลเกิดในช่วงที่

กองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้กรุงเคียฟมาก

ยิ่งขึ้น หลังจากขบวนทัพยาวเหยียดหลาย

สิบกิโลเมตรหยุดชะงักอยู่ทางทิศเหนือ

ของเคียฟไม่กี่วันก่อนเนื่องจากปัญหาเรื่อง

การส่งกำาลังบำารุง แต่ตอนนี้รัสเซียกลับมา

โจมตีเมืองหลวงแห่งน้ีอีกครั้ง โดยมีเสียง

ระเบิดดังกึกก้องใจกลางเมือง 

ยูเครนกล่าวว่า กองกำาลังรัสเซีย

กำาลังทุ่มเทความพยายามโอบล้อมเคียฟ

และเมืองคาร์คิฟ เมืองใหญ่อันดับสองใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเป้าหมายที่

จะเปิดเส้นทางเชื่อมต่อทางบกกับไครเมีย 

ที่ เมืองเชอร์นิฮิฟ ทางเหนือของ

เคียฟ  รัสเซียยิงถล่มอย่างหนักช่วงหลาย

วันที่ผ่านมา โดยมีรายงานพลเรือนเสีย

ชีวิตจำานวนมาก กลุ่มผู้สื่อข่าวเอเอฟพีไป

เมืองนี้เมื่อวันเสาร์ พบเห็นสภาพของการ

ถูกทำาลายล้าง ถึงแม้รัสเซียจะยืนกรานว่า

ไม่ได้ โจมตีพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือน และ

เพิ่มความวิตกกังวลต่อกรุงเคียฟว่าอาจ

เผชิญชะตากรรมในแบบเดียวกันทันทีที่

อยู่ในพิสัยการโจมตีของจรวดปืนใหญ่ของ

รัสเซีย

โอเล็กซีย์ เรซนิคอฟ รัฐมนตรีกลา                                                  

โหมยูเครน กล่าวหารัสเซียว่าเปล่ียนยุทธวิธี 

หลังจากเผชิญการต่อต้านอย่างหนักหน่วง

ของยูเครน ที่ขัดขวางแผนการบุกยึดเมือง

ใหญ่หลายเมืองอย่างรวดเร็วและโค่นรัฐ 

บาลประธานาธิบดีของโวโลดิมีร์ เซเลนสกี 

รัฐมนตรีผู้นี ้ โพสต์ทางสื่อโซเชียล 

ด้วยว่า มีชายชาวยูเครน 66,224 คนเดิน

ทางกลับจากต่างประเทศมาเข้าร่วมการ

ต่อสู้กับรัสเซีย 

รอยเตอร์กล่าวว่า เซเลนสกีมีกำาหนด

ประชุมผ่านระบบวิดีโอกับวุฒิสภาสหรัฐใน

เวลา 21.30 น.ของวันเสาร์ตามเวลาไทย 

โดยคาดว่าเขาจะร้องขอความช่วยเหลือ

เพิ่มเติมจากรัฐบาลประธานาธิบดี โจ ไบ

เดน ที่กำาลังโดนสมาชิกคองเกรสบางส่วน

กดดันให้ใช้มาตรการคว่ำาบาตรหนักข้อขึ้น 

รวมถึงการห้ามนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซีย 

การส่ังรุกรานเพ่ือนบ้านทำาให้ปูติน

โดนรุมประณามจากประเทศส่วนใหญ่ใน

โลก และหลายประเทศโดยเฉพาะโลก

ตะวันตก พากันคว่ำาบาตรรัสเซีย ในวัน

เสาร์ สิงคโปร์เป็นประเทศแรกในอาเซียน

ท่ีประกาศใช้มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซีย

ข้ันรุนแรง โดยจะห้ามการสถาบันการ

เงินสิงคโปร์ทำาธุรกิจกับธนาคารรัสเซีย

และห้ามการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, 

คอมพิวเตอ ร์ และ ส่ิงของทางทหาร 

กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์กล่าว

ว่า สิงคโปร์ไม่สามารถยอมรับการละเมิด

ของรัฐบาลรัสเซียต่ออำานาจอธิปไตยและ

บูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐอธิปไตยอ่ืน 

การโจมตียูเครนสร้างแบบอย่างท่ีอันตราย 

และสิงคโปร์ประณามอย่างรุนแรงต่อการ

โจมตีโดยปราศจากการย่ัวยุของรัสเซีย

เมื่อวันศุกร์ เซเลนสกีวิจารณ์การตัด  

สินใจของท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ                              

นาโตท่ีกรุงบรัสเซลส์ ท่ีปฏิเสธคำาขอร้องของ

เขา ท่ีให้กำาหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครน 

โดยเยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการองค์การ

นาโต อ้างว่า นาโตไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ

ความขัดแย้งน้ี และเรามีความรับผิดชอบท่ี

ต้องทำาให้แน่ใจว่า ความขัดแย้งน้ีจะไม่ขยาย

วงและลุกลามออกมานอกยูเครน ซ่ึงหาก

เป็นเช่นน้ันจะเป็นอันตรายมากข้ึนและเกิด

การทำาลายล้างมากข้ึน ผู้คนจะทุกข์ทรมาน

กันมากข้ึน 

“ชัดเจนว่า ไม่ใช่ทุกคนที่มองว่าการ

สู้รบเพื่ออิสรภาพของยุโรปเป็นเป้าหมาย

อันดับหน่ึง” เขาตำาหนิการตัดสินใจของนา

โตด้วยว่า เป็นการเปิดไฟเขียวให้รัสเซีย

ระเบิดเมืองและหมู่บ้านของยูเครนต่อไป 

มีความหวาดกลัวว่าโลกตะวันตก

และรัสเซีย ซึ่งต่างมีอาวุธนิวเคลียร์ จะขัด

แย้งกันโดยตรง กระทรวงกลาโหมสหรัฐ

เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า สหรัฐและรัสเซียได้

จัดตั้งโทรศัพท์สายตรงสายใหม่ขึ้น เพื่อลด

ความเสี่ยงของการ “คำานวณผิดพลาด” 

อีกด้านหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎรผ่าน

กฎหมายฉบับหน่ึงเมื่อวันศุกร์ ซึ่งปูตินลง

นามบังคับใช้ทันที กำาหนดโทษจำาคุกสูงสุด 

15 ปี และโทษปรับสำาหรับความผิดฐาน

เจตนาเผยแพร่ “ข่าวปลอม” เกี่ยวกับ

ปฏิบัติการทางทหาร เวียเชสลาฟ โวโลดิน 

ประธานสภาดูมาแห่งน้ีกล่าวว่า กฎหมาย

น้ีจะลงโทษหนักกับพวกที่ โกหกและสร้าง

ถ้อยแถลงที่ทำาลายชื่อเสียงของกองทัพ

การออกกฎหมายฉบับน้ีส่งผลให้สื่อ

จากโลกตะวันตกและสื่ออิสระของรัสเซีย 

ซึ่งหลายแห่งรวมถึงโซเชียลมีเดียเช่นเฟซ 

บุ๊ก ถูกจำากัดการเข้าถึงอยู่แล้ว ตัดสินใจ

ระงับการดำาเนินงานในรัสเซีย อาทิ บีบีซี, 

บลูมเบิร์ก และซีเอ็นเอ็น ขณะที่ โนวายา

กาเซตา หนังสือพิมพ์อิสระของรัสเซีย ยอม

ลบเนื้อหาเกี่ยวกับยูเครนทิ้งเพื่อหลบเลี่ยง

กฎหมายฉบับใหม่นี้

รัฐบาลรัสเซียแถลงเมื่อวันเสาร์ปก 

ป้องกฎหมายนี้ว่าเป็นสิ่งจำาเป็นในช่วงยาม

ที่รัสเซียกำาลังเผชิญกับ “สงครามข่าวสาร” 

ที่ต่อต้านประเทศของเรา.

‘อัยการ’

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่กระทบ

กระเทือนใจกันมาตลอด สภาวะเศรษฐกิจ 

พ่อเลี้ยงเดี่ยวทำางานเลี้ยงดูลูกลำาบาก

แค่ไหนคือความจริงของคนไทยในยุคน้ี   

ปัญหาที่ชวนคิดคือ เหตุการณ์เช่นนี้เกิด

เพราะคุณแม่ถูกหลอก หรือพูดจากใจ หรือ

สภาพสังคมพาไป หรือเป็นไปตามสภาพ

เศรษฐกิจของไทย? สะท้อนให้เห็นอาการ

สังคมไทยโดยรวมป่วยหนักไหม  ถ้าป่วย 

คนในสังคมย่อมป่วยด้วย คนป่วยจะเลี้ยง

ดูลูกให้ดี จะดูแลครอบครัวให้ดีได้เช่นไร 

วันนี้ อัยการหนุ่ยมียามาฝากคนป่วย ฝาก

สังคมไทย “เชิญรับยาช่อง 2”

ยาที่ผลิตในประเทศไทยช่ือยาว่า 

“ยาคุณธรรม” คุณธรรมเอาชนะความ

จน ชนะความคิดช่ัว ชนะความเห็นแก่ตัว 

ชนะใจตนเอง ช่วยให้มีสติคิดก่อนพูด รับ

ประทานแล้วป้องกันการถูกหลอกลวง ถูก

ฉ้อโกง เสริมสร้างสิริมงคลให้ชีวิต หลุดพ้น

ความทุกข์ยาก พ่อแม่ที่มีคุณธรรมย่อมเป็น

ตัวอย่างที่ดีให้ลูก ลูกย่อมซึมซับแบบอย่าง

จากคุณพ่อคุณแม่ เหมือนวัคซีนป้องกัน

โรคคิดร้ายใฝ่ต่ำา ที่จะเข้าสู่จิตใจมนุษย์

คุณธรรมจะช่วยให้ไม่โลภ ไม่โกรธ 

ไม่หลง สร้างภูมิต้านทานไม่ให้ถูกหลอก

ลวง แม้ไม่อยู่ในเซฟโซน ชีวิตจะมีความ

สุขแบบพอเพียง แม้สภาวะเศรษฐกิจของ

ไทยในยุคปัจจุบันขาดเงินแล้วทุกข์แน่ แต่

คุณธรรมจะช่วยให้เงินน้อยแบบพอเพียง

สร้างความสุขได้มากกว่าผู้ร่ำารวยมหาศาล 

แต่ทุกข์เพราะความรวย

นายโกศลวัฒน์ทิ้งท้ายว่า ความรวย

ก็ทำาลายความสุขได้… ทุกข์ของคนรวย 

ทุกข์หนักกว่าคนจน เพราะสิ่งที่ต้องยึดติด

มากมายมหาศาลเหลือล้น เอาเวลาทั้งชีวิต

ไปยึดติดกับทรัพย์สิน จนขาดความสุข หรือ

จะสู้คนจนแต่ร่ำารวยความสุข ลองตั้งสติ

แล้วคิดดูสิครับ พอดี พอเพียง พอใจ จะไม่

ทำาร้ายใจเราเลย ช่วยกันแก้อาการป่วยของ

สังคมไทยด้วย “คุณธรรม” ยาดีกันครับ วัน

นี้ขอเป็นเซลส์ขายยาคุณธรรม 

วันเดียวกันนี้ มีการพูดถึงในโซเชียล                                                     

มีเดียประเด็นที่คุณแม่ภนิดา ศิระยุทธ

โยธิน คุณแม่ของนางเอกสาว แตงโม-นิดา                                                      

พัชรวีระพงษ์ พูดเรื่องเงิน 30 ล้านที่จะ

เรียกเป็นค่าสินไหมจากไฮโซปอ-ตนุภัทร 

เลิศทวีวิทย์ และโรเบิร์ต-ไพบูลย์ ตรี

กาญจนานันท์ แถมยังออกปากให้อภัยทั้งคู่

ในรายการโหนกระแส จนสังคมมองว่าคุณ

แม่สนใจเรื่องเงินมากกว่าการค้นหาว่าใคร

ทำาให้ลูกสาวเสียชีวิตหรือไม่

ล่าสุด คุณแม่ภนิดาได้เปิดใจประเด็น

ร้อนดังกล่าวในเพจ “อีจัน บันเทิง” ว่าไม่

ได้สนใจเงินมากกว่าคดีความของลูกสาว 

เพียงแต่เป็นการสมมติเท่านั้น

“เรื่อง 30 ล้าน คุณแม่อยากอธิบาย

ว่าคุณแม่ไม่ได้เน้นเร่ืองเงินนะคะ คุณแม่

เล่าให้ฟัง สมมติให้พ่ีหนุ่มฟัง อันน้ีขอโทษพ่ี

หนุ่มด้วย สมมติว่าถ้าน้องมีชีวิตอยู่ต่อ 30 ปี 

รายรับของน้องแสดงละครเรื่องละ 8 แสน

ถึง 1 ล้านบาท แล้วถ้าน้องอยู่ต่ออีก 30 ปี ก็

เอา 30 คูณเข้าไป ประชาชนจะได้เข้าใจว่า

เป็นเงิน 30 ล้านได้ยังไง คูณเข้าไปก็จะเป็น

เงินท่ีคุณแม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ 

ไม่ได้เจตนาว่าจะต้องเอาเงิน 30 ล้านตอน

น้ี เด๋ียวน้ี คำาว่า “สมมติว่า” ไม่ได้ถูกลงในโซ

เชียล มีแต่คำาว่าคุณแม่เห็นแก่เงิน

สำาหรับเงินสินไหม มีผู้ ใหญ่แนะนำา

มาให้แต่งตั้ ง ผู้จัดการมรดก ไปทำาใบ

มรณบัตร แนะนำาให้หาทนายความ ส่วน

ที่คำานวณเป็นเงินคือได้รับข้อมูลมาจากผู้

จัดการที่ช่ือนก เพราะเขาต้องดูแลเรื่อง

ภาษี คุณแม่ก็ไปค้นที่บ้านก็ไปเจอรายรับ

น้องโมปึกนึงเลย แต่ต้องเอาไปให้พี่นก

จัดการ จัดการเรื่องหนี้สินน้องโม บ้านสอง

หลัง รถหนึ่งคัน ทุกอย่างยังผ่อนอยู่เลย

ถ้าพูดเรื่องกระทบจิตใจคุณแม่นะ แม่

พูดความจริงทุกเรื่องนะ แต่ประชาชนอาจ

จะไม่เข้าใจ เพราะแม่พูดตรงๆ แต่ไม่ได้ลง

รายละเอียด ซ่ึงแม่ตอบนักข่าวทุกคำาถาม 

และแม่ก็รักส่ือมวลชน เพราะคุณแม่ก็

ทำางานด้านน้ีมา คุณแม่ไม่เคยปฏิเสธนัก

ข่าวคนไหนเลย มารุมกันเลยท่ีโรงพัก เขาก็

เรียบร้อยทุกคน สุภาพกับแม่ทุกคน

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังได้ถามต่อว่า 

คุณแม่สนใจเรื่องการเสียชีวิตของแตงโม

น้อยกว่าเรื่องเงิน 30 ล้านหรือไม่ ซึ่งคุณ

แม่ได้ตอบว่า

“เรื่อง 30 ล้านเป็นข้อสมมติ คุณแม่

ไม่ได้สนใจ สนใจแต่เมื่อไหร่คดีจะจบสักที 

แต่ไม่ได้เร่งรัดท่านตำารวจนะ มันยังน้อยที่

จะสรุปคดีได้ คุณแม่ก็รอ เรื่องของคดี เรา

สนใจลูก ไม่ได้สนใจเงิน มันเป็นเรื่องของ

อนาคตที่เขาจะต้องขึ้นศาล ให้ศาลตัดสิน” 

นางภนิดากล่าว.

คนละครึ่ง

ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.28 ล้านคน 

ยอดใช้จ่ายสะสม 4,116.12 ล้านบาท และ 

โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้

สิทธิสะสม 1.21 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 

352.97 ล้านบาท

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวเพ่ิม

เติมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม มีนโยบายในการขับเคล่ือนทุกกลไก

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในยุคท่ีต้องเผชิญ

กับผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 โดย

รัฐบาลได้มีมาตรการลดภาระค่าครองชีพ

ของรัฐเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายประจำาวันของ                                                                             

ประชาชน เป็นการกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐ 

กิจ ซ่ึงมีผู้ประกอบการบริการร้านค้า ร้าน

ธงฟ้า OTOP รวมท้ังกิจการขนส่งสาธารณะ

ร่วมโครงการมากมาย ถือเป็นโครงการท่ี

ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยท่ีลง

ทะเบียนไว้ต่างได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ หลังจากที่ให้สแกนใช้จ่ายสิทธิ

ภายในวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ไม่

ใช้สิทธิตามวันที่กำาหนดถูกตัดสิทธิ จำานวน 

2.6 ล้านสิทธิ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลัง

อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทาง ในระดับ

นโยบายว่าจะดำาเนินการกับสิทธิที่เหลือ

อย่างไรต่อไป

“ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการ

คนละครึ่ง เฟส 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 

2565 หรือจนกว่าจะใช้จ่ายเต็มวงเงิน 

1,200 บาท โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบ

หมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงาน

ด้านเศรษฐกิจร่วมกันออกแบบมาตรการ

ต่างๆ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน

แต่ละช่วงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งต้อง

วิเคราะห์ปัจจัยหลายด้านควบคู่กัน”

เขาบอกว่า นอกจากนี้นายกฯ ยังได้                                                     

ติดตามราคาสินค้าเกษตร เร่งช่วยเหลือ                                                

ชาวนา เกษตรกร โดยเชิญชวนให้ประชา 

ชนบริโภค อุดหนุนสินค้าเกษตร ผลไม้

ตามฤดูกาลในช่วงน้ี เป็นการเพิ่มวิตามิน

ซีช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายป้องกันโค

วิด-19 ได้. 
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รัฐบาลจัดต้ังมาไดดวยการมีเสียงขางมากในสภา ไมวาจะมาดวยพรรคการเมืองพรรคเดียวหรือการรวมตัวของ

หลายพรรค แลวมีเสียงมากกวาฝายคาน เพราะฉะน้ัน ถารัฐบาลจะไปก็คือไดรับเสียงสนับสนุนนอย แตใน

เม� อเราต้ังเปนรัฐบาลได ก็คือเคยมีเสียงขางมากมาแลว แตคนท่ีทําใหรัฐบาลมีเสียงลดนอยลง ก็คือคนของฝาย

รัฐบาล คนท่ีจะทํารายรัฐบาลไดท่ีน�ากลัวท่ีสุด ก็คือคนในรัฐบาล แตใครอยากจะทําก็ทํา ไมใชพรรคภูมิใจไทย

ารขับเคล� อนทางการเมืองของ พรรคภูมิใจไทย ภายใต

การนําของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และหัวหนาพรรค

ภูมิใจไทย ถูกจับตามองมากข้ึนเร� อยๆ  จากหลายบริบททางการเมือง 

เชนการท่ีมีกระแสขาววามี ส.ส., นักการเมือง และอดีต ส.ส.หลาย

คนจากหลายพรรคการเมืองสนใจจะเขาไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยใน

การเลือกต้ังรอบหนาท่ีจะมีข้ึน ขณะเดียวกัน พรรคภูมิใจไทยท่ีเปน

พรรคการเมืองรวมรัฐบาลท่ีมี ส.ส.มากเปนอันดับสอง รองจากพรรค

พลังประชารัฐ ก็ถูกมองวาจะเปนตัวแปรสําคัญทางการเมืองหลังจาก

น้ี โดยเฉพาะในชวงการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลกลางปน้ี ท่ี

ฝายคานหมายม่ันปนมือวาจะตองลมพลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

กลางสภาใหได แต อนุทิน-หัวหนาพรรคภูมิใจไทย บอกไวกอนหนา

น้ี รวมถึงเคยมีขาววาเคยวิเคราะหการเมืองใหพลเอกประยุทธฟงวา 

รัฐบาลจะฝาดานศึกซักฟอกอภิปรายไมไววางใจกลางปน้ีไปได เพราะ

มีเสียง ส.ส.ท่ีจะโหวตไววางใจใหฝายรัฐบาลเกินก่ึงหน่ึงแน�นอน   

บทสัมภาษณพิเศษคร้ังน้ี เราพูดคุยและซักถามการวิเคราะห

สถานการณการเมืองตอจากน้ี กับ อนุทิน-หัวหนาพรรคภูมิใจไทย 

โดยเม� อถามวา ประเมินเสถียรภาพรัฐบาลจนถึงขณะน้ีอยางไร คิด

วารัฐบาลจะอยูครบเทอมส่ีปหรือไม หัวหนาพรรคภูมิใจไทย ตอบ

กลับวา ผมประเมินตามหลักวิทยาศาสตร โดยนําตัวเลขมายืนยัน ซ่ึง

คนท่ีจะทําใหรัฐบาลลมได ก็คือคนในรัฐบาล ไมใชคนนอก  ซ่ึงการท่ี

รัฐบาลจะลม ลมจากอะไร ก็มีหน่ึง-นายกรัฐมนตรียุบสภา สอง-นายก

รัฐมนตรีลาออก สาม-นายกรัฐมนตรีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีนายก

รัฐมนตรีได ส่ี-พรรครวมรัฐบาลทะเลาะเบาะแวงกันอยางรุนแรง จน

ทําใหเกิดปญหาเร� องการไววางใจกันในสภา 

...คือหากรัฐบาลจะไปก็ไปดวยเหตุผล 4 ขอขางตน  ซ่ึงหากเรา

ประคับประคองสถานการณไมใหมันเกิดข้ึน  พยายามท่ีจะเขาใจกัน 

รับฟงกัน ใหเกียรติกันใหมากท่ีสุด  ทํางานดวยความซ� อสัตย อยาทํา

ผิดกฎหมาย อยาระแวงกันเอง อยาท่ิมแทงหลังกันเอง รัฐบาลไมมี

วันท่ีจะลมไปได

ท่ีผานๆ มาท้ังหมดในประวัติศาสตร ไปเช็กดูได  รัฐบาลทุก

รัฐบาลพังเพราะจากขางใน ไมใชพังเพราะขางนอก เทาท่ีผมจําความ

ได ไมเคยเห็นรัฐบาลชุดไหนพังเพราะปจจัยภายนอก มันตองเร่ิมมา

จากปจจัยภายในท้ังส้ิน คนท่ีมีศักยภาพในการทําลายลางรัฐบาลคือ

คนในรัฐบาล 

คนท่ีจะทํารายรัฐบาล

ท่ีนากลัวท่ีสุดคือคนในรัฐบาล

-แตดูแลวไมมีสัญญาณหรือรองรอยวาจะพังจากขางใน? 

ก็ตองดูท่ีคนกดสัญญาณ หัวหนาพรรครวมรัฐบาลคือคนกด

สัญญาณ ซ่ึงถาเรากดสัญญาณพรอมกัน โดยกดกันเปนจังหวะ ถึง

เวลาคนน้ันกด คนน้ีกด ไมแยงกันกด ไมไปกดปุมผิด มันก็ไมเปน

ปญหา และเรายอมรับกติกาทุกอยางได ก็ประคับประคองใหมันพน

ไปไดตลอดรอดฝง  

คําวารัฐบาลก็คือ จัดต้ังมาไดดวยการมีเสียงขางมากในสภา

ผูแทนราษฎร ไมวาจะมาดวยพรรคการเมืองพรรคเดียว หรือการ

รวมตัวของพรรคการเมืองหลายพรรค แลวมีเสียงมากกวาฝายคาน 

เพราะฉะน้ันถารัฐบาลจะไป ก็คือตองไดรับเสียงสนับสนุนนอย แตใน

เม� อเราต้ังเปนรัฐบาลได ก็คือเราเคยมีเสียงขางมากมาแลว แตคนท่ี

ทําใหรัฐบาลมีเสียงลดนอยลงก็คือคนของฝายรัฐบาล 

 คนท่ีจะทํารายรัฐบาลไดท่ีน�ากลัวท่ีสุด ก็คือคนในรัฐบาล แต

ใครอยากจะทําก็ทํา แตไมใชพรรคภูมิใจไทย  หากทําไปเท่ียวหนา ถา

เราทําไปแบบไมมีกฎเกณฑ เท่ียวหนาก็ไมมีใครรวมกับเรา ไมมีใคร

ไวใจเรา ดังน้ันเราก็ตองประคับประคองใหมันผานไป แลวถึงเวลา

เลือกต้ังก็วากัน  ถึงเวลาเลือกต้ังใครดีใครอยู ไมใชวาอยูพรรครัฐบาล

ดวยกัน แลวถึงเวลาคุณมาหลบซายหลบขวา หลบหนาหลบหลังให

เรา ไมมีครับ ก็เหมือนกับตีกอลฟ ใหซ้ีกันขนาดไหนก็ตองแขงขันกัน 

ทุกคนก็ตองทําอยางสุดความสามารถเพ� อใหไดเขามาทํางาน  

-ตัวเลข ส.ส.ฝายรัฐบาลถึงตอนน้ีมีเสียงอยูเทาใดกันแน� หาก

ไมนับ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย?

คือตองนับโดยนิตินัยกอน คือนับจากคนท่ีเปน ส.ส.ในปจจุบัน

ท่ีเปนฝายรัฐบาล นับยังไงก็ยังเกิน สวนพฤตินัยอีกเร� องหน่ึง พฤตินัย

คืออาจมีคนท่ีเขาอาจบอกวา ถารัฐบาลทําดีเขาก็พรอมสนับสนุน 

อยางกฎหมายกัญชาแบบน้ีเปนตน ส.ส.ฝายคานก็มารวมสนับสนุน 

ฝายรัฐบาลก็สนับสนุนเพราะเปนเร� องของประชาชน มันก็จะมีแบบน้ี 

แตผมดูทางดานนิตินัยวาคนไหนฝายรัฐบาล คนไหนฝายคาน 

ก็พบวาเกินก่ึงหน่ึง ก็อยูท่ีประมาณ 245 คน  กับ 209 คน อันน้ีคือ

ทางนิตินัย ท่ีหางกันรวม 36 เสียง  ถือวาเปนรัฐบาลท่ีมีความม่ันคง 

แลวตอนรัฐบาลชุดน้ีเขามาตอนชวงแรก ฝายรัฐบาลกับฝายคานเสียง

หางกันแคสองเสียง ชวงแรกตอนน้ันประมาณ 253 เสียง เพราะ

ชวงดังกลาวยังไมมีการยุบพรรคการเมือง ไมมีการตัดสิทธ์ิการเมือง 

ตอนน้ีความแข็งแกรงของรัฐบาลก็เพ่ิมมากข้ึน แตหลักสําคัญอยูท่ีวา

ทํางานหรือไม เพราะรัฐบาลไปดวยวาระตามกฎหมายอยูแลว ถาไม

ทํางานประชาชนก็ไมเลือกกลับเขามา และหากทําอะไรท่ีมันไมเขาทา

ก็โดนอภิปรายไมไววางใจ แลวหากตอบไมไดก็ไมไดรับเสียงไววางใจ 

ก็ตองออก เพราะมีระบบ check and balance อยู 

-คนประเมินกันวากลางปน้ีอาจเกิดจุดเปล่ียนทางการเมือง 

เราเปล่ียนประเด็นการพูดคุย จากประเด็นการเมืองมาท่ี

เร� องของงานในกระทรวงสาธารณสุข โดยเม� อถาม อนุทิน-รมว.

สาธารณสุข เพ� ออัปเดตสถานการณโควิดในประเทศไทยตอจาก

น้ีจะเปนอยางไร หลังชวงสัปดาหท่ีผานมา ตัวเลขผูติดเช้ือโควิด

ในประเทศไทยยังอยูท่ีกวาสองหม� นคนติดตอกันตลอดท้ังสัปดาห 

อนุทิน-รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ยํ้าวา ไวรัสโควิด

สายพันธ โอมิครอนไมรุนแรงเทากับอาการโควิดสายพันธุเดลตาท่ีเรา

ไดเคยประสบมา ดังน้ันแมจะมีคนติดเช้ือมากข้ึนในชวงน้ี แตเราก็ยัง

มีการดูแลรักษาผูปวยท่ีควบคุมสถานการณได เพียงแตท่ีเช้ือไวรัสโค

วิดสายพันธุ โอมิครอนติดงาย ซ่ึงแพทยก็บอกวาท่ีติดงายเพราะเช้ือ

มันลงไปไมลึก ติดอยูบริเวณตอนบนของระบบทางเดินหายใจ ก็ทําให

มีโอกาสท่ีจะติดเช้ือไดงายข้ึน 

…การปองกันท่ีดีท่ีสุดก็คือฉีดวัคซีนใหครบ ถาใหดีก็คือมารับ

วัคซีนเข็มสามและเข็มส่ี เพ� อบูสเตอร โดสท่ีจะทําใหมีประสิทธิภาพ

ในการปองกันโรคไดมากข้ึน โดยผูเสียชีวิตสวนใหญในชวงน้ีท่ีมี

ประมาณ 30-40 คน มากกวา 80 เปอรเซ็นต คือไมไดรับวัคซีนตาม

มาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และเปนโรคประจําตัวอ� นๆ  

เปนผูท่ีมีอายุมาก และปฏิเสธการรับวัคซีน ซ่ึงคนท่ีไดรับวัคซีนครบ 3 

เข็มหรือ 4 เข็ม โอกาสท่ีจะเสียชีวิตก็จะลดนอยลงไป

 สําหรับตัวเลขผูติดเช้ือโควิดในประเทศไทยตอจากน้ี จะอยูท่ี

จํานวนเทาใดในแตละวัน ข้ึนอยูกับพฤติกรรมของประชาชน โดยหาก

เราไปเนนในเร� องของตัวเลขการติดเช้ือแตละวัน การท่ีจะทําใหไมมี

การติดเช้ือเลยก็คือการล็อกดาวน การใชมาตรการท่ีเขมขนซ่ึงเราผาน

จุดน้ันมาแลว  เราคิดวาการท่ีคนไทยไดรับวัคซีนเปนสวนใหญและ

ความรุนแรงของสายพันธ โอมิครอนก็ไมไดรุนแรงมาก เราก็พยายาม

ท่ีจะหาจุดท่ีมันลงตัวเพ� อใหประชาชนไดใชชีวิตใหไดประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด เศรษฐกิจเดินได การทํามาหากินทําได การติดเช้ือแม

จะยังมีอยูแตก็มีวัคซีนปองกัน มียาท่ีจะรักษาและมีการรณรงคให

ประชาชนใชวิธีการปองกันตนเอง ท่ีเขาเรียกวา Universal Preven-

tion  for COVID-19 คือใหนึกอยูตลอดเวลาวา หากเรากาวเดินออก

จากบานเม� อไหรความเส่ียงก็บังเกิด ย่ิงหางบานมากเทาไหรความ

เส่ียงก็ย่ิงมากข้ึน หากทุกคนคิดแบบน้ีหมดก็จะปองกันตัวเองได การ

แพรเช้ือก็จะลดนอยลง เราตองทําใหทุกอยางดําเนินตอไปได ภายใต

กรอบความปลอดภัยท่ีเรารักษาสถานการณได ไมใหเกิดความรุนแรง 

-จากสถานการณโควิดในเวลาน้ี หากไปถึงชวงเทศกาล

สงกรานตในเดือนเมษายน สถานการณน�าจะดีข้ึนหรือไม?

พูดลําบาก ประเทศไทยเรามีเทศกาลเยอะ สังเกตไดเลยวาพอ

พนชวงเทศกาลก็จะมีการติดเช้ือโควิดเพ่ิมข้ึน เพราะเราไมจํากัดการ

เดินทาง การติดเช้ือท่ีจะกระจายไปก็จะย่ิงเพ่ิมมากข้ึน แตหากเรา

ไปจํากัดการเดินทาง ก็จะไปกอความเดือดรอน ทํางานไมได คาขาย

ไมได ก็ลําบากอยูดี แตตอนน้ีตองทําความเขาใจกอนวา ผูคนสวน

ใหญสวนมากดวยไดรับวัคซีนแลว คนกลุมน้ีก็จะไมใชคนท่ีอยูในกลุม

ความเส่ียงสูง ซ่ึงหากเราตางคนตางไดวัคซีนแลวมีการปองกันตัวเอง

ตลอดเวลา โอกาสแพรเช้ือมันไมมี ก็ตองเช� อวาย่ิงเวลาทอดผานไป

สถานการณก็น�าจะดีข้ึน สวนการรักษาก็ยังไมมีรายงานของเช้ือด้ือยา 

ทุกคนยังไดรับการรักษาไดรับยา แลวก็หายภายในระยะเวลาไมเกิน

สิบวัน เราถึงปลอยใหมีความคลองตัวในการดําเนินชีวิต 

-แผนรักษาผูปวยโควิดแบบ OPD หรือการรักษาแบบผูปวย

นอก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเรียกกัน เจอ-แจก-

จบ รักษาจายยาตามอาการ ท่ีเร่ิมใชต้ังแตตนเดือนมีนาคม จะมี

ผลกระทบตอประชาชนอยางไรหรือไม?

ก็เปนมาตรการท่ีตองการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

และลดความแออัดของการใชเตียงในโรงพยาบาล ลดการใช

ทรัพยากรในการดูแลรักษาพยาบาล ใหจํานวนเตียง จํานวนแพทย

และยาเวชภัณฑ มีไวสําหรับรองรับสถานการณฉุกเฉินในทุกระดับ

ได โดยบางทีเราปวยไข เราไมจําเปนตองเขาโรงพยาบาลทุกคราว 

โรคโควิด อัตราสวนของอาการมันคอนขางจะน่ิงมานานแลว ก็คือ

มากกวา 80 เปอรเซ็นตไมมีอาการเลย ท่ีเขาเรียกวาคนไขสีเขียว 

ประมาณ 10-15 เปอรเซ็นต คือคนท่ีมีอาการนอยถึงปานกลาง และ 

5 เปอรเซ็นตเปนผูท่ีมีอาการหนัก  โดยผูท่ีมีอาการหนักไมไดเกิดจาก

โควิดอยางเดียว แตวา เขาจะมีขอจํากัดเร� องสุขภาพ มีอุปสรรคใน

การดํารงชีวิต  เชนมีโรคประจําตัวรายแรงอยาง โรคไต โรคมะเร็ง 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซ่ึงแมเขาอาจจะไดวัคซีน แตการสราง

ภูมิคุมกันของเขาก็ทําไดไมมีประสิทธิภาพเทาคนปกติ เม� อเรารูถึงรูป

แบบของโควิดและไดพยายามบริหารจัดการใหผูปวยในระดับตางๆ 

ไดรับการดูแลรักษา เพ� อใหส่ิงท่ีมีอยูในโรงพยาบาลมีความพรอม

สําหรับคนท่ีจําเปนตองเขามาจริงๆ 

ดังน้ัน แนวทาง OPD ประชาชนจึงไมไดรับผลกระทบใดๆ 

แน�นอน และเขาสามารถดูแลรักษาตัวเองได โดยไมมีความกดดัน 

เพราะเราใชระบบตางๆ เชน  Home Isolation หรือ HI หรือการกักตัว

ท่ีบาน ท่ีทําใหก็ไดอยูท่ีบานซ่ึงสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันปกติ

ได ไมตองไปอยูท่ีโรงพยาบาลหลายวัน แตหากอาการหนักหน�อยก็มี 

Hospitel รองรับ แตถาหนักข้ึนมาอีก ก็มาท่ีโรงพยาบาล แตหากหนัก

กวาหนักอีกก็ใชหองไอซียู  หากเราไมคัดกรองประเภทของผูปวยเลย 

ทุกคนสามารถเขาโรงพยาบาลไดหมด โรงพยาบาลก็จะเต็มไปดวยผู

ปวยสีเขียว โดยท่ีหากวามีผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงก็จะมีปญหาเร� องการ

จัดหาเตียงหาหองใหเขา ก็จะทําใหเกิดความสูญเสียเพ่ิมมากข้ึน.

ทําใหหนากระดานการเมืองเปล่ียนแปลง? 

ผมอยูกับตัวเลข จะไปหรือไมไปอยูท่ีวาตัวเลขน่ิงหรือไม แต

หากดูจากทุกวันน้ีก็น�าจะน่ิง เพราะวานายกรัฐมนตรีก็ฟงพรรครวม

รัฐบาล พรรครวมรัฐบาลผลักดันกฎหมายก็ผาน ผลักดันนโยบายก็

ผาน นายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนใหรัฐบาลทําส่ิงท่ีดีๆ ใหเกิดข้ึนในบาน

เมือง อยางท่ีบอกคําวารัฐบาลคือผูท่ีครองเสียงขางมากในสภา ถา

รัฐบาลไมมีปญหา สภาก็จะไมมีปญหา แคน้ันเอง 

-เห็นมีขาวเม� อสัปดาหท่ีผานมา พรรคภูมิใจไทยมีการแบงงาน

แบงโซนรับผิดชอบพ้ืนท่ีเลือกต้ังของแกนนําพรรคกันแลว?

การแบงหนาท่ีใหผูใหญของพรรครับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีการเลือก

ต้ังตามภาคตางๆ ถือวาเปนเร� องปกติ เพราะพรรคการเมืองเปนท่ีซ่ึงมี

สมาชิกพรรคมาจากทุกภาคของประเทศ จึงเปนท่ีรูกัน เชนหากใครใน

พรรคมาจากภาคเหนือแลวมีอาวุโสสูงสุด ก็เปนผูดูแลผูสมัคร ส.ส.ใน

พ้ืนท่ีภาคเหนือ ซ่ึงภาคอ� นๆ ก็เชนกัน ไมวาจะเปนภาคอีสาน  ภาคใต 

ภาคกลาง ก็เปนเร� องของการบริหารองคกร 

และปจจุบันเราก็ทราบกันดีอยูแลววา ไมวาจะยืดอายุรัฐบาล

ชุดปจจุบันไปไดนานขนาดไหน ก็ไมเกินมีนาคม  2566 ท่ีก็คือครบส่ีป

หลังการเลือกต้ังเม� อมีนาคม  2562 และเวลาก็ผานไปรวดเร็ว ตอนน้ี

ก็เดือนมีนาคม 2565 แลว อีกไมก่ีอึดใจก็จะเขาสูเดือนมีนาคม 2566  

ท่ีก็คือชวงเวลาท่ียาวท่ีสุดแลว ซ่ึงก็ประมาณหน่ึงปเศษ ท่ีก็ไมมีทางท่ี

อายุของสภาจะยาวกวาน้ัน ทําใหพรรคการเมืองก็ตองมีความพรอม

ตลอดเวลา 

หากเรามีความพรอมก็จะไดไมตองทําอะไรฉุกละหุก หรือทํา

อะไรโดยปราศจากการคิดไตรตรองใหรอบคอบ  เพราะเม� อมีความ

พรอมมาก ก็ย่ิงสรางความม่ันใจใหกับประชาชนใหเช� อใจเราได วา

พวกเราทํางานใหกับพวกเขาได แลวเราก็จะไดรับความไววางใจกลับ

คืนมา 

-ชวงหลังดูเหมือนพรรคภูมิใจไทยเน้ือหอมเปนพิเศษ ไดขาวมี

คนกําลังจะยายมาอีกหลายคน หลังลาสุดก็เพ่ิงมีสามอดีต ส.ส.พลัง

ประชารัฐยายเขามา  ทําไมคนถึงอยากเขาภูมิใจไทย? 

คิดวาส่ิงท่ีทางพรรคพยายามสรางข้ึนมาใหเปนแบรนด

ของพรรคภูมิใจไทย หรือใหเวลาท่ีเอยคําวาพรรคภูมิใจไทยแลว 

ประชาชนเขาจะมีคําท่ีผุดข้ึนมาในความคิดของเขาวา “พรรคภูมิใจ

ไทยเปนพรรคการเมืองท่ีทําไดในส่ิงท่ีเคยพูดไว” พูดอะไรไปแลว

ทําหมด ผลักดันทุกอยางโดยไมไดมีความเกรงกลัวตอแรงกดดันใดๆ 

และเปนพรรคการเมืองท่ีรักษาคําพูด มีวินัยในการเปนพรรคการเมือง

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในรัฐสภา ปฏิบัติหนาท่ีในการเปนคณะรัฐมนตรี มี

ความเปนปกแผน มีความแน�นแฟน 

ท้ังหมดคือปจจัยบวกสําหรับพรรคภูมิใจไทย ในทามกลาง

การเมืองท่ีมีความขัดแยง หรือการทะเลาะเบาะแวง  แตพรรค

ภูมิใจไทยไมเคยมีเร� องตางๆ เหลาน้ันเกิดข้ึน แตตรงกันขาม ไมวา

สถานการณจะดีจะรายอยางไร นโยบายตางๆ ของพรรคภูมิใจไทย

ยังสามารถขับเคล� อนได โดยท่ีไมตองไปอางถึงเร� องสถานการณทาง

ดานเศรษฐกิจ ทางดานโควิด เราผลักดันนโยบายทุกอยางไปได รวม

ถึงการกลาตัดสินใจของคนในพรรคภูมิใจไทยท่ีไปรวมทํางานในคณะ

รัฐมนตรี เราก็ผลักดันในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอประชาชน ผลักดันทุก

เร� อง รวมถึงปกปองประโยชนของบานเมืองในการท่ีจะไมใหส่ิงท่ีจะ

กอใหเกิดความเสียหายกับบานเมืองกับผูเสียภาษี เราก็ไมใหเขามาเอา

เปรียบคนไทย ไมใหเขามาเอาประโยชนของประเทศได 

ส่ิงเหลาน้ีคือธรรมชาติของคนภูมิใจไทย คือคนของภูมิใจไทย

มีความพรอมในชีวิตของตัวเองแลว ประสบความสําเร็จในดานชีวิต

สวนตัว ชีวิตครอบครัว มีความพรอมท่ีจะมาทํางานรับใชบานเมือง

แทบทุกคน ส่ิงท่ีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตองการ ก็คือไดทําประโยชน

ใหกับสวนรวม เพราะในดานการใชชีวิต การสรางความม่ันคงใหกับ

ตนเองและครอบครัวสวนใหญผานมาหมดแลว ทุกคนอยูอยางดีกัน

เกือบหมดแลว แตเม� อมีความรูความสามารถท่ีจะทําประโยชนตอ

สวนรวม เขาก็เขามาทุมเททํางาน โดยไมตองมีอะไรหวงกังวล เรา

เจอวิกฤตการณ เจอความกดดัน เจอส่ิงท่ีมันรายๆ เราก็ยืนหยัดอยู

ได ช้ีแจงได และปกปองประโยชนของบานเมือง และผลักดันส่ิงท่ี

เปนประโยชนตอบานเมืองโดยไมตองเกรงใจใคร ถาเกรงใจก็เกรงใจ

ประชาชน เกรงใจบานเมือง เราก็ทําแบบน้ีกันมาตลอด สําหรับพรรค

ภูมิใจไทยคือทําใหเห็น ท่ีเปนประเพณีของพรรค

-ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย พรรคต้ังเปา ส.ส.หลังการ

เลือกต้ังรอบหนาไวก่ีท่ีน่ัง?

เราใชการทํางานอยางหนัก การใสใจ การผลักดันการทํางาน

ของเรา ผลักดันนโยบายของพรรคภูมิใจไทยใหเปนผลสําเร็จ ความ

ขยันขันแข็งของ ส.ส., รัฐมนตรี และสมาชิกพรรค เราเอาตรงน้ัน

สรางความเช� อม่ันใหกับประชาชน ถาประชาชนเห็นวาเราทํางาน

หนักมากเพียงพอ  ตรงกับความตองการของเขา หากเราทํางานไดดี 

เขาก็อาจจะเลือกเรากลับเขามา ภูมิใจไทยเราคิดแบบน้ี เราถึงมีความ

ม่ันใจและมีความเปนปกแผน อยางสมมุติเราทํางานกันอยางขยันขัน

แข็ง เราบอกวาเราทํากันดีแลว ทําเต็มท่ีแลว แตพอถึงชวงเลือกต้ัง 

หากเราไมไดรับเลือกกลับเขามา คําตอบก็คือเราอาจยังไมไดทําเต็มท่ี

ในสายตาประชาชน เราตองบอกตัวเราเองวา ท่ีเราคิดวาเราทําเต็มท่ี

แลว แตในสายตาประชาชน เขาอาจมองวาเรายังทําไมเต็มท่ี 

ดังน้ันถามีโอกาสเราก็ตองปรับปรุงตัว เราตองทําทุกวันใหดี

ท่ีสุด ทําใหประชาชนเห็นวาเราทําประโยชนใหเขา  ทําประโยชน

ใหบานเมืองมากท่ีสุด ก็ไมตองกลัวอะไร หากเรามีความพรอมเราจะ

ไมกลัว อยางบางทีถามพวกบรรดาผูแทน เขาก็บอกวาบางทีแทบจะ

บอกไดเลยวาคนคนน้ีมีโอกาสจะไดรับเลือกต้ังกลับเขามา หรือดูแลว

คนคนน้ีสอบตกแน� หรือคนน้ีดูแลวโอกาสจะไดหรือไมไดอยูท่ี  50-50 

อยางตอนเลือกต้ังคร้ังท่ีผานมาลาสุดเม� อชวงเดือนมีนาคม 2562 ท่ี

ภูมิใจไทยได ส.ส.มา 51 คน  กอนหนาน้ันผมประเมินวาพรรคจะ

ได ส.ส.ประมาณ 50  คน ก็ประเมินคลาดไปแคคนเดียว แตก็ถือวา

ผมประเมินไดใกลเคียงมากท่ีสุด เพราะประเมินโดยใชหลักเร� องของ

วิทยาศาสตรมาประเมิน เวลาผมประเมินสถานการณอะไร  ผมเอา

ประสบการณ เอาความม่ันใจในตัวเองออก โดยจะใชการคํานวณ 

อยางตอนเลือกต้ังใหญป 2554 ผมประเมินวาพรรคภูมิใจไทยจะได 

ส.ส.ประมาณ 34 คน ผลก็ออกมาวาได 34 คนตรงตามท่ีประเมินเลย 

-การผลักดันนโยบายตางๆ ของพรรคภูมิใจไทยท่ีเคยหาเสียง

ไว เชน กัญชาทางการแพทย การแกปญหาหน้ีกองทุน กยศ. ถึง

ตอนน้ีท่ีไดขับเคล� อนไปมีความพอใจมากนอยแคไหน?

อยากใหส่ิงท่ีมันเกิดข้ึนเปนตัวพูดแทน อยางตอนน้ี คําวา

กัญชาไมไดอยูในกฎหมายวาเปนยาเสพติด เพราะต้ังแตมีกฎหมาย

ยาเสพติดมา กัญชาก็คือยาเสพติดมาหลายสิบป แตเม� อมีการคนพบ

ส่ิงท่ีเปนประโยชนจากกัญชา เราก็ทําใหสวนน้ันไมเปนยาเสพติด แต

สวนใดท่ียังเปนโทษยังถือวาผิดกฎหมายอยู เราไมไดปลอยใหคนนํา

กัญชาไปใชเสพจนมีผลตอจิตประสาท เราไมอนุญาตใหทําแบบน้ัน 

แตเรานําสวนท่ีดีท่ีเปนประโยชนของพืชกัญชามาสงเสริม มาสราง

สินคาสรางผลิตภัณฑตางๆ มาทํายารักษาโรค ทําสมุนไพรไทย เพ� อ

สรางรายไดใหกับประชาชน ใหเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความโดดเดนของ

ประเทศไทย  

จาก มี.ค.ถึงชวงกอนสงกรานต

แนวโนมสถานการณโควิด?

‘อนุทิน-ภูมิใจไทย’ 

อานสัญญาณ-วิเคราะหสถานการณ

รัฐบาลอยูครบเทอมหรือไม อยูที่...? 

ารขับเคล� อนทางการเมืองของ พรรคภูมิใจไทย ภายใต

รัฐบาลอยูครบเทอมหรือไม อยูที่...? 

ก



กระบี่ชวน ‘กินเปลี่ยนโลก’

มหกรรมอาหาร Krabi Food Fest
ทท.สำ�นักง�นกระบี่ ชวนนักกิน

สายกรีนร่วมงานมหกรรมอาหาร 

Krabi Food Fest : “กินเปลี่ยน

โลก”  ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 

2565 ที่จะถึงนี้ เน้นแนวคิด กรีนอีเวนต์ 

ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม อิ่มอร่อยกับ 60 ร้าน

ดังเมืองกระบี่ เรียนรู้สารพัดประโยชน์

จากการกิน ทั้งกินเป็นยา กินอย่างรู้ที่มา 

กินเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย กินตาม

ท้องถิ่น และกินตามฤดูกาล จากนั้นใน

เดือนมีนาคม-เมษายน ชวนลุยเที่ยว    

10 เกาะสวยเมืองกระบี่ ด้วยแคมเปญ 

“ผู้หญิงติดเกาะ” 

หลายคนอาจจะมองว่า การกินเป็น

เรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องทำากันเป็น

ปกติอยู่แล้ว แต่การรู้จักเลือกกินอย่างมี

คุณค่า นับว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้อง

เรียนรู้ และกำาลังเป็นกระแสนิยมของ

ผู้คนในขณะนี้

ล่าสุด นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ 

ผู้อำานวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเท่ียว                        

แห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า                                    

ททท.สำานักงานกระบี่ พร้อมเครือข่าย

พันธมิตรและผู้ประกอบการในจังหวัด

กระบี่ กำาหนดจัดงานมหกรรมอาหาร 

Krabi Food Fest : “กินเปลี่ยนโลก” 

ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 

บริเวณหาดอ่าวนาง (ระหว่างร้านอาหาร 

C2 Beach Club Aonang Krabi และ

ร้านอาหาร The Last Fisherman Bar) 

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว

ของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งสร้างรายได้      

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว

ในพื้นที่

สำาหรับแนวคิดในการจัดงาน   

เน้นเรื่องประโยชน์จากการกิน เช่น    

การกินเพื่อสุขภาพ กินเป็นยา กินอาหาร

ปลอดภัย กินตามท้องถิ่น และกินตาม

ฤดูกาล รูปแบบการจัดงานเน้นความ  

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดย                 

ผู้มาร่วมงานจะรู้ที่มาของอาหารและ

วัตถุดิบที่นำามาใช้ปรุงอย่างครบถ้วนว่า

มีความสะอาด ปลอดภัยอย่างแน่นอน         

ถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  

Krabi Go Green ของจังหวัดกระบี่ 

ภายในงาน ชวนอิ่มอร่อยไป

กับ 60 ร้านอาหารดังของจังหวัดกระบี่        

โดยการออกร้านจำาหน่ายอาหารแบ่งเป็น 

6 โซน ได้แก่ โซนผู้ประกอบการโรงแรม/

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว, โซนสมาคม

ร้านอาหารจังหวัดกระบี่, โซนท่องเที่ยว

ชุมชน, โซนอาหารฮาลาล, โซนร้านกาแฟ 

และโซนการรณรงค์เรื่องการใช้ภาชนะ

ทดแทนโฟม หรือพลาสติก

ตลอดการจัดงาน พบกับเชฟชื่อ

ดังหลากฝีมือ อย่างเชฟบูม กันต์ยรัตน์,  

เชฟเก่ง ราชวัติ ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ                                         

การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือผลรับรอง

การตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ไม่เกิน 

72 ชั่วโมง และเมื่ออยู่ในงานต้องสวม

หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หม่ันล้างมือ

ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้จัดงานเตรียมไว้

ให้อย่างเพียงพอ

ผู้อำานวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. 

กล่าวต่อว่า ททท.สำานักงานกระบี่ยังเดิน

หน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยการชู 10 เกาะสวยทำาแคมเปญ                                     

“ผู้หญิงติดเกาะ...กระบ่ี” ชวนนักท่องเท่ียว

กลุ่มผู้หญิงเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด

กระบี่ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่จะ

ถึงนี้ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน ภายใต้แนวคิด 

“ความสวยงามควบคู่กับความปลอดภัย” 
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มองเมืองมองเมือง

สาวเริงร่าติดเกาะปอดะสาวหวานติดเกาะไหง

สาวเก๋ไก๋ติดเกาะพีพี

สาวติสท์ ติดเกาะกลาง

สาวฮอทติดเกาะห้อง สาวแอคทีฟติดเกาะรอก

สาวโปรดักทีฟติดเกาะลันตา

สาวฮิปปี้ติดเกาะจำา

สาวชิลติดเกาะไผ่ เงือกสาวติดเกาะห้า

บรรยากาศงาน Krabi Food Fest ปีที่ผ่านมา

เชิญชวนร่วมงาน Krabi Food Fest

แคมเปญรับฤดูร้อน ผู้หญิงติดเกาะ..กระบี่

จากรายการดัง “เชฟกระทะเหล็ก

ประเทศไทย และเชฟบุ๊ค บุญสมิทธิ์ 

พิธีกรรายการ Food Work ที่จะมา

รังสรรค์วัตถุดิบท้องถิ่น เป็นเมนูใหม่  

หนึ่งเดียวให้กระบี่ 

ในงานนี้ ยังมีการรณรงค์ให้ผู้ร่วม

งานใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกพา

ท

สรณะ รายงาน

ภาชนะส่วนตัว เช่น การนำากล่องข้าว

มาซื้ออาหาร การพกกระบอกน้ำาส่วนตัว 

เพื่อซื้อเครื่องดื่มแทนการรับแก้วพลาสติก

ใช้แล้วทิ้งจากร้านค้า การใช้ถุงผ้าแทน

ถุงพลาสติกควบคู่กับการปฏิบัติตาม

มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

โดยผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐาน  

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้มาตรการ

สาธารณสุขไปพร้อมๆ กัน 

ทั้งนี้ จากสถิติข้อมูลท่องเที่ยวกระบี่                

ในปี 2562 มีจำานวนผู้เยี่ยมเยือนรวม 

6.83 ล้านคน โดยมีสัดส่วนเป็นนักท่องเท่ียว

เพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 52.90 

: 47.10 สำาหรับตลาดนักท่องเท่ียวชาวไทย 

พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิงที่เข้ามา 

ท่องเท่ียวร้อยละ 45.20 เป็นกลุ่ม Gen Y             

ซ่ึงพฤติกรรมคือ มีความม่ันใจในตัวเอง              

สูง กล้าแสดงออก และไฮเทคโนโลยี                                      

ชอบเดินทางท่องเท่ียวเพื่อหาประสบการณ์               

ใหม่ๆ โดยร้อยละ 33.90 จะใช้เวลา            

ท่องเที่ยวประมาณ 2-3 วัน จึงมองว่า                    

เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง 

สามารถขยายสัดส่วนเพ่ิมด้วยการกระตุ้น            

จำานวนการเดินทางและค่าใช้จ่ายได้                                    

โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนี้                                                 

จึงนำา 10 เกาะสวยของพื้นที่มาจัด

ทำาแคมเปญ “ผู้หญิงติดเกาะ...กระบี่”    

เพื่อชวนนักท่องเท่ียวกลุ่มผู้หญิงมาเท่ียว

พร้อมทำากิจกรรมที่ท้าทาย และได้

แสดงออกในมุมใหม่มาเป็นจุดขายให้ตรง

กับคาแรคเตอร์สาวๆ มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เริ่มต้นจาก สาวติสท์       

ติดเกาะกลาง, สาวฮิปปี้ติดเกาะจำา,   

สาวเก๋ไก๋ติดเกาะพีพี สาวโปรดักทีฟ        

ติดเกาะลันตา,  สาวหวานติดเกาะ

ไหง, สาวเริงร่าติดเกาะปอดะ, สาวฮอท      

ติดเกาะห้อง, สาวชิลติดเกาะไผ่, 

สาวแอคทีฟติดเกาะรอก และเงือกสาว               

ติดเกาะห้า โดยร่วมมือกับสมาคมไทย

บริการนำาเที่ยวสาขาภาคใต้ตอนบนเสนอ                

ขายแพ็กเกจ “ผู้หญิงติดเกาะ...กระบี่” 

3 วัน 2 คืน แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิง                  

300 คนแรกทุกกลุ่มทุกประเภท                                         

การเดินทางที่มีผู้หญิงร่วมเดินทางด้วย                                                

มาท่องเที่ยวกระบี่ระหว่างเดือนมีนาคม-

เมษายนนี้ จะได้รับผ้าพันคอบาติก

จาก ททท.สำานักงานกระบี่ มูลค่าผืนละ     

300 บาท 1 ผืน/คน เป็นของที่ระลึกทันที   

นอกจากนี้ยังจะร่วมกับ Agoda 

เสนอขายโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

หรือ Green Hotel ชวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม

ผู้หญิงทุกกลุ่มทุกประเภทท่ีทำาการจองและ

เข้าพักในเดือนเมษายนนี้ 100 บุ๊กกิ้งแรก 

จะได้รับคูปองเงินสดมูลค่า 500 บาท/

ห้อง/บุ๊กกิ้ง นำาไปเป็นส่วนลดห้องพัก   

คืนที่ 2 กับโรงแรมเดียวกันในคืนแรก  

อีกด้วย ซึ่งจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง ททท.คาดว่า             

ในปี 2565 กระบ่ีจะมีสัดส่วนนักท่องเท่ียว

กลุ่มผู้หญิงเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 10% อย่างแน่นอน  

ทั้งนี้ ผู้สนใจข้อมูลกิจกรรม                                                      

การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่     

สามารถติดตามได้ที่ Facebook  

Fanpage : wearekrabi  หรือ       

www.wearekrabi.com หรือสอบถาม

ที่ โทร. 0-7562-2163 และ 1672    

เพื่อนร่วมท�ง
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